
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

คร้ังที่ ๙/๒๕๕๑ 
วันองัคารที ่๒๕ พฤศจกิายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ณ หองประชมุคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๔ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ 
----------------------- 

 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๑๐  นาฬิกา  
 
  (นายพิทูร  พุมหิรัญ เลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร ทําหนาที่ประธานในที่ประชมุ) 
  ประธาน  :  เมือ่ครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชมุ คร้ังที่ ๙/๒๕๕๑ นะครับ 
  ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม มีเร่ืองหนึง่ เร่ืองแจงปฏิทิน 
การจัดทาํงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ เชิญฝายเลขานุการ  
  เลขานุการ  :  สํานักงบประมาณไดแจงปฏิทินการจัดทาํงบประมาณรายจายประจาํป 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหแกสวนราชการเพื่อจัดทาํคาํขอตั้งงบประมาณ กจ็ะมีข้ันตอนที่สําคญัก็คือเปนเรื่องของการ 
ทบทวนงบประมาณ แลวกจ็ะเปนเรื่องของการวางแผนงบประมาณ แลวก็ในเรื่องการจัดทํางบประมาณ 
แลวก็อนุมัติงบประมาณ โดยในชวงแรกของการดําเนนิงานในขณะนีก้ลุมงานนโยบายและแผนไดแจง 
สวนราชการภายในแลวเพื่อดําเนนิการจัดทําคําของบประมาณ รวมทัง้ไดแจงทานรองเลขาธกิารแตละทาน 
ไดรับทราบถึงกระบวนการขัน้ตอนในการจดัทํางบประมาณดวย  อันที ่๒ ก็คือจะเปนเรื่องของการจัดทํา 
รายงานวิเคราะหความสําเร็จ ก็คือเร่ืองของ Part การประเมินผลการดาํเนนิงานกับการใชจายงบประมาณ 
อันนี้อยูในขั้นของการเตรียมการทีจ่ะดําเนินการสงสาํนกังบประมาณ สวนอีกตวัหนึง่ก็คือจะเปนเรื่อง 
การกําหนดเปาหมาย กลยทุธ ผลผลิตกิจกรรมและตัวชี้วดั ซึ่งขณะนีเ้ราไดเสนอเขาไปที่คณะอนกุรรมการ 
แผนงานและงบประมาณแลวนะคะวาเราอาจจะมทีบทวนเรื่องผลผลติกิจกรรม แลวก็อีกเรื่องหนึง่ก็คือ 
เปนเรื่องของการปรับปรุงฐานขอมูลประมาณการรายจายลวงหนาในระยะปานกลาง รวมถงึการทํา 
รายจายขั้นต่ํา ขณะนี้กลุมงานนโยบายและแผนอยูในขัน้ตอนของการดําเนนิการคะ  
  ประธาน  :  แลวสํานักงานไดมาแตกแผนไหมวาหนวยราชการภายในตองสงอะไร ๆ 
ในเงื่อนเวลาอะไรอยางไรไดแตกลงไปไหม แนวปฏิบัติของเราหลงัจากแผนใหญของงบประมาณป ๒๕๕๓  
  เลขานุการ  :  เราจะกาํหนดขั้นตอน ตอนนี้ทางกลุมงานนโยบายและแผนไดจัดทําปฏิทิน
งานในสวนที่เปนรายละเอียดในการดําเนนิงาน แลวก็ไดกําหนดขั้นตอนที่จะตองมคีวามสัมพันธ 
กับหนวยงานอื่น ๆ ไวดวยแลวคะ แลวแผนดังกลาวก็จะมีความเชื่อมโยงกับคณะอนกุรรมการแผนงาน 
และงบประมาณ และสวนราชการจะตองดาํเนนิการไปตามขั้นตอนที่คณะอนุกรรมการแผนงาน 
และงบประมาณกําหนด  



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ  
วันองัคารที ่๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๑        ดวงใจ ๑/๒ 
 
  ประธาน  :  แจงเวยีนไปแลว  
  เลขานุการ  :  แจงแลวคะ  
  ประธาน  : ผมจําไมไดวาผานไปหรือยงั ทกุหนวยทราบแลวใชไหมวาทานจะตองทาํอะไร 
อยางไร ในชวงเวลาไหนอยางไรของปปฏิทินงบประมาณ ทราบหรือยงั ไมทราบก็บอกไมทราบ ถาอยางนัน้ 
ตองเวียนอีกทแีลวละ เวียนใหทราบ ถาเวยีนสํานักตองเวยีนทานรองเลขาธิการดวย เพราะวาทานกาํกับ
ดูแลสํานัก รูแตสํานัก แลวทานรองเลขาธกิารจะไดไปตามไดถูกวาเรือ่งนี้ไดเวลาแลวหรือไมอยางไรนะครับ 
รับทราบนะครับ 
   ตอไประเบียบวาระที่ ๒ ในเรื่องของรับรองบันทึกการประชุม เชิญครับ รับรองบันทึก 
การประชุมคร้ังที ่๘  
  เลขานุการ  :  บันทกึการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ  
คร้ังที่ ๘/๒๕๕๑ วนัพุธที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ มีทัง้หมด ๑๑ หนา หนา ๑ และหนา ๒ กจ็ะเปนรายชื่อ 
ของคณะกรรมการ ในหนา ๒ ถึงหนา ๔ วาระที ่๓.๑ จะเปนเรื่องรายงานความคืบหนาการดําเนินงาน 
ของคณะอนุกรรมการแผนงานและงบประมาณ ถงึหนา ๕ นะคะ และในหนา ๖ ถงึหนา ๘ จะเปน 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการรอบ ๑๒ เดือน ก็จะเปนในสวนของ 
นวัตกรรมแลวก็ผลของการประเมินตนเองในสวนที่สํานกังานดําเนินการประเมินเบื้องตน หนา ๖ ถงึหนา ๘  
แลวก็จะเปนเรื่องของการจดัสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ ของสาํนักงานเลขาธกิาร 
สภาผูแทนราษฎร ก็จะเปนเรื่องหลักเกณฑแลวกก็ารจดัสรรงบประมาณ แลวกเ็กณฑการของบกลาง 
ในหนา ๙ ขอ ๔.๒ จะเปนเรื่องของแผนกลยุทธของสาํนกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ถึง พ.ศ. ๒๕๕๖ ต้ังแตหนา ๙ ถึงหนา ๑๑  
  ประธาน  :  ทีนี้ในบนัทกึการประชุมมันมพีูดถึงขอสังเกตและขอเสนอแนะที่ประชมุนี ่
แลวเรามีการดําเนนิการอะไรกับขอสังเกตและขอเสนอแนะดังกลาวไหม  
  เลขานุการ  :  ในสวนของขอสังเกต ขอเสนอแนะนะคะ ไดเตรียมการมารายงาน 
ในที่ประชมุไปบางสวนแลว แตวาในบางสวนอาจจะยงั อยางเชนวาในเรื่องของคณะกรรมการที่เปนขอเสนอ 
จากคณะกรรมการบริหารความเสีย่งที่เร่ืองของการปรับรูปคณะกรรมการอันนั้นยังอยูในขั้นตอนของการ 
ดําเนนิงานของกลุมงานนโยบายและแผน แตถาเปนเรื่องที่เกีย่วเนื่องกบังบประมาณไดนําเขาสูที่ประชุม 
คณะอนกุรรมการแผนงานและงบประมาณ และพรอมนี้จะไดรายงานใหที่ประชุมทราบในลาํดบัตอไปคะ  
  ประธาน  :  ถาอยางนัน้คําวา ขอสังเกตและขอเสนอแนะที่ประชุมควรจะตองระบุไวเลยวา 
ควรจะตองสงเรื่องไปใหใครที่ไหนอยางไร ระบุไวในบันทกึใหปรากฏเลย ไมใชเปนมติของที่ประชมุ แลวก ็
ที่ประชุมจะไดตามในครั้งตอไปไดวาอายเรือ่งที่เคยพูด ๆ กันไวมนัไมใชพูดแลวหาย ๆ เราจะไดมหีนวยที ่



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ  
วันองัคารที ่๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๑        ดวงใจ ๑/๓ 
 
ตามไดถูก ถาเขียนไวลอย ๆ วาขอสังเกตและขอเสนอแนะก็ไมรูตอไปใครจะตองรับเปนเจาภาพในการ 
ดําเนนิการในเรื่องนี้อยางไร ก็จะรูเพยีงกลุมงานหรือตามที่ต้ังใจไว ก็ไมมีการติดตามเรื่องนะครับ  
เปนเรื่องเลก็ ๆ นอย ๆ ฝากดูนิดไดไหมตัวสะกด การันตอะไรนี่มันไมนาผิด อานหนงัสือมาก็เยอะ 
เขียนหนงัสือมาก็เยอะแลว ชวยกนัดูนิดหนึง่ เร่ืองอาจจะเล็ก ๆ นอย ๆ แตผมวาเปนเรื่องสําคัญ มนัจะทาํให 
เพี้ยนไปหมด ปรากฏเอยอะไรเอยนี่ไมนาผิด ชวยดนูิดหนึ่งหลาย ๆ ตัวที่เหน็ 
  นางอุมาสวี  สอาดเอี่ยม  :  ดูบันทึกหนรา ๘ ที่บอกวาตองขอตามเอกสารงบประมาณ 
เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาด แลวก็สืบเนือ่งจากเรื่องการงบประมาณในการศึกษาดงูานตางประเทศ เราควร
จะใสใหชัด คือในปนี้ไมไดใสไปทั้งทีทุ่กปเคยได ก็ทาํใหเกิดความผิดพลาดที่ไมไดรับการจัดสรร แลวเราจะม ี
ปญหาในปหนาอีก ก็ควรจะระบุ 
  ประธาน  :  ขอสังเกตแรกหรือขอสังเกตที่ ๒  
  นางอุมาสวี  สอาดเอี่ยม  :  ขอสังเกตแรก ขอสังเกตเรื่องการดูงานในตางประเทศ 
ที่เอาไปบูรณาการแลวทาํใหหมวดนี้หายไปในการของบประมาณ  
  ประธาน  :  จะแกขอสังเกตแรกหรือขอสังเกต ๒ อยางไร  
  นางอุมาสวี  สอาดเอี่ยม  :  ขอสังเกตแรกนาจะระบุวา อันทีว่าตั้งงบประมาณ 
ตามเอกสารทีป่รากฏในแผนงบประมาณนาจะระบุชื่อประเภทของเรือ่งที่เกิดความผิดพลาดในปนี้  
เพื่อวาปหนาเวลาอยากตั้งงบ  
  ประธาน  :  คือใหระบุไปเลยวาเปนเรื่องอะไรอยางไรใชไหม แลวตัดออกสักขอสังเกตหนึง่ 
มันความเดียวกันใชไหมทัง้ ๒ ขอสังเกตนัน้  
  นางอุมาสวี  สอาดเอี่ยม  :  ตอเนื่องกนั 
  ประธาน  :  นาจะระบุเร่ืองไปวาเรื่องอะไรที่เราพูดถึงเรื่องอะไรใหชัดเจน  
  นางอุมาสวี  สอาดเอี่ยม  :  ก็เหมือนซ้าํนะคะ ขอสังเกต  
  ประธาน  :  ใหปรากฏในการแกไขในการประชุมคร้ังนี้ดวยนะครับ ถาไมมีที่อ่ืนก็ถือวา 
ที่ประชุมรับรองบันทึกการประชุมตามที่แกไขเพิ่มเติมนะครับ  
  ตอไประเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อทราบ เร่ืองแรกคือ รายงานผลการประเมินผล 
ตามคํารับรองของการปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๑ เชิญครับ  
  เลขานุการ  :  ขออนุญาตคะ ตามที่สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดจัดทํา 
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ อยางที่ผานมาแลวนะคะ หนวยงานตาง ๆ ไดดําเนนิการ 
ตามคํารับรองแลวก็รายงานผลการประเมนิตนเองในรอบ ๑๒ เดือนมาเรียบรอยแลว ต้ังแตเมื่อวนัที ่๑๕ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการในฐานะผูประเมินผานระบบ 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ  
วันองัคารที ่๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๑        ดวงใจ ๑/๔ 
 
รายงานผลทาง Internet และมีการประชมุติดตามและประเมินผล ก็คือเขา Site visit ในครั้งที่ ๒  
กับหนวยราชการภายใน พรอมทั้งไดจัดใหมีการดําเนินการทบทวนแลวก็สอบทานขอมูล เอกสารหลักฐาน 
รายงานรวมกบัหนวยงานและกลุมขาราชการที่ปรึกษาเพิ่มเติม เพื่อวิเคราะหขอมูลและผลการประเมิน 
ตนเองในเชิงลกึ เมื่อวันที่ ๑๑ และวนัที่ ๑๓ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ไดดําเนนิการเสร็จแลว ทั้งนี ้
ในขั้นของการรายงานผลการประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสาํนักงานนัน้กาํหนดให 
ที่ปรึกษาโครงการประเมนิผลจะตองรายงานผลตอคณะผูบริหารของสาํนักงานทราบกอนเพื่อจะเสนอ 
อ.ก.ร. ตอไป ซึ่งในครั้งนี้จึงไดเรียนเชิญทานรองเลขาธิการพรพิมลซึง่เปนทานที่ปรึกษาโครงการประเมินผล 
เขามารายงานผลตอคณะผูบริหารดวยคะ  
  ประธาน  :  เชญิทานที่ปรึกษาพรพิมลครับ  
  นางสาวพรพมิล  รัตนพิทกัษ  :  กราบเรียนทานคณะกรรมการนโยบายและแผนคะ วันนี ้
ก็คงสืบเนื่องมาจากทีท่างสํานักงานไดแจงไปวาเมื่อมกีารสอบทานยืนยันผลการประเมินเบื้องตนทีค่อนขาง 
จะสมบูรณแลว กอนจะนําเสนอ อ.ก.ร. กข็อใหมานาํเสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหาร 
ราชการสําหรบัในสวนของสาํนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร แลวก็ในสวนของสาํนกังานเลขาธิการ 
วุฒิสภานั้นนีก่็ใหนาํไปรายงานตอคณะกรรมการประสานงานโครงการการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 
เพราะฉะนัน้ในวนันีเ้นื่องจากวาในกระบวนการสอบทานการดําเนนิงานในรอบ ๑๒ เดือน ไดดําเนินการ 
ในสวนที่ไมตองรอซึ่งจะมีตัวชี้วัดอยู ๒ ตัวที่ตองรอในขณะนี้ก็คือเร่ืองผลพึงพอใจ ซึง่เราใหไดถงึวนัที ่๑๕ 
ธันวาคม เพราะวาอยูในขั้นตอนของการประเมินของผูประเมินภายนอก แลวก็ในเร่ืองของตนทนุตอหนวย 
ซึ่งอาจจะตองมีการรอขอมูลจากทางกรมบญัชีกลาง ก็จะมีแค ๒ ตัวตรงนัน้นะคะ เพราะฉะนัน้ในวนันี ้
ก็จะมานาํเสนอโดยมีกรอบการนําเสนอใน ๕ ประเด็น ประเด็นแรกก็จะเปนเรื่องของกระบวนการรายงาน 
แลวก็ติดตามประเมินผลรอบ ๑๒ เดือน ประเด็นที ่๒ ก็คือผลการประเมินของผูประเมินภายนอก แลวก ็
ประเด็นที ่๓ กจ็ะเปนประเด็นเพื่อพิจารณาซึ่งก็จะมีคําอทุธรณของสํานักที่มีการอุทธรณในบางตวัชี้วัด 
แลวก็ประเด็นที่ ๔ ก็คือการดําเนนิงานในขั้นตอนตอไป และประเด็นที ่๕ ก็จะเปนขอเสนอของทีป่รึกษา 
ที่เปนเบื้องตนเกี่ยวกับเร่ืองของการกาํหนดกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยในประเด็นแรกเกี่ยวกับกระบวนการรายงานและติดตามประเมนิผลนั้น ถาดูตามอยางที ่
ปรากฏในเอกสารแจกหรือข้ึนที่อยูหนาจอนี้นะคะก็แสดงถึงกระบวนการคราว ๆ ที่เราไดเร่ิมเขามา
ดําเนนิการเกีย่วกับเร่ืองของการรายงานผลรอบ ๑๒ เดือน โดยในชวงของ ๒ อาทติยแรก สวนราชการ 
ก็มีการรายงานผลในทั้งระดบัขององคกรแลวก็สํานักดวย และทัง้ที่ปรึกษาดวย แลวก็เอกสารหลักฐาน 
ที่สําคัญบางเอกสารเขาสูระบบ ชวงวนัที ่๑๖-๒๕ ตุลาคมนั้นที่ปรึกษาก็ไดมีการสอบทานขอมูล 
ผลการดําเนินงานครั้งที ่๑ เพื่อจะไดแจงใหกับทางสํานกังานทราบวามีหลักฐานหรอืขอมลูอะไรบางประการ 
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ที่ยงัไมสมบูรณครบถวน ขอใหนําเสนอใหครบถวนภายใน ๓๑ ตุลาคม ซึ่งหลังจากตรงนัน้แลวในชวงของ 
วันที่ ๑-๒ พฤศจิกายน เมื่อสํานักงานไดมกีารรายงานขัน้สุดทายของวันที่ ๓๑ ตุลาคมแลวเราก็รีบสอบทาน 
แลวก็ไดแจงขอสังเกตกลับมาเพื่อจะประกอบในการที่เราจะเขามา Site visit นะคะ ซ่ึงการ Site visit นั้น 
ก็เปนชวงของระหวางวันที่ ๑๐-๑๓ พฤศจิกายน โดยชวงแรกวนัที่ ๑๐ ของ สผ กจ็ะเปนการดูในรูปของ 
องคกร แลวกข็อง สว ก็วนัที ่๑๑ แลวก็สวนวนัที ่๑๒-๑๓ นัน้ก็คือพบกับที่ปรึกษา โดยสรุปวันนี้กค็งจะเปน
การมานําเสนอผลการประเมินใหกับคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อทราบ เพื่อที่จะนําไปเสนอ อ.ก.ร. 
ในวนัที ่๒๗ พฤศจิกายน แลวก็เมื่อไดผลเปนประการใดก็จะไดมีการแจงใหกบัสํานักงานทราบเปนทางการ 
ตอไปนะคะ เพราะฉะนัน้ในสวนนี้ก็จะมีรายละเอียดเกีย่วกับเร่ืองของผลการประเมนิสําหรับผูประเมิน
ภายนอก คือคณะที่ปรึกษาโครงการนีน้ะคะไดเขาไปทําการสอบทานในการประเมินที่องคกรไดประเมิน 
ตัวเองมา แลวก็จากการที่ไดตรวจสอบเอกสาร จากการที่ไดมีการ Site visit และปรึกษาหารือแลวนี่นะคะ 
ขออนุญาตใหทางคุณนพพรไดสรุปภาพรวมในสวนของการประเมินตรงนีน้ะครับ 
  ประธาน  :  เชญิครับคุณนพพร  
  นายนพพร  มขุมา  :  กราบเรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานนะครับ 
ในลําดับตอไปจะขอนําเสนอผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร รอบ ๑๒ เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ การนาํเสนอ 
จะนาํเสนอในระดับองคกรกอน แลวจะตามดวยผลการประเมินในระดับสํานัก  
  ภาพรวมผลการประเมินในระดบัองคกร จากกรอบการประเมินผลตามคํารับรอง 
ประกอบไปดวยมิติการประเมินผล ๔ มิติ จะเหน็วาผลการประเมินตนเองของสวนราชการสวนใหญแลว 
อยูในเกณฑดี คือมีคาคะแนนโดยรวมเกนิ ๔ ข้ึนไป แตจากการประเมนิของผูประเมนิภายนอกกจ็ะเหน็วา 
มีความแตกตางกนับางเลก็นอยเทานั้น ในมิติที ่๑ และมิติที่ ๓ ซึ่งเดีย๋วทางผูประเมินจะไดนาํเสนอ 
ในรายละเอียดตอไปวาความแตกตางเกิดจากตรงจุดใด ฉะนัน้โดยรวมจากผลการประเมินตนเอง 
ของสวนราชการ ภาพรวมระดับองคกรประเมินที่ระดับคะแนน ๔.๕๖๗๕ ผลการประเมินของผูประเมิน
ภายนอกในภาพรวมของระดับองคกร ประเมินที่คาคะแนน ๔.๔๓๖๘ นะครับ ตางกนัอยูประมาณ ๐.๑  
ในลําดับตอไปจะขอนําเสนอในรายละเอยีดรายมิติ  
   มิติที่ ๑ มิติดานประสิทธิผลตามยทุธศาสตร คาคะแนนการประเมนิตนเองของสวนราชการ  
กับคาคะแนนจากการประเมินของผูประเมินภายนอกโดยสวนใหญสอดคลองกัน ทัง้นี้เนื่องจากผูประเมิน 
และทางสวนราชการไดมีการติดตาม มีการหารือกันอยูตลอดเวลาทัง้ในสวนของการ Site visit รอบ ๖ เดือน 
การจัดทาํคลินิกทั้ง ๒ คร้ัง รวมถึงการจัดทําการ Site visit ในรอบ ๑๒ เดือน ฉะนัน้จะเหน็วาคาคะแนน 
แตกตางกนัไมมาก จุดที่คาคะแนนตวัชี้วัดแตกตางกนักคื็อตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑ ก็คือกระบวนการตั้งกระทูถาม 
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ทั่วไป ผลการประเมินตนเองของสวนราชการประเมนิมาที่คาคะแนน ๔.๐๒๑๗ ผลการประเมนิของ 
ผูประเมินภายนอกไดคาคะแนน ๓.๐๐๐๙ ทั้งนี้ทัง้นั้นจุดที่มีความแตกตางกนัเกิดจากการคํานวณ 
คาคะแนนผิดพลาดของสวนราชการ ซึง่ตรงนี้ไดทําความเขาใจกับทางสวนราชการในวนัที่ไป Site visit 
รอบ ๑๒ เดือนเรียบรอยแลว ฉะนั้นขอมูลผลการดําเนินงานไมไดมีการปรับเปลี่ยนอะไรจากที่สวนราชการ 
ประเมินตนเองมา แตวาพอไปคํานวณคาคะแนนแลวมคีวามผิดพลาดทางเทคนิคเล็กนอย ซึ่งตรงนี ้
ทางสวนราชการไดรับทราบแลวนะครับ ฉะนัน้ในมิติที่ ๑ โดยภาพรวมผลการประเมินตนเองของ 
สวนราชการกบัผลการประเมินของผูประเมินภายนอกโดยสวนใหญไมแตกตางกนั  
  มิติที่ ๒ มิติดานคุณภาพการใหบริการ ประกอบดวยตัวชีว้ัด ๔ ตัวชี้วัด ผลการประเมนิ 
ตนเองของสวนราชการโดยสวนใหญอยูในเกณฑดี คือไดคาคะแนนเตม็ที่ระดับ ๕.๐๐๐ ซึ่งสอดคลอง 
กับผลการประเมินของผูประเมินภายนอก ก็คือผลการประเมินอยูที่ระดบัดีเชนเดียวกนั คือที่ระดับคะแนน 
๕.๐๐๐๐ อยางไรก็ตามในมิติที่ ๒ มีตัวชีว้ัด ๑ ตัวชีว้ัดที่อยูระหวางการเก็บขอมูลผลการดําเนินงาน 
ของตัวชี้วัดก็คือ รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ซึ่งในปจจุบันคาคะแนนจงึเปนอยูที่ระดับ 
๑.๐๐๐๐ ฉะนั้นโอกาสที่คาคะแนนในมติิที่ ๒ จะมีโอกาสปรับเพิม่ข้ึนนัน้จงึเปนไปไดเมื่อผลการสํารวจ 
ความพึงพอใจออกมาแลวคาคะแนนอาจจะปรับเพิ่มข้ึนได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับผลการสํารวจเปนสาํคัญ  
  ในอันดับตอไป ผลการประเมินในมิติที่ ๓ มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมนิโดยสวนใหญมีความสอดคลองกัน อยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกตวาตัวชี้วัดที่อยูในมิติที ่๓ นี้  
จะปรากฏตัวชีว้ัดที่มีคาคะแนนอยูในระดบัตํ่าพอสมควร ประกอบไปดวยในเรื่องของตัวชี้วัดที่ ๗.๑ รอยละ 
ของอัตราการเบิกจายเงนิงบประมาณรายจายในภาพรวม และตัวชีว้ัดที่ ๗.๒ รอยละของอัตราการเบิกจาย 
งบลงทุนและงบรายจายอื่น ซึ่งผลการประเมินของสวนราชการและผลการประเมนิของผูประเมนิภายนอก 
มีความสอดคลองกัน คือมีคาคะแนนที่ระดับ ๑ สวนตวัชี้วัดอื่น ๆ นัน้ทางผูประเมนิและทางสวนราชการ 
ไดมีการหารือรวมกันมาอยางใกลชิด แลวก็ไดคาคะแนนที่มีความสอดคลองกัน ซึ่งรวมถึงตวัชี้วัดที่ ๙.๒.๑  
ที่มีการปรับคาคะแนนเพิม่ข้ึนจากการประเมินตนเองของสวนราชการ เนื่องจากสวนราชการแจงวามีการใช 
พื้นที่เพิ่มข้ึนของอาคารดีพรอมในปงบประมาณ ๒๕๕๐ ซ่ึงปฐานที่เราคิดกันนัน้จะยังไมรวมป ๒๕๕๐  
ฉะนัน้จึงทําใหการคิดปริมาณการใชไฟฟาตองไปเทยีบเปนพืน้ที่ จงึทาํใหคาคะแนนของตัวชี้วัดนีป้รับ
เพิ่มข้ึนจากเดมิที่สวนราชการประเมินตนเองมาที่คาคะแนน ๔.๔๕๒๕ คาคะแนนปรับเพิ่มข้ึนเปน ๔.๗๖๗๓ 
ตรงนี้ทางที่ปรึกษาและสวนราชการมีความเหน็สอดคลองกัน ตัวชีว้ัดในลําดับตอไปที่มีการปรับคาคะแนน
เพิ่มข้ึนก็คือ ตัวชี้วัดที่ ๙.๒.๒ รอยละของการประหยัดการใชน้ํามัน เดมิสวนราชการประเมินตนเองมาที่
ระดับคะแนน ๒.๓๘๔๙ อยางไรก็ตามสวนราชการไดใหขอมูลเพิม่เติมเนื่องจากมีการจัดซื้อยานพาหนะ 
นําขบวนเพิ่มข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และทางสวนราชการจึงขอไมนําปริมาณการใชพลังงาน 
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ในสวนของยานพาหนะนําขบวนมาคิดประเมินผล จึงสงผลใหคาคะแนนในสวนของการประหยัด 
การใชน้าํมนัเพิ่มข้ึนเปน ๔.๙๐๔๐ นี่คือในสวนที่แตกตาง โดยรวมนะครับ ผลการดําเนนิงานและผลการ 
ประเมินของผูประเมินภายนอกก็มีความสอดคลองกันในทกุ ๆ ประเดน็ครับ 
  ประธาน  :  ผมขอถามในขอ ๗.๑  ๗.๒ อายนีน่ับตลอดปแลวหรือครับ ทาํไมมันจงึเปน ๑ 
เพราะอะไร  
  นางสาวพรพมิล  รัตนพิทกัษ  :  ขออนุญาตนะคะ อันนี้เปนเรื่องของเกณฑอัตรา 
การเบิกจายงบประมาณในภาพรวมตามที่สํานักงบประมาณไดนาํเสนอเปนเกณฑกลางที่ ครม. มีมติใหใช
เปนเกณฑวัดสวนราชการเหมือนกันหมด ก็คือตองเบิกจายไดถึงอัตรารอยละ ๙๔ ถึงจะเปนการสอบผาน 
ซึ่งอันนี้เปนตัวที่เราใหขอสังเกตมาตั้งแตเร่ิมรายงานผลแลว ทานคงจาํไดวาเบิกจายไดไมถึงตามทีก่ําหนด 
ทานจะได ๑ ก็คือตองอยางนอยรอยละ ๙๒ ซึ่งโดยขอเทจ็จริงไดนอยกวานั้นทั้งนัน้เลย แลวภาพรวม 
ของประเทศกเ็ปนอยางนั้นดวย คงตกกนัทัง้ประเทศ  
  ประธาน  :  ทั้งตนทุนตอหนวยนีเ้หมือนกนั  
  นางสาวพรพมิล รัตนพิทกัษ  :  ตนทนุตอหนวยยังไมเกี่ยว อันนี้เพียงแคบริหาร 
  ประธาน  :  เบิกจายงบลงทนุของงบรายจายอื่น  
  นางสาวพรพมิล  รัตนพิทกัษ  :  คะ ใช พดูงาย ๆ การใชจายเงิน  
  ประธาน  :  แตนี่มันก็เขาเกณฑ ๙๐ เปอรเซ็นตมนัจึงจะผาน  
  นางสาวพรพมิล รัตนพิทกัษ  :  จึงจะผาน ๙๓  ๙๔ เลยคะ จึงจะผาน  
  ประธาน  :  เอาจริงแลวตอนนี้เอากี่เปอรเซน็ต 
  นางสาวพรพมิล  รัตนพิทกัษ  :  ๗๕.๓๖ ซึ่งก็อยูใกล ๆ เคียงกนักนัที่ฝายบริหารไดโดยเฉลี่ย 
แตอาจจะมีบางสวนราชการที่เขาสามารถทําไดแลวสอบผาน แตพอภาพรวมออกมานี่ฝายบรหิารเอง 
โดยเฉลี่ยแลวก็อยูที่ประมาณ ๗๐ กวาเปอรเซ็นตตามทีผู่แทนสํานักงบประมาณไดชี้แจงใน อ.ก.ร.  
เมื่อคร้ังที่แลวคะ  
  ประธาน  :  โอเคครับ ขอบคุณครับ คอยอุนใจหนอยมเีพื่อนตก เชิญตอครับ 
  นายนพพร  มขุมา :  ในลําดบัตอไปจะขอนําเสนอผลการประเมินในมติิที่ ๔  
มิติดานการพฒันาองคการ จะเหน็วาผลการประเมินของสวนราชการในมิตินีทุ้กตัวชี้วัดอยูในเกณฑดีมาก 
เลยนะครับ สวนใหญจะได ๕.๐๐๐๐ ซึง่กม็ีความสอดคลองกับการประเมินของผูประเมินภายนอก 
เนื่องจากในมติินี้เราไดมีการหารือกันอยางคอนขางใกลชิดทั้งในรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน แลวก็การจัดทํา 
คลินิก ฉะนัน้สวนราชการจงึสามารถผลักดันการดําเนนิงานใหบรรลุเปาหมายอยูทีค่าคะแนนระดับ ๕ 
ไวไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพอสมควร  
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  ประธาน  :  ขอบคุณครับ ขออนุญาตนิดหนึง่ คนแกย้าํคิดย้ําทาํนะครับ งบรายจายก็ดี 
งบลงทุนก็ดี ทานที่ปรึกษามคีวามคิดวาไมอยากเหน็สีแดง เราจะคิดเปลี่ยนตัววัดตัวอะไรไดอยางไร 
เพื่อใหมนัเปนไปตามสภาพจริง ๆ ของการใชจายงบประมาณเปนไปไดไหมครบั  
  นางสาวพรพมิล   รัตนพทิักษ  :  จริง ๆ แลวมนัขึ้นอยูกับการบริหารงบประมาณคะ 
เพราะวาเดีย๋วจะไปอยูในขอเสนอแนะวาทีน่ี่ก็ตองปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณดวยเหมอืนกนั 
เพราะวาไมวาจะเปนเรื่องของกระบวนการที่จะเริ่มตนในการที่จะคิดโครงการ ในการที่จะตองผกูพนัวา 
จะทาํโครงการอะไรตามที่ไดมีการของบประมาณไป การดําเนนิการจัดซื้อจัดจาง การทาํงานใหไดตามแผน 
การทาํในเรื่องของการเบิกจายแตละงวดงาน ๆ คือมันตองขึ้นอยูกบักระบวนการบรหิารจัดการดวย 
เพราะวาตวันีม้ันเปนตัวที่หนวยงานกลางเขาอยากใหมกีารวัดกนัในทกุสวนราชการ  
  ประธาน  :  แตที่เขาวัดนี่เขาวัดงวดสุดทายเลยวาตอง ๙๐ เปอรเซน็ตถูกไหมครับ  
  นางสาวพรพมิล  รัตนพทิักษ  :   คือก็ตองสะสมคะ เพราะวามันมีการทํางานตลอดทัง้ป 
งบประมาณใชไหมคะ แตพอตลอดทั้งปแลวก็ตองรวมกนัตลอดทั้งป ทีนีท้ี่นีเ่ดี๋ยวคงจะมีในรายละเอียด 
เปนรายสาํนัก เนื่องจากวนันี้ถามองในภาพรวมองคกรเงินในสวนที่ใชไมหมดมันก็ยงัเปนสนิคาอยูใน 
ภาพรวมองคกร แตในบางสํานักที่เขารับผิดชอบในสวนของงบลงทนุของเขาซึง่เราวัดในรายสํานักดวย 
ถาบางสํานักเขาสามารถใชเงินในสวนทีเ่ขาไดรับอนุมัติเปนโครงการของเขาจบหมด แตวาพอปลาย ๆ ป 
มีการโอนเงนิจากโครงการอื่นหรือเงินสวนที่เหลือมาใหโดยสํานกันี่อาจจะดําเนินการไมทัน เขาก็จะขอ
อุทธรณในสวนนัน้ซึง่เดี๋ยวเราคงตองไปพจิารณาในรายละเอียดในเรื่องของเหตุและผลวาเปนไปไดแคไหน 
อยางไร เชน ถาโอนกันตัง้แตกลางปรูอยูแลว แปลวาตองรับรูรวมกัน แตถามาโอนกนัตอนปลาย ๆ  
งบประมาณโดยสํานกัเขาบอกวาฉนัไมรูเร่ืองเลยวาฉนัไดรับเงินตรงสวนนี้เพิม่มา เขาก็จะขออุทธรณ 
ในลักษณะอยางนั้นนะคะ เดี๋ยวคงตองไปดู 
  ประธาน  :  เชญิคุณประสิทธิ์ครับ  
  นายประสิทธิ ์ อนนัตวิรุฬห  :  ขออนุญาตทานประธาน ทานคณะกรรมการ เรียนทานรอง 
เลขาธิการพรพิมลนะครับ คืออยางนี้ครับ คือผมวาทีท่านเลขาธิการพูดมันไมใชที่เราเขาใจกนัอยู เพราะ 
ผมเรียนทานวาไมมีสวนราชการไหนเบิกจายงบประมาณไดถึงรอยละ ๙๔ คือเรียนทานพรพิมลอยางนี ้
เมื่อ ๒-๓ ปทีผ่านมา เรามีการประเมินอยูเราใชเกณฑในการผานถาจะได ๕ แตม ผมจําไดวารอยละ ๘๕ 
เทานัน้เอง ทนีีเ้ราจะได ๑ เราตองไดถึง ๙๐ มนัเปนไปไมไดเลยครับ และผมเรียนวาถาปนี้มกีารประเมิน
ตอไปอยางนี ้เรามีงบลงทนุเยอะ อยางโครงการรัฐสภาไมมีทางใชจายไดหมดเลย ไมทราบผมเขาใจถูก 
ที่ทานเลขาธิการพูดหรือเปลา คือหมายความวามนัจะตองมีการตั้งเกณฑในการที่จะประเมิน 
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เปนรายสวนราชการ เหมือนในกรณีของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร มันตองดูตามสภาพ 
ความเปนจริงวาคะแนนที่จะได ๕ ได ๔ ได ๓ มนัจะตองเปนอยางไร 
  นางสาวพรพมิล รัตนพิทกัษ  :  ขออยางนี้นะคะ ตัวเลขทีท่านบอกนัน้มนัเปนเกณฑที่ทาง 
ครม. เปนคนมีมติเองคะ แลวเขาปรับทกุป พูดงาย ๆ วาเขาก็เร่ิมตนกอนดวย ๗๐ กวาเปอรเซ็นต  
๘๐ กวาเปอรเซ็นต คือหมายความถงึวางบประมาณที่สวนราชการขอไปนี่แปลวาตวัเองตองกลัน่กรอง 
มาอยางดีแลววาตัวเองจะใชเงิน เพราะมนัเปนเรื่องของการที่จะมองในเชิงของความมีประสิทธิภาพ 
ในการใชจายเงินของผูบริหารประเทศดวยถูกไหมคะ เขาจัดสรรเงินงบประมาณมาใหสวนราชการก็เพื่อ 
ทํางานตามนโยบาย ตามพนัธกิจ ตามยุทธศาสตรอะไรก็แลวแตแลวก็ตองการหวงัผล ซึ่งมนัจะมผีล 
ตอการบริหารเงินหรือวาอะไรตออะไรของในประเทศดวยที่มีผลกระทบที่เขาบอกวาถาตองการใหเงนิภาครัฐ 
ออกไปสูกระแสการหมนุเวียน เขาก็อาศัยงบประมาณนี่แหละเปนตัวหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อน 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เปนรายจายภาครัฐซึ่งจะมีผลตอเศรษฐกิจโดยรวม เพราะฉะนัน้ 
ตัวเลขตัวนี้ผูทีเ่กี่ยวของคือเปนหนวยงานกลางที่เขาดูแลเกี่ยวกับเร่ืองพวกนี้เปนคนทํานําเสนอ ครม. 
และ ครม. จะเปนคนปรับทุกป ซึ่งหมายความวาวนันี้คุณขอเงิน ๑๐๐ บาท คุณตองคิดแลววาคุณจะใชเงนิ 
อะไรใน ๑๐๐ บาทนั้น เวนแตวาคุณขอ ๑๐๐ บาท แลวก็มีคนใจดีเพิม่มาใหอีก แปรญัตติเพิ่มมาใหอีก 
เปน ๑๒๐ บาท ๑๕๐ บาทอะไรอยางนี้ ๒๐ บาทกับ ๕๐ บาท เราอาจจะตั้งตัวไมทนัก็ตองมาคิดวาแลวจะ 
ทําอยางไร เพราะบางทีอาจจะถูกยุทธศาสตรกําหนดมาวาคุณตองทาํโดยเรายังไมพรอม ซึง่ถาจะเปน 
อยางนัน้หนวยงานกลางก็ตองเปนคนพิจารณาวาจะเสนอรูปแบบไดอยางไร ลําพงัเราเองถาเราจะกําหนด 
ข้ึนมานี่ผูแทนสํานักงบประมาณที่เขาอยูในคณะ อ.ก.ร. ชุดนั้น ทานก็จะเปนผูทวงติงเองถาเกิดสมมุติวา 
เราปรับ เวนแตวาทางนี้จะมกีารทาํหนังสือตอรองอะไรอยางไรกับสํานกังบประมาณแลวสํานกังบประมาณ 
เขายอม เพราะวามีงบประมาณบางสวนทีค่วบคุมไมไดซึ่งอันนั้นเราก็ตัดออกไปแลวนะคะ เราไมไดเอา 
งบประมาณทีค่วบคุมไมไดมาคิด เราหักออกไป เราเอาเฉพาะงบประมาณที่ทานจะควบคุมในการบริหาร
จัดการไดมานะคะ ก็คือแปลวาที่ผานมายทุธศาสตรทีเ่รากําหนด โครงการที่เราเสนอเราจัด Priority 
มันอยางไร เรามั่นใจอยางไรในเรื่องของการดําเนนิการ ถาจะเปนอยางนัน้ก็ตองมาวางแผนวาจะใชแผน 
ทํางานในแตละชวงโดยใชเงนิเทาไรก็ตองตกลงกนัตั้งแตตนป ถาเกิดสมมุติวาจาํเปนจะตองมีการผูกพนั 
งบประมาณ ซึง่ถาเปนระบบ GFMIS ก็พยายามไมใหสวนราชการผูกพนังบประมาณดวยเหมือนกนันะคะ  
  ประธาน  :  กถ็ึงเวลานาจะตองมานั่งคิดดู คือถากาํหนดเปาหมายมาแลวรู ๆ อยูต้ังแต 
ตอนนัน้มันเปนไปไมได ก็ตองหาวิธกีารเพื่อใหดูวามนัเปนไปตามขอเท็จจริง อยางสมมุติวาที่คุณประสิทธิ ์
เขาเสนอมาคอื แยกเปนสํานัก อันนั้นก็สวนหนึง่การใชจายงบแตละสํานัก หรือไมอีกทีก็อาจจะเปนทีละ 
Step ทีละงวดไตรมาสอยางไรก็สุดแทแตของงบประมาณ คือไมตองไปถือยอดรวมวารอยละ ๙๔ คือ 
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รอยละ ๙๔ ในทกุไตรมาสมันก็ไมเขาอยูดี คือกําหนดมาแลวมนัทาํไมได กําหนดมาแลวก็เปนผลเสีย 
เปนภาพที่ไมดี สูเรากําหนดตามขอเท็จจริง สมมุติวาในไตรมาสควรจะใชเงนิเทาไรก็กําหนดอยางนี ้
แลวดูสิวาความใกลเคียงของเปาหมายใกลมากนอยแคไหนก็ใหไปตามเกณฑ อันนี้เปนขอฝากอาจจะไมจบ 
ตรงนี้ เปนขอฝากเผื่อวาจะกําหนดในปตอไปหรืออยางไร คือถากําหนดแลวรูต้ังแตตอนกําหนดแลววา 
เปนไปไมได มนัวัดอะไรไมไดอยูแลว อันนีเ้ปนขอฝาก ทานสมพลมีอะไรไหมครับ เชิญครับ  
 

- ๒/๑  
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   นายสมพล วณิคพันธุ : ขออนุญาตครับ ไมทราบจะปลอยไกหรือเปลานะครับ  
ตัวงบประมาณที่เราเอามาเปนตัวชีว้ัดในสวนนี้ คืองบประมาณของโครงการอยางเดยีวหรือวา 
เปนงบประมาณทั้งหมดที่เราขอไป งบที่เราใชจายเพื่อปฏิบัติภารกิจของเราตามที่วามันอยูในสวนนี้หรือเปลา 
   ประธาน : ทั้งหมดไหมครับ ทั้งหมดครับ เมื่อสักครูนี้คุณประสิทธิ์ถึงเสนอวา ถาแยกสวน 
ของสํานักงานสวนหนึง่และสวนของกิจการที่เปนเหมือนนโยบายสวนหนึง่ที่คุณประสิทธิ์ยกเหน็ตัวอยาง 
ไดชัด อยางงบประมาณของการกอสรางรฐัสภาในปถัดไปถามนัผูกอยูเอาไวเปนความสําเร็จของสาํนักงาน 
ก็ไมตอง Push หรือผลักดันใหได ๙๐ เปอรเซ็นตของอันนั้น ตก ตกติดดินเลยไมใชตกธรรมดา เพราะ 
มันเปนไปไมไดเลย ณ เวลานี้เรารูอยูแลววามนัเปนไปไมไดเพราะวาทุกอยางมันเขยิบหมดใชไหมครับ 
อยางนี้เปนตน เชิญครับเชิญตอ ทานสมพลถามตอไหมครับ เมื่อมันหมดแลวเปนอยางไรหรือเปลา  
   นายสมพล วณิคพันธุ : มันจะเปนตรงที่งบรายจายที่ไมใชโครงการนีน่ะครับ คือผม 
มองเฉพาะในงานของผมบางอันไตรมาสที ่๒ ที่ ๓ พูดถงึไปประชุมไปเยือนอะไรนีน่ะครับมันจะหายไปเลย
ยิ่งทานชัยนี่ทานพอบอกประชุมปุบผมไมใหไปไหนทั้งนัน้ยกเวนตองไปจริง ๆ เพราะฉะนัน้ ๓ ไตรมาสนี ้
มันไมมีมนัจะโหมเขามาตอน ๔ เดือนที่ไมมีประชุม 
   ประธาน : อันนี้ผมไมแนใจ ทานที่ปรึกษาวาไดแยกสวนไปแลวในสวนของงานนโยบาย 
สวนหนึง่ที่ไมสามารถ Control ไดซึ่งตัวนีม้ันนาจะเปนสวนที่ Control ไมไดเพราะเปนนโยบาย แตถา 
เปนพนัธกิจอยางทีว่ามนัควรจะโอเคอยูในกํากับดูแลวาสามารถเปนไปได ก็ตองแยกสวนกันอยางนัน้  
อยางทีท่านทีป่รึกษาวา 
   นางสาวพรพมิล รัตนพทิักษ : คือเงนินี่แยกอยูแลวที่ควบคุมไมได แตวาในสวนของ
กระบวนการบริหารจัดการอาจจะตองมาทบทวนในเรื่องของวิธีการบริหารงานขางในดวยสวนหนึง่ 
เพื่อจะไดชวยกัน เพราะวาทีจ่ริงแลวใน Rate ๗๕ เปอรเซน็ตนี่ถาดูในภาพรวมแลวดีกวาเมื่อตอนที ่
งวด ๙ เดือนเรารายงานนะคะ ตอนนั้นยงัอยูที่ ๑๐ เปอรเซ็นต ๒๐ เปอรเซ็นตเลยซึง่ก็แสดงวายัง  
Speed up อยูแตอยางไรกดี็นะคะ คือความจริงแลวมันอาจจะตองดูในเชิงภาพรวมที่ทางงบประมาณเอง
เขาจะมวีิธีการทําอยางไรทีจ่ะทาํใหการบริหารงบประมาณของเขาในแตละป ๆ มันก็คือเปนไป 
ตามเปาหมายของการที่ต้ังงบประมาณเอาไว เพราะวาไมอยางนัน้รัฐบาลเองพอตัวเลขถามนัคางอยูใน 
GFMIS มันก็จะเหน็งบประมาณที่แตละสวนราชการขอไปแลวไปคางอยูในทอ ซึ่งจริง ๆ แลวงวด ๑ ๒ ๓ ก็
ยังไมไดซีเรียสแตวาพอผลสุดทายครบ ๔ งวดเขาก็จะดูกันที่ตรงนั้น เพราะฉะนั้นชวง ๑ ชวง ๒ จะยังไมคอย 
มีความเคลื่อนไหวเทาไรก็จะไปอยูตอนชวงประมาณ ๓ กบั ๔ ที่จะมโีอกาสไดใชเงนิ ทีนี้บางโครงการ 
ที่เปนในที่นี้เองทานอาจจะหาเวลาลองทบทวนดูวาโครงการบางโครงการที่ยงัไมสามารถดําเนินการได
ปญหาอุปสรรคมันอยูที่ไหน จะแกอยางไร จะมีวิธกีารบรหิารงบประมาณซอยอยางไร เพื่อที่จะได 
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อยางนอยใหทาํไดตามแผนนั้น แมวางบประมาณเขาจะใจดีใหเราผูกพันงบประมาณไดนะคะถาเกิด 
ตอไปขางหนาเขาเขมงวดในเรื่องของการผกูพนังบประมาณขึ้นมานี ่เราก็จะไดมีวธิีการในการที่จะ
บริหารงานตามโครงการที่มนัอาจจะตองผกูพนัไปอยางนอยมากกวา ๒ ปข้ึนไปหรืออะไรอยางนี้คะ เชน  
ในเรื่องของแผนสารสนเทศ เห็นงบประมาณมีคางเอาไวทั้งที่ ส.ว. หรือทั้งที่นี่อยางนีแ้ตวาไมสามารถ
ดําเนนิการไดตามแผน แผนแมบทพยายามทําแลวแตวาเราก็ตองกลับเขาไปดูวามนัเปนปญหาอุปสรรค
อะไรที่ทําใหเราไมสามารถทาํไดตามแผนแมบทที่เราพยายามสรางมนัขึ้นมาอะไรอยางนี ้
   ประธาน : ก็ฝากทานเจาของเงนิโต ๆ ลองแยกสวนดี ๆ นะครับ สวนไหนการเมืองกบ็อกวา
อยาไปอยูในความควบคุมของเรานะสํานกังานของเราจะไดปลอดจากภาระโดยที่ไมจําเปนชวยกันดูนิดหนึง่ 
เชิญตอครับ 
   นายนพพร มุขมา: ขออนุญาตทานประธานนะครับ ในลาํดับตอไปจะขอนําเสนอผล 
การประเมนิการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับสํานกัในสงักัด
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร รอบ ๑๒ เดือนประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ สําหรับกรอบ 
การประเมนิหนวยงานระดับสํานักมีเพยีง ๒ ตัวชี้วัดเทานั้น ก็คือในเรือ่งของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลงังานและการเบิกจายงบลงทุนและรายจายอื่น ผลการประเมินตนเองของสวนราชการในระดับ
สํานักโดยสวนใหญในภาพรวมอยูในเกณฑดี มีบางสวนเทานัน้ที่คาคะแนนอยูในระดบัตํ่ามากหรือวา 
คาคะแนนนอยกวา ๓ ซึ่งโดยสวนใหญแลวการปรับคะแนนจากการประเมินตนเองของสวนราชการนั้น  
ผูประเมินไดปรับคาคะแนนจากการปรับปรุงขอมูลจากการเบิกจายงบลงทนุและรายจายอืน่ของแตละสํานกั
เปนสําคัญ ในสวนของตวัชี้วดัในเรื่องของการดําเนนิการตามมาตรการประหยัดพลงังานนัน้ทัง้ ๒๓ สํานัก
คาคะแนนของผูประเมนิกับคาคะแนนการประเมินตัวเองของสวนราชการมีความสอดคลองกัน ฉะนั้นจะได
กลาวในรายละเอียดตอไปนะครับ ตัวชี้วัดแรกในเรื่องของรอยละอัตราการเบิกจายงบลงทนุ และรายจายอื่น 
จะเหน็วาภาพการดําเนินงานในระดับสํานักนั้นโดยสวนใหญแลวอยูในเกณฑคอนขางต่ํา คาคะแนนที่ได
โดยสวนใหญอยูที่ระดับ ๑.๐๐๐๐ มีเพียงบางสํานักเทานัน้ที่สามารถเบิกจายไดเกินเปาหมายที่กําหนดไว 
ยกตัวอยางเชน สํานกัพัฒนาบุคลากร สํานักประชาสัมพันธ สํานักองคการรัฐสภาระหวางประเทศ แลวก็
กลุมงานตรวจสอบภายใน ฉะนัน้จะมีเพียง ๔ สํานักเทานั้นที่ไดคาคะแนนเต็ม คือ ๕.๐๐๐๐ นอกนัน้ 
โดยสวนใหญแลวไดที่คาคะแนนระดับ ๑.๐๐๐๐ ทัง้นีท้ัง้นัน้จากที่สวนราชการไดประเมินตัวเองมานัน้ 
สวนราชการกไ็ดมีขอหารือกบัทางผูประเมนิภายนอกเชนเดียวกันนะครับวาเกิดจากปจจัยภายนอกบาง 
ทําใหไมสามารถเบิกจายไดซึ่งเดี๋ยวทางทีป่รึกษาจะไดนาํเสนอประเดน็ที่สวนราชการขออุทธรณ 
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เปนรายสาํนักในลําดับตอไปมีจํานวน ๘ สํานักที่เสนอขออุทธรณมา ในลําดับตอไปตัวชี้วัดในระดบัสํานกั
เชนเดียวกัน กคื็อระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ดังที่ไดนําเรียนไปแลว
คือวาผลการประเมินตนเองของสวนราชการกับการประเมินของผูประเมินภายนอกมีความสอดคลองกัน 
ในทุกสํานัก เนื่องจากทางสวนราชการและทานที่ปรึกษาก็ไดมีการหารือกันอยางใกลชิดมาตลอดเวลา  
แลวก็เปนการประเมินตามขั้นตอนการดําการที่ระบุไวก็คงเปนแรงผลักดนัใหสวนราชการชวยใหบรรลุเปาหมาย
ในระดับองคกรในเรื่องของการประหยัดไฟฟาแลวก็การประหยัดน้ํามันในระดับองคกรนะครับ ในลําดับตอไป
จะขอนําเสนอในเรื่องของ ๘ สวนราชการที่ไดมีการขออุทธรณผลการดําเนินงานในตัวชี้วัดในเรื่องของ 
การเบิกจายงบลงทุนและรายจายอื่น ทานพรพิมลจะขอนําเสนอหลักเกณฑนะครับวาวิธีการพิจารณาเรื่อง
อุทธรณนั้นทางที่ปรึกษามีแนวทางอยางไร 
   นางพรพิมล รัตนพิทักษ : ขออนุญาตนะคะ จริง ๆ แลวในประเด็นการพิจารณาอุทธรณ
อํานาจในการพิจารณาคงเปนของ อ.ก.ร. เพราะฉะนั้นในชุดนี้ก็คงจะมีการแจงใหทราบวามีประเด็นอะไรบาง
ที่สํานักเขาขออุทธรณ แลวก็หลักเกณฑการพิจารณาอุทธรณที่จะตองนําเสนอ อ.ก.ร. นั้นจะไดแกหลักเกณฑ
อะไรซึ่งพอดีหลักเกณฑตรงนี้นีน่ะคะเราไดเคยกําหนดเอาไวแลวเปนแนวทางอยูในคูมือการประเมินผล 
ที่ไดนําเรียน อ.ก.ร. ต้ังแตตนปนะคะ แลวก็ทางสวนราชการเองก็จะสามารถดูไดอยูแลวในคูมือตรงนั้น 
ที่เราทําแจกกันตั้งแตตนปหลังจากทําคํารับรองนะคะ อยางไรก็ดีก็ขออนุญาตทบทวนนิดหนึ่งวาแนวทาง 
และหลักเกณฑที่เราเคยนําเสนอเอาไวนั้นก็คือวา การทีส่วนราชการถาจะขออุทธรณแลวจะขอยืนยัน 
คาคะแนนที่ไดรับ หลักเกณฑการพิจารณาในการยืนยันคาคะแนนที่ไดรับนั้นเราจะมีหลักเกณฑ 
การพิจารณาดังนี้ ถาในกรณีที่เปนปจจัยและเหตุผลที่ชี้แจงมาไมสงผลกระทบตอการดําเนินงาน ฉะนั้น 
ถาผูประเมินภายนอกเห็นวาคะแนนที่ไดประเมินมานั้นถูกตองตามหลักฐานอะไรทุกอยางแลวแตวา 
จะอุทธรณเพื่อใหไดคะแนนสูงขึ้นแลวนี่เราก็จะเปนการยืนยันคาคะแนนที่ไดรับตามเดิม แลวก็ถาสมมุติวา
ปจจัยและเหตุผลที่ชี้แจงมานั้นสงผลกระทบแตสวนราชการนี่ไมไดแสดงใหเห็นถงึความพยายามในการที่จะ
บริหารจัดการหรือดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย โดยหลักทั่ว ๆ ไปเขาก็จะยืนยันคะแนนเดิม 
ที่ประเมนิกนัเอาไวนะคะ อยางไรก็ดีนะคะอาจจะมกีารทีจ่ะตองมกีารปรับเกณฑการใหคะแนนได ซึง่การจะให
คะแนนทีป่ระเมินแลวสามารถปรับไดนัน้กค็งตองดูทีเ่หตผุล หรือปจจยัที่ชี้แจงมาวาจะมีความเหมาะสม 
แลวก็สงผลกระทบตอการทาํงานแตวาถงึแมจะมีการสงผลกระทบตอการทาํงานแลวกย็ังทาํใหผลผลิต 
ที่รับรองกนัเอาไววาจะดําเนนิการใหไดนัน้ยังคงบรรลุผลลัพธตามวัตถปุระสงคของตัวชี้วดันัน้นะคะ แมวา 
จะไมครบถวนตามเปาหมายแตก็มีแนวโนมของผลการทาํงานเปนไปในทิศทางที่ดีข้ึนหรือมปีระสิทธภิาพสงูขึ้น 
อันนัน้ก็อาจจะปรับคะแนนใหเหมาะสมตามเหตกุารณขอเทจ็จริงทีเ่ปน แลวกถ็าสมมติุในกรณีที ่
ขาดความครบถวนในบางขัน้ตอนแตวาไมสงผลกระทบตอการดําเนนิงานที่เปนสาระสาํคัญและวตัถปุระสงค 
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ของตวัชี้วดัตรงนัน้ก็อาจจะพจิารณาในเรื่องของการทีจ่ะปรับเปลีย่นการใหคะแนนใหสอดคลองกนักบั 
ทีท่างสวนราชการไดอุทธรณมา เพราะฉะนัน้อนันีก้็จะเปนประเด็นที่เปนแนวทางทีเ่ราไดเคยนาํเสนอเอาไว 
เผอิญตวัชี้วัดอื่น ๆ ไมไดมีการอทุธรณกนัในระดับขององคกรจะมีกเ็ฉพาะในสวนของที่เปนสาํนักนะคะ  
ก็จะขออนุญาตใหคุณนพพรใหขอมูลรายละเอยีดของในแตละสาํนกันะคะ 
   นายนพพร มุขมา : หนวยงานในระดับสํานกัที่ขออทุธรณเร่ืองการเบกิจายและงบลงทนุ 
ประกอบไปดวย ๘ หนวยงาน ดังมีรายละเอยีดดงันี ้
   ลําดับที่ ๑ กลุมงานนโยบายและแผน เหตุผลที่สวนราชการขออทุธรณ คือจะพบวา 
สวนราชการไดรับโอนงบประมาณจาํนวน ๑๔,๐๐๐ บาทมาเมื่อวนัที ่๒๙ กนัยายน ๒๕๕๑ แลวก็ไดรับอนุมัติ
ใหกนัเงนิไวเหลื่อมปซึง่สงผลใหไมสามารถเบิกจายงบประมาณในจาํนวนดงักลาวไดทนัภายในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ นีคื่อลําดับที่ ๑  
   ลําดับที่ ๒ สํานักรักษาความปลอดภยัใหเหตุผลที่ขออทุธรณดังนี ้คือขอยกเวนไมนาํงบลงทนุ
จํานวน ๕๐ ลานบาทมาประเมนิผล เนื่องจากเปนงบการออกแบบอาคารรัฐสภาแหงใหมซึง่กําลงัดาํเนนิการ
จัดหาสถานที่กอสรางจึงไมสามารถเบิกจายงบประมาณได อยางไรก็ตามในภาพรวมของสาํนักรักษาความปลอดภัย
จะเหน็วาจากงบประมาณทัง้ในสวนของงบลงทุนและรายจายอื่นรวมทั้งสิน้ ๖๔ ลานบาท สํานักรักษาความปลอดภัย
เบิกจายไปทัง้ปงบประมาณไดเพยีง ๒๓๐,๐๐๐ บาทเทานัน้ คิดเปนรอยละ ๐.๓๖ นะครับ 
   ประธาน : ขอโทษนะครับ คุณประสทิธิ์ครับงบออกแบบนี่อยูกับสํานกัรักษาความปลอดภัย
หรือครับ 
   นายประสิทธิ์ อนันตวิรุฬห : ตอนที่จะไปจัดสรรเงินลงสํานักลงที่สํานักรักษาความปลอดภัยครับ 
แตอยางทีท่างผูประเมินบอกแลววาในสวนที่ไมเกี่ยวกับสํานักงานตองเอาออกครับเพราะกรณีนีท้างสํานัก รปภ. 
กข็อเอาออกครับ แตตอนจัดสรรลงที ่รปภ. ครับทานครับ 
   ประธาน : เราก็นกึวาลงที่สํานักการคลงั 
   นายนพพร มุขมา : ในลาํดับตอไปลําดับที ่๓ สํานักสารสนเทศโดยภาพรวมงบประมาณ 
ที่ไดรับจัดสรรทั้งหมด ๒๙ ลานบาท สํานกัสารสนเทศเบกิจายไดทัง้สิน้ ๒๔๐,๐๐๐ บาททัง้ปนะครับ  
คิดเปนรอยละ ๐.๘๒ สวนราชการใหเหตุผลที่ไมสามารถเบิกจายไดเปนไปตามเปาหมาย ก็คือวา 
มีการดําเนนิงานโครงการดานสารสนเทศประกอบไปดวยหลายขั้นตอน ผูรับผิดชอบแตละโครงการ
ประกอบดวยบุคคลหลากหลายระดับทัง้ภายในและภายนอกซึง่ตางมีภาระแตกตางกนั การนัดประชุม 
ของคณะกรรมการแตละครั้งก็ไมสามารถนดัหมายไดเนื่องจากจาํนวนองคประชุมเปนเรื่องสาํคัญ 
ของการพจิารณารวมถงึปจจัยภายนอกจากบริษทัที่เขารวมประมลูอาจจะคุณสมบัติไมครบตามที่กาํหนดไว 
รวมถงึอาจจะมีการปรับแกคุณลักษณะของพัสดุทีจ่ะจัดซือ้ในบางโครงการ อยางเชน Notebook เปนตน  
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ซึ่งทั้งหลายทัง้ปวงนี้สํานกัสารสนเทศจงึขออุทธรณ อยางไรก็ตามทางทีป่รึกษาก็เหน็วาก็คงจะขึน้อยูกับ
คณะกรรมการในลาํดับตอไปวาจะพิจารณาอยางไร เพราะวาจากภาพรวมงบประมาณ ๒๙ ลานบาท 
ก็เบกิจายไดเพียง ๒๔๐,๐๐๐ บาทเทานัน้ ในลาํดับตอไป  
   ลําดับที่ ๔ สถานวีทิยกุระจายเสยีงและวทิยุโทรทัศนรัฐสภา ในภาพรวมงบประมาณ 
ที่ไดรับจัดสรรทั้งสิน้ ๖๗ ลานบาท เบกิจายได ๒๓.๗๓ ลานบาทคิดเปนรอยละ ๓๕.๒๓ เหตุผลที่สวนราชการ 
ขออุทธรณประกอบไปดวยกระบวนการจัดซือ้จัดจางที่ลาชาแลวก็มหีลายขั้นตอนรวมไปถึงการออกแบบที่ลาชา   
   ลําดับที่ ๕ สํานักงานเลขานกุาร ก.ร. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรในภาพรวมทัง้สิน้  
๘ ลานบาท เบกิจายได ๖.๓๗ ลานบาทคิดเปนรอยละ ๗๖.๔๓ เหตุผลที่สวนราชการขออุทธรณเนื่องจาก 
มีบางโครงการที่มกีารสงมอบผลงานลาชาของที่ปรึกษา เชน โครงการพฒันาระบบบรหิารงานบุคคล 
ของขาราชการฝายรัฐสภา ซึง่สงผลใหไมสามารถเบิกจายเงินตามงวดไดภายในเวลาทีก่ําหนดไวนะครับ  
   ลําดับที่ ๖ สํานักประชาสัมพนัธ งบประมาณที่ไดรับจัดสรรทัง้สิน้ ๕๔.๖๒ ลานบาท  
เบิกจายได ๔๘.๓๓ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๘๘.๔๘ เหตุผลที่สวนราชการขออทุธรณมาเนื่องจาก 
มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลชวง ๓๐ กนัยายน ถงึ ๘ ตุลาคมทาํใหทานประธานสภาผูแทนราษฎรงดการเดินทาง
ไปตางประเทศทําใหไมสามารถเบกิจายงบประมาณสวนที่เหลือของบางกจิกรรมจาํนวน ๑.๖๓ ลานบาทได 
อยางไรก็ตามสําหรับขออุทธรณของสาํนักประชาสมัพันธคงจะไมสงผลกระทบตอคาคะแนน เนือ่งจาก 
รอยละของการเบิกจายงบประมาณของสํานักประชาสัมพนัธนัน้อยูที่รอยละ ๘๘.๔๘ ซึง่ไดคาคะแนน 
อยูที่ระดับ ๕ อยูแลวนะครับในลาํดับตอไป 
   ลําดับที่ ๗ สํานักการพมิพ งบประมาณที่ไดรับจัดสรรทัง้สิ้น ๖.๙๘ ลานบาท  
ทั้งปงบประมาณไมสามารถเบิกจายได ทั้งนี้สวนราชการไดนําเสนอรายละเอยีดการอทุธรณขอยกเวน 
งบรายจายอืน่จํานวน ๒.๕ ลานบาท การจดัซื้อเครื่องพิมพสีระบบ Digital อยางไรก็ตามเมือ่ทางผูประเมนิ
ภายนอกไดสอบทานขอมลูงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสาํนกังานคลงัและงบประมาณแลว ไมพบ 
งบรายจายอืน่ของสาํนักการพิมพแตอยางไร คงจะตองใหสํานกัการพมิพทบทวนขออุทธรณอีกครัง้หนึ่ง 
   ประธาน : อันนี้เจาตวัเขาทราบหรือยังครับ 
   นายนพพร มุขมา : ก็จะไดนําแจงในลาํดับตอไปนะครับ  
   ประธาน : อุทธรณผิดกี่ที ่เร่ืองอะไรสาํนกัการคลงัชี้แจงไดไหมทาํไมอุทธรณ รายการนี ้
เปนของใครอยางไร 
   นายประสิทธิ ์อนนัตวิรุฬห : เรียนทานครบั รายการเครื่องพิมพสีระบบ Digital มนัอยูใน 
งบลงทนุอยูแลวครับ ๒.๕ ลานบาทครับ เพราะฉะนัน้มนัก็ไมอยูในงบรายจายอืน่ ๆ ครับ อยางที่ทานเขาใจแลว  
ก็คืออุทธรณผิดนะครับ 
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   นางสาวพรพมิล รัตนพทิกัษ : อันนี้ขอเรยีนเพิ่มเติมนะคะ เผอิญเกณฑของการคิดรายสาํนกั 
มันจะหยอนกวาเกณฑขององคกรเพราะวาอยูที่ระดับ ๗๔ ข้ึนไปนีถ่ือวาสอบผาน ถารอยละ ๗๗ ก็ระดับ ๔  
รอยละ ๘๐ ก็ระดับ ๕ ฉะนัน้ก็แปลวาคลาย ๆ เหมอืนกับวาเปนเกณฑที่เอาลงมา เพื่อใหสํานกังานไดบริหาร
เงนิของตวัเองซึ่งกจ็ะสงผลตอภาพรวมขององคกรแตเผอญิองคกรอาจจะมีเงนิกอนอืน่ ๆ อีกซึง่ไมรูวารวมกนั 
หลาย Project หรือวาหลายเจาภาพอะไรอยางนีน้ะคะ การบรหิารมนัอาจจะไม Smooth เพราะฉะนัน้ตรงนี ้
ถาสามารถทาํไดตามเกณฑรายสํานกัก็อาจจะสงผลดีตอองคกรแลวดวยนะคะ 
   ประธาน : ทานรองที่กาํกบัดูแลแตละสวนที่อุทธรณเปนอยางไรครับทาน มีอะไรจะเพิ่มเติม
หรือซกัถามเพิม่เติมอะไรไหมครับ ไมมีจะไดผานไปนะครับ เชญิครับเชญิตอเลยนะครับ 
   นายนพพร มุขมา : ในลาํดับตอไปทางที่ปรึกษาขอนาํเสนอภาพที่ไดรับจาก 
การเขาตรวจเยี่ยม ณ สวนราชการหรือ Site visit รอบ ๑๒ เดือนของสาํนักงานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร  
เมื่อวนัที ่๑๐ และวนัที ่๑๓ พฤศจกิายนที่ผานมา  
   ในลาํดับแรก เมื่อวนัที่ ๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๑ ทางทีป่รึกษาไดรับโอกาสใหเขาเยีย่มชม 
ศูนยขอมลูขาวสารของราชการที่อาคารกษาปณ ก็ไปเยีย่มชมศูนยขอมลูขาวสารนะครับก็ไดพบผูรับบริการ 
เขามาสบืคนขอมูลขาวสาร เปนนักศกึษาฝกงานจากมหาวิทยาลยัขอนแกนเขามาใชงานศนูยขอมลูขาวสาร 
ทางทีป่รึกษากไ็ดสัมภาษณ พูดคุยวาไดรับประโยชนหรือไมอยางไรจาการสืบคนขอมลูขาวสารรวมไปถึง 
ไดสํารวจบรเิวณสถานที่ตาง ๆ กป็รากฏขัน้ตอนการปฏิบัติงานรวมไปถงึมเีอกสารที่ระบุไวตาม พ.ร.บ. ขอมลู
ขาวสารไวสําหรับแจกใหกับผูมารับบริการอยางชัดเจน ไมวาจะเปนเอกสารแจกก็ดี หรือวาเปนผลการจัดซื้อ
จัดจาง สรุปมติคณะรัฐมนตรี นโยบาย หรือการตีความทีเ่ขาขายไมตองลงพิมพอยางนี้เปนตน แผนงาน
โครงการของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ปรากฏพบวาสวนราชการก็มีความพรอม 
ของขอมลูทีจ่ะนําเสนอใหกบัสาธารณชนไดเขามาใชและตรวจสอบไดนะครับ พรอมกนันี้สวนราชการ 
ก็ไดมีการจัดเวรใหกบัเจาหนาทีม่าประจาํทีศู่นยเพื่อรองรับการใชงานของผูรับบริการผลัดเปลีย่นกนั  
(มีการฉาย Power Point) ไปนี่ก็เปนตวัอยาง 
   ประธาน : นีท่าํทาเหมือนคณุชายนอย บานทรายทอง 
   นางสาวพรพมิล รัตนโกวทิย : นองคนนี้มคีวามตัง้ใจมากในการทาํงานเทาที่สัมผัสดู 
   ประธาน : เสียทาเลยภาพออกมาเหมือนคณุชายนอย นี่ใครรัชดาใชไหมครับ 
   นายนพพร มุขมา : ครับก็มีสมุดใหเขาเยีย่มชมนะครับวาแตละวนัมทีานใดมาใชบริการบาง
แลวก็สังกดัหนวยงานอะไร ขอมูลที่ตองการนาํไปใชคืออะไรบางนะครบั มกีลองรับฟงความคิดเหน็สามารถ 
ใหผูมารับบริการแสดงความคดิเหน็ไดวาพอใจหรือวาไมพอจุดรับบริการตรงไหนบางนะครับ  
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เพื่อที่สวนราชการจะไดนาํขอมูลตรงนี้ไปปรับปรุงการดําเนนิงานของศนูยขอมูลขาวสารในลาํดับตอไป  
ในสวนของวนัที่ ๑๐ พฤศจิกายนที่ปรึกษาไดเขาเยี่ยมชมที่ศูนยขอมูลขาวสารที่อาคารกษาปณ และอกีครั้งหนึ่ง 
วันที ่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ทางสวนราชการก็ไดแจงทีป่รึกษาเพือ่ใหเขาเยีย่มชมโครงการพฒันาระบบขอมูล
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่อาคารประชมุนีเ้องนะครับ เปนสวนหนึง่ของตัวชี้วัดนวัตกรรมในระดบัองคกร เปน
ระบบที่ใชนับองคประชุมแบบ Real time เมือ่มีทานสมาชกิมารายงานตวักจ็ะประมวลผลทนัทีวา 
จํานวนองคประชุมในขณะนีเ้ทาไรแลว แลวก็สามารถจัดทาํรายงานยอนหลงัไดอยางมปีระสิทธิภาพสามารถ
นําไปอางองิทางการเมืองได ที่ถายมานี้ก็เปนเคานเตอรดานหนาเคานเตอร พอดีวนันี้กไ็ดเจอทานชายสุขุม
พนัธุกเ็ลยไดถายภาพไว ทานมารายงานตัวพอด ีการรายงานตัวก็ไปที่เครื่อง Scan บัตรเขาที่เครื่องหลังจากนัน้
เครื่องก็จะประมวลผลทนัทีวาองคประชุมมาลงชื่อแลวทัง้หมดกีท่าน ก็จะเปนระบบ Real time แลวสามารถ 
นําขอมูลตาง ๆ เหลานี้มาจัดทําเปนรายงานยอนหลังไดทาํใหผูปฏิบัติงานไมตองมานัง่ทํา Reword อีกหนึ่งครั้ง 
ในการจัดทํารายงานตาง ๆ ทางผูประเมนิก็คิดวาโครงการนี้ ก็ถือวาเปนนวตักรรมสงผลกระทบตอผูรับบริการ
โดยตรงของสํานักงานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร ก็คือทานสมาชิกตาง ๆ ไดรับประโยชนอยางยิง่นะครับ 
เพราะเทาที่ไดสังเกตการใชงานประมาณ ๔๕ นาที แตละทานก็มีความยิ้มแยม พอใจในบริการทีท่างสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดจัดเตรียมอุปกรณตาง ๆ เพือ่อํานวยความสะดวกไดอยางพรอมเพรียง  
   ประธาน : อันนี้ไปเพิ่มคะแนนใหศูนยคอมพิวเตอรหนอยไดไหม เพราะวาซื้อของไมทนั 
นวัตกรรม 
   นางสาวพรพมิล รัตนพทิักษ : สวนที่ดีก็ดีนะคะ สวนทีย่ังไมคอยดีก็อาจจะตองปรับปรุง 
กันตอไปนะคะ ทนีีก้ารดําเนนิงานในขั้นตอนตอไปหลงัจากที่ไดนาํเสนอ อ.ก.ร. ไปแลว แผนงานที่จะตอง
ดําเนนิการตอไป ก็คือคงจะตองมกีารจัดทาํรางหลกัเกณฑการจัดสรรเงนิรางวลัและสิง่จงูใจประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เสนอผูเกีย่วของนะคะ ซึง่ในสวนนี้เดือนที่แลวเราก็เร่ิมตนในการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ Focus group เพื่อถามความคิดเหน็เกีย่วกบัหลกัเกณฑของเมื่อป ๒๕๕๐ ที่ผานมา  
โดยแบงกลุมออกเปนผูปฏิบัติแลวก็ผูบริหาร ซึง่จัดสงตวัแทนไปจาํนวนหนึ่งเพื่อจะไปทาํซึง่กท็าํอยางนี้ทัง้  
๒ สํานักงานรวมแลวก็เปน ๔ คร้ังที่เราทํา Workshop ซึง่ก็ได Idea ไดอะไรตออะไรมาที่จะทาํใหที่ปรึกษา 
ลองเอาไปทดลองรางเปนรูปแบบ Model ตาง ๆ สัก ๒ - ๓ Model เพื่อใหทางทีน่ี่ไดพจิารณาซึง่จะมีระบบ 
ของการตั้งคณะกรรมการแลวก็คงตองเขา อ.ก.ร. ที่เกี่ยวของในการจะพิจารณาตอไปนะคะ ซึง่คาดวานาจะอยู
ที่ประมาณเดือนธนัวาคมนะคะ ถามกีารประชุม อ.ก.ร. อีกครั้งหนึง่นัน้นีก่น็าจะมีการเสนอตวัรางตวั Model 
ตัวนี้ได แลวกอี็กอันหนึง่ ก็คือการรายงานสรุปผลคะแนนประเมนิผลรอบสุดทายถัดจากที่เราเสนอวันที ่๒๗ 
แลวคาดวาถาติดตามตวัคะแนนแลวก็รวมทั้งเรื่องของการอุทธรณอะไรตาง ๆ ที่เสร็จเรียบรอยก็คงจะมีผล 
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รอบสุดทาย ถาเปนไปไดจริง ๆ แลวความพงึพอใจเขาจะประมวลเสร็จวนัที่ ๒๘ ซึง่เราเสนอวนัที ่๒๗ ไมทนัก็
คิดวาคงจะทนัแตเร่ืองตนทนุนีน่ะคะไมแนใจวาทางกรมบญัชีกลางเดี๋ยวเราคงจะไปดูในรายละเอยีดเพราะวา 
ตามเกณฑการประเมนิคลาย ๆ เหมือนกับวาทางสวนราชการจะตองมกีารจัดทาํสาํหรับป ๒๕๕๒ ซึง่ก็แปลวา
ตองไดรับ Feedback มาจากสิ่งทีท่าํในป ๒๕๕๑ วามนัโอเคไมโอเคอยางไรเขาจะไดคิดตอได ตรงนีม้ันอยูที่
คะแนนระดบั ๕ ทีนีถ้าขอมูลจากกรมบญัชกีลางถายงั Feedback มาไมทนัเดีย๋วอาจจะมกีารพิจารณา 
วาจะรอไมรอ เพราะวาถาเปนฝายบรหิารถงึแมตัวชี้วดับางตวัถาไมเสร็จเขาก็ใชวิธีแบงเปน ๒ รอบในการจาย 
แตเนื่องจากทีน่ี่มนัไมมากอาจจะมาพิจารณาเฉพาะในสวนของตวัชี้วัดตนทนุตวันี้วาจะ Adjust  
หรือไม Adjustอยางไรใน อ.ก.ร. อีกทหีนึง่ อีกเรื่องหนึ่งก็คงเปนเรื่องของการจัดทาํขอเสนอการกาํหนดกรอบ
การประเมนิผลการปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึง่เปนผลผลติอีกผลผลิตหนึง่ 
ทีท่างคณะที่ปรึกษาจะตองนาํเสนอ ซึง่ในวนันี้ก็ไดมกีารจดัทาํขอเสนอเบื้องตนของทีป่รึกษาเพือ่จะกําหนด
กรอบป ๒๕๕๒ มาใหทางทีป่ระชมุไดพจิารณาเพื่อทีว่า ถาสมมุติทานมีกระบวนการในการทีท่านกาํลงั 
Review ตัวชี้วดัอะไรอยูทีเ่ปนการภายในของสวนราชการทานอาจจะเอาขอเสนอเบือ้งตนตรงนี้ไประดมสมอง
พิจารณากนัไดเพื่อที่วาพอเมื่อมีการประชมุในคณะกรรมการจัดทาํกรอบตัวชีว้ัดทานก็อาจจะมีขอมลูตรงนี ้
หรือวาทานจะเสนอแนะอะไรเพิม่เตมิกอนทีท่างทีป่รึกษาจะนาํเสนอ อ.ก.ร. ก็จะไดนาํมาเพิ่มนะคะ 
ซึ่งในสวนตรงนี้ในขอเสนอของที่ปรึกษาที่จะกาํหนดกรอบสําหรับป ๒๕๕๒ ก็จะมีขอมูลทีจ่ะประกอบ 
การพจิารณาโดยเราดูประวติัความเปนมาในการทาํในเรือ่งของการประเมนิผลการปฏบัิติราชการ ถามองในป 
๒๕๕๑ ที่ทีป่รึกษาเขามามีสวนเกี่ยวของนัน้กม็องวากรอบการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของป พ.ศ. 
๒๕๕๑ กม็ีการปรับแนวทางการประเมนิใหสอดคลองกบัการดําเนนิงานของฝายบรหิารที่มุงเนน 
ที่ผลการปฏิบัติราชการในระดับองคกรมากขึ้น โดยเฉพาะในมิติที ่๑ ที่มุงเนนที่ประสิทธิผลตามพนัธกิจ 
แลวกย็ทุธศาสตรขององคกร การทาํงานสวนใหญกจ็ะมีความตอเนือ่งในเรื่องของตัวชีว้ัดทีท่างสวนราชการ 
ไดดําเนินงานมาแลวตัง้แตในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็เทากบัวาการทําตวัชีว้ัดบางตัว 
ก็เปนเรื่องของการดําเนนิการอยางตอเนือ่งและมพีัฒนาการมากขึน้ การสรางความรูความเขาใจในแนวทาง
ของการดําเนนิงานตามตวัชีว้ัดเพื่อใหเปนไปตามหลกัการและแนวคิดทีถู่กตอง เราก็ไดมีการทบทวน พูดคยุกนั 
แลวก็ใหความรูกันในเรื่องนี้อยูพอสมควรสาํหรับป ๒๕๕๑ นะคะ นอกจากนัน้ในการดาํเนนิงานของทีน่ี ่
ตามกรอบการประเมนิผลป ๒๕๕๑ กพ็บวาสวนราชการก็มีความเขาใจในกรอบของการประเมนิผล แลวก็
สามารถที่จะประเมนิผลงานตนเองในรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน แลวก็มกีารรายงานผลโดยสรปุประเดน็
ที่สําคัญเพื่อใชในการประเมนิเขาไปในระบบ ซึง่อนันี้นีก่็คิดวาการที่เรามกีารพฒันาระบบการประเมนิผล 
ดวยตนเองโดยใชส่ืออิเล็กทรอนกิสถือวาเปนสิง่ทีเ่ปนประโยชนตอองคกร ควรจะไดมกีารพฒันาอยางตอเนื่อง 
เพราะวาตรงนัน้กจ็ะใชเปนเครื่องมือสําหรับในการทีจ่ะใชติดตามผลไดทั้งในเชงิของการที่จะตองดู 
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ความคบืหนาของคนทาํงาน แลวก็ดูในเชิงของผูบริหารเองจะไดติดตามงานในสวนที่ผูบริหารเกีย่วของ ก็คิดวา
นาจะมีการพฒันาอยางตอเนื่องตอไปสําหรับในเรื่องของที่จะประเมินโดยใหเขามกีารประเมนิตนเองดวย
สําหรับผูปฏิบัติแลวก็ผูบริหารติดตามดูโดยสื่ออิเล็กทรอนกิส ทนีี้ในสวนของที่เปนขอเสนอในป ๒๕๕๒ นัน้ 
จากการทบทวนดูตัวชี้วัดตาง ๆ ทีท่าํมาในตลอด ๓ ปที่ผานมาแลวก็คาดวาในกรอบการประเมนิผล 
การปฏิบัติราชการ ก็ควรจะมแีนวทางในการดําเนนิงานในลักษณะที่มกีารพัฒนาอยางตอเนื่องจาก 
กรอบการประเมินในป ๒๕๕๑ โดยการกาํหนดกรอบสาํหรบัป ๒๕๕๒ นัน้นี่ก็ควรจะสรางใหเกิดการมสีวนรวม
ของบุคลากรของสวนราชการในการรวมกนักาํหนดกรอบการประเมนิผลใหมากข้ึน แลวก็ตัวชี้วดั 
ที่มกีารประเมนิในปงบประมาณ ๒๕๕๑ ในรูปแบบของระดับความสําเรจ็เทียบกับแผนงานทีก่ําหนด 
หรือที่เรียกวา Milestone ก็ควรจะมกีารปรบัรูปแบบใหสามารถประเมนิถึงผลสัมฤทธิห์รือผลลัพธ 
ของการดําเนนิงานในเรื่องดงักลาวไดมากขึ้น โดยเนนทีผ่ลสัมฤทธิ์ของการนาํตวัชี้วัดไปดําเนนิการ ก็คือวา 
ถาในป ๒๕๕๑ เคยวดั Milestone เคยบอกวาตองทําแผนแลวตองเอาไป Implement ซึ่งวนันี้ป ๒๕๕๑  
อาจจะติดตามในเชงิ Implement ไมไดมากเทาไรเนื่องจากวาอาจจะเพิง่เริ่มดําเนนิการก็เวลากาํหนดเปน  
Milestone ไวในป ๒๕๕๑ กจ็ะเปนแคเบื้องตน ในป ๒๕๕๒ ถานาํเอาไป Implement อยางจริงจงั 
ก็ควรจะตองมกีารติดตามในเรื่องผลการ Implement ซึง่ตองวดัในเชงิของความสมัฤทธิผล ----------------------- 
 

- ๓/๑           
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ในสวนของตัวชี้วัดที่ควรจะทาํใหมีความเหมาะสมยิ่งขึน้ในเรื่องของการกําหนดน้ําหนกันัน้ก็คงจะตอง 
เขาไปดู เพราะวาใน ๔ มิตินั้นวันนี้คงอยูที่วาเรากาํลัง Focus อะไร เพราะวา ๔ มติินั้นมนัคือทาํขึ้นมา 
เพื่อใหเกิดดุลยภาพในแตละมิติตามลักษณะขององคกรและสภาพแวดลอมขององคกรดวย เพราะฉะนัน้ 
ตัวอยางเชน สมมุติวาเรากาํลังจะเนนเรื่องการพัฒนาองคกร เพราะเราอาจจะพบวาจริง ๆ แลวเราจะตอง 
ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการอะไรอีกนัน้ก็อาจจะไปใหความสําคัญตรงนั้น การทํางานหรือโครงการ 
ตาง ๆ อาจจะไป Focus ที่ตรงนัน้ซึ่งมนักจ็ะสงผลลงไปในมิติที ่๑ นัน่เอง ซึง่เปนเรื่องของการวัด 
ในเชิงของประสิทธิผลมากขึน้ อีกสวนหนึ่งผูบริหารของสวนราชการก็ควรจะมีการสงเสริมใหมีการ 
บูรณาการแลวก็สรางความรวมมือภายในองคกร รวมถึงการสรางแรงจงูใจเพื่อใหบุคลากรสามารถ 
ปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย รวมทั้งลักษณะของการทาํงานที่ในแงของคําวา บูรณาการ นัน้นีเ่ราก็จะพบวา 
จริง ๆ แลวยุทธศาสตรหลายยุทธศาสตรของทีน่ี่เปนการทํางานที่ตองทําเชื่อมตอกันในหลาย ๆ สํานัก 
มันถงึจะเกิดความสาํเร็จและสงผลลัพธได เพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เราเคยทํางานและสรางโครงการกนั 
ในแนวดิง่ ตอไปนี้อาจจะตองมาดูในแนวขวางวามันมีความเชื่อมโยงกนัอยางไร ไมใชวาสาํนกัหนึ่งไปไดเร็ว 
ก็เสนอโครงการที่รุดกาวหนา ในขณะที่อีกสํานักหนึ่งนั้นจริง ๆ แลวก็เปนฐานในการทํางานดวยเหมือนกนั 
แตวาโครงการอาจจะพัฒนาไปไดไมทันเทาก็จะทําใหภาพรวมทั้งหมดไมบรรลุผลตามอยางที่องคกร 
อยากจะไป ในสวนนีก้็คือเนนในเรื่องของความรวมมือระหวางสาํนกั ระหวางโครงการที่จะตองบรูณาการ
กันใหมากขึ้น แลวคิดไปในเชิงของโครงการที่เปน Big picture แลวถึงจะถายลงมาทีเ่ปนโครงการทีอ่าจจะ 
เปนโครงการยอยอยูในโครงการใหญซึง่ตองทาํแลวใหสําเร็จไปพรอม ๆ กัน สวนสุดทายก็คงจะตองให 
ความสาํคัญกบัการจัดทาํแนวทางปฏิบัติและมาตรการที่จะสงเสริมนโยบายการกาํกับดูแลตนเองที่ดี 
ซึ่งก็คือเนนในเรื่องของกลไกการควบคุมภายใน ซึ่งก็พบวาทั้งที่ปรึกษาทั้งที่ สผ และ สว กม็ีที่เขาไปศึกษา 
ในเรื่องของกลไกการควบคุมภายในแลวกม็ีขอเสนอแนะใหกับองคกรทีน่าจะนาํเอาไปใชประโยชนได 
ตามขอเสนอแนะเหลานั้น ตรงนัน้ทางฝายบริหารเองวันนี้ก็เนนใหความสําคัญในเรื่องนี้แลวก็กาํหนดขึ้นมา 
เปนตัวชีว้ัดภาคบังคับ เพราะเราพบวาที่เราไดดําเนนิโครงการตรวจประเมินผลโดยบคุคลภายนอกที่รวมกนั 
ทั้งกรมบัญชีกลาง ทัง้ สตง. ทั้งหนวยงานอืน่ ๆ ที่เกีย่วของก็พบวากลไกตรงนี้ที่รัฐสรางขึ้นไมวาจะเปน
ระเบียบเปนอะไรตออะไร แลวก็รวมทั้งเจาหนาที่ตรวจสอบภายในก็ไมไดมีการใชอยางมีประสิทธิภาพ 
ไมเปนไปตาม Function ที่เขาอยากใหเกดิ วันนี้กม็ีขอเสนอแนะรวมกันวาตองเนนในเรื่องนี้ใหมากข้ึน 
เพราะจรงิ ๆ กลไกการควบคมุภายในมันจะเนนทัง้ในเชิงของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความโปรงใส  
ซึ่งมนัก็คือสะทอนตอนโยบายการกํากับดูแลที่ดีของตนเองนัน่เอง ทานอาจจะตองมีทีมมีอะไรตออะไร 
ที่ใหความสาํคัญในเรื่องนี้มากขึ้น แลวก็ควรจะนาํมาเปนตัวชีว้ัดดวยนะคะ ทนีี้ขอเสนอในสวนของที่เปน 
รายมิตินีน่ะคะ การประเมินผลในมิติที ่๑ ที่เราประเมนิในเรื่องของประสิทธิผลตามยทุธศาสตร 
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หรือตามพนัธกิจนัน้ ก็มีความเหน็วาควรจะมีการทบทวนยทุธศาสตรเพื่อจะไปจัดลาํดับความสาํคัญของ 
ยุทธศาสตรแลวก็โครงการที่จะดําเนนิการ เพื่อจะไดนาํไปสูการบรรลุพันธกิจหลักในการทําหนาที่สนับสนนุ 
กระบวนการนติิบัญญัติ เพราะฉะนั้นเทาทีเ่คยเหน็ของปที่แลวทีม่โีครงการเล็กโครงการนอยลงมาอยู 
ที่จริงแลวโครงการบางโครงการคือโครงการที่ทาํเปนงาน Routine เพราะฉะนัน้วนันี้ถาเราจะผลกัดันอะไร 
ที่เราคิดวามันเปนตัว Key จริง ๆ เราก็อาจจะหยิบตรงนัน้ขึ้นมาทาํการวัดที่มนัมี Impact สูง ๆ กับ 
กระบวนการทาํงานสนับสนนุนิติบัญญัติของทีน่ี่ เพื่อทีจ่ะไดทําใหเรามสีวนในการที่จะไปกระตุนการพัฒนา
องคกรขึ้นมาดวย ในสวนของมิติที ่๒ นั้นดานคุณภาพการใหบริการ ก็ควรจะมุงเนนในเรื่องของการ 
มีสวนรวมของประชาชนแลวก็การเปดเผยขอมูลขาวสารซึ่งกท็ําไดดีแลว แตวาอยางไรก็ดีควรจะมีการ
คัดเลือกประเด็นที่เชื่อมโยงกับพนัธกิจแลวก็ยทุธศาสตรของสวนราชการอยางมีนยัสาํคัญ โดยมกีาร 
ดําเนนิการสอบผานกิจกรรมหรือกระบวนการที่หลากหลายมากขึ้น เพราะพบวาโครงการทีท่ําในตัวชีว้ัด 
ที่มีสวนรวมแลวก็ตัวพื้นที่ตัวอะไรหรือวาตัวกลุมเปาหมายกย็ังเปนการทําแบบตอเนื่องที่เคยเริ่มมา 
บางโครงการเริ่มต้ังแตป ๒๕๔๗ บางโครงการเริ่มต้ังแตป ๒๕๔๕  ซึง่วันนี้นาจะคิดชองทางอะไรใหม ๆ 
แลวก็พัฒนาในสวนตรงนีเ้พือ่จะไดสงผลถงึการที่จะทําใหประชาชนในประเทศมีความรูความเขาใจ 
ในเรื่องของการเมือง การปกครองมากขึ้น เพราะฉะนัน้กข็อเสนอวาทานนาจะไปทบทวนดูอะไรที่นาจะทํา
มากขึ้นอกี เร่ืองของการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ควรมกีารสํารวจในประเด็นสําคญัที่เชื่อมโยง
กับพนัธกิจและยุทธศาสตรของสวนราชการ โดยสวนราชการนาจะทําหนาที่เปนผูสํารวจความพงึพอใจ 
ดวยตนเอง ซึง่สําหรับป ๒๕๕๑ เราใชเปนมีคนกลางเขาไปแลวไปประเมินแคชวงเดยีวสั้น ๆ แตจริง ๆ แลว
ในวนันีก้ารทาํงานของเราอาจจะตองสํารวจกันตลอดป ซึ่งอาจจะเปนชวง ๓ เดือนทหีรือจะทกุครั้ง 
ที่มีการมาใชบริการก็ได แลวก็การทํานั้นกค็งตองใชหลกัวิชาการอยางถูกตองเพื่อทีว่าจะไดเปน 
ความนาเชื่อถอืในฐานะที่เราจะใหองคกรประเมินตนเอง แตเสร็จแลวเอาผลจากตรงนัน้มาประมวล 
รวมเปนตลอดทั้งปได วาตกลงนีก่ารใหบริการมาตลอดทั้งปในสวนประเด็นที่สําคัญ ๆ อันนีม้ันทําให 
เขาเกิดความพึงพอใจแคไหนอยางไร เพราะวาถาประเมินตั้งแตตนปถาเขาไมพอใจหรือเขาพบวามีปญหา
อุปสรรคอะไร มีขอรองเรียนอะไร เราก็จะไดปรับปรุงแกไขไดทัน เพราะมันเปนเรื่องของกระบวนการ 
ที่ตองรับฟงแลวก็แกไขขอปญหาไปดวย ในสวนของอีกเรื่องหนึง่กม็ิติที่ ๓ นัน้ ในเชงิของประสิทธภิาพ 
ก็คงเปนประเด็นที่เมื่อกี้ไดอภิปรายกันไปแลว ก็คือควรจะใหความสําคัญกับการปรับปรุงระบบการบริหาร
งบประมาณเพื่อใหมกีารใชงบประมาณอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล อีกสวนหนึ่งของ 
มิติประสิทธิภาพนั้นก็ควรจะมีการดําเนนิงานที่ตอเนื่องจากการดําเนนิงานในป ๒๕๕๑ แตวาควรจะ 
มีปรับตัวชี้วัดใหมีการวัดผลที่แสดงถงึการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยเนนความสําเร็จของผลลัพธ 
ในการทํางาน ในเรื่องของมาตรฐานการทํางาน ที่ตองรักษามาตรฐานที่เราหยิบมา ซึ่งพบวาป ๒๕๕๑  
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เรายังตอรองวาขอหยิบกระบวนงานทีง่าย ๆ กอน แลวกเ็ปนกระบวนงานสนับสนนุ แตวันนี้ควรจะตอง 
เปนกระบวนงานที่เปนกระบวนงานหลกัแลว เพื่อทีว่าจะไดมีผลตอความสาํเร็จในมิติที่ ๑ ดวย 
แลวก็ถาจะใหดีควรจะมีในเรื่องของการทาํ Manual ในเรื่องของตัวกระบวนงานหรือมาตรฐานงานอะไร 
เพื่อทีว่ามันเปนเรื่องของกิจกรรมการใหความรูเปน KM ดวย แลวก็เปนเครื่องมือสําหรับคนทีม่าทาํงานใหม 
แมเมื่อคนเดิมออกไปใครคนใหมเขามาเขาก็มี Manual ตัวนี้ดูอยู เพราะฉะนัน้ตองออกไปถึงในเรื่องของ 
ตัว Manual ประกอบการทํางานดวยก็จะดนีะคะ ในมิติที ่๔ ดานพฒันาองคกร วันนี้ในสวนของ 
ฝายบริหารเองก็มกีารสงเสรมิสนับสนุนในเรื่องของการขบัเคลื่อนการพฒันาองคกร เพราะฉะนัน้ทีน่ี่กน็าจะ 
อยูในวิสัยที่จะมีการใหความสําคัญกับเร่ืองของการพฒันาองคกรเพราะมันจะสงผลตอมิติที่ ๑ ทีว่ดัในเชิง
ของประสิทธิผลหรือผลลัพธมากขึ้น สวนในของที่แนะนาํก็อาจจะใชแนวทางการดําเนินงานตามกรอบ 
การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ หรือ PMQA มาเปนแนวทางในการพฒันาองคกรตอไป  
ซึ่งในชวงของป ๒๕๕๒ นัน้ก็อาจจะเปนเรื่องของการเตรียมความพรอมหรือในเรื่องของการสรางความรู 
ความเขาใจ ซึง่พบวาที่นี่ในมิติที่ ๔ นีท้านก็ทํากิจกรรมทาํอะไรไปอยูหลายอยาง ซึ่งสิ่งทีท่ําตรงนัน้มันก็เปน 
สวนหนึง่ที่อยูภายใตเกณฑนี้เขาจะประเมนิ และเกณฑนี้ก็คือชวยใหองคกรสามารถประเมินตนเองได 
กอนที่จะไปถงึขั้นผูประเมินภายนอกซึ่งเปนเรื่องของกระบวนการขอรับรางวัลหรืออะไรเชนนัน้ เกณฑตัวนี ้
ทําแลวก็ทานนั่นแหละใชเปนการประเมินองคกรของทานกนัเองวาทานทาํมาไดถงึระดับที่สากลทัว่ไป 
เขาดําเนนิการหรือยัง แลวกพ็ัฒนาตัวนั้นใหมันไดมาตรฐานสากลของการทาํงานในลักษณะอยางของเรา  
อันนีก้็เปนขอเสนอเบื้องตนที่เหน็วาถาทิศทางของการกาํหนดตัวชี้วัดในป ๒๕๕๒ กน็าจะทาํไปในลักษณะ
ของที่ไดชี้แจงไป ก็คิดวาในประเด็นทีน่ําเสนอวนันีก้็จะครบถวนทุกประเด็นแลว  
  ประธาน  :  ขอบคุณครับ ทานรองเลขาธกิาร ทานที่ปรึกษาก็คงตองรับขอเสนอทีท่านไดคิด 
แทนเรามาลวงหนาเพื่อจะกาํหนดแผนในป ๒๕๕๒ ทานรองเลขาธิการเปนประธานกรรมการมีอะไรจะเสริม 
เติมไหมครับหรือจะรับไป  
  นางอุมาสวี  สอาดเอี่ยม  :  รับไปคะ 
  ประธาน  :  ก็เชื่อวาทานที่ปรึกษาคงยินดีใหคําแนะนาํเราอยูนะครับ ขอบคุณลวงหนาครับ  
วาระตอไป ๓.๒ ครับ รายงานผลการดําเนนิงานของคณะอนุกรรมการแผนงานและงบประมาณของ
สํานักงาน เชญิครับ  
  เลขานุการ  :  ขออนุญาตคะ คณะอนุกรรมการแผนงานและงบประมาณของสํานกังาน 
ไดมีการประชมุคณะอนุกรรมการจํานวนทั้งสิน้ ๒ คร้ัง ก็คือในครั้งที ่๑๘ และครั้งที ่๑๙ ในเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีเร่ืองทีพ่ิจารณาและผานการพิจารณาของคณะอนกุรรมการทัง้หมด ๗ เร่ือง ในสวน 
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รายละเอียดเดี๋ยวจะมอบหมายใหเลขานกุารของคณะอนุกรรมการแผนงานและงบประมาณไดรายงาน 
ใหที่ประชมุรับทราบคะ  
  นายณัฐสิทธิ ์ เวียงทอง  :  กราบเรียนทานประธาน ทานคณะกรรมการทุกทานนะครับ 
ในสวนของคณะอนุกรรมการแผนและงบประมาณ ในสวนที่ไดมีการประชุมไป ๒ คราวก็ไดมีการพจิารณา 
ในเรื่องตาง ๆ โดยสรุปดังนี ้ก็คือไดพจิารณาเกี่ยวกับเร่ืองการที่ไดรับอนุมัติเงนิกนั เงินกันของสาํนกังาน 
เลขาธิการรวม ๓ ป คือป ๒๕๔๙  ป ๒๕๕๐ ป ๒๕๕๑ โดยทางกรมบัญชีกลางไดแจงออกมาวาที่เราไดรับ 
อนุมัติขยายวงเงนิกนัวาในป ๒๕๔๙ เราไดรับอนุมัติ ๕ รายการ รวมเปนเงนิทั้งหมด ๒๘ ลานกวาบาท 
แลวก็ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดรับอนุมัติเงนิกนันี้รวมทั้งสิน้ ๓๙๓ ลานบาทเศษ แลวก็มกีารอนุมัติ 
เพิ่มเติมมาเมือ่เร็ว ๆ นี้อีก ๙ รายการ จาํนวน ๓๙ ลานบาทเศษ แลวก็ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เราไดรับ 
อนุมัติเงนิกนัตัวนี้มาอีก ๘๔๐ กวาลานบาทเศษ รวมทั้งหมดทัง้ ๓ ปงบประมาณ ณ ปจจุบันนี้
ปงบประมาณที่กรมบัญชีกลางอนุมัติใหเรารวมทั้งหมด ๑,๓๐๒ ลานบาทเศษ ทัง้หมดซึ่งสํานักงานจะตอง 
บริหารโครงการแลวก็งบประมาณที่ไดรับเงินกันมานีน้ะครับ เพื่อใหเปนไปตามระยะเวลาที่กรมบญัชีกลาง 
กําหนด  
   เร่ืองที่ ๒ คือ เร่ืองการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๒ นะครับ 
คณะอนุกรรมการไดพิจารณาจัดสรรแลวก็ไดแจงเวียนใหกับหนวยงานภายในหนวยงานสาํนกังาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรทราบ  
  ประธาน  :  เงนิกนัป ๒๕๔๙ เราครบแลว ๒ ปไมใชหรือ ยังกนัไดตอหรือ จริง ๆ แลวที่กนั 
เปนพเิศษเกนิ ๒ ปนี้เหลือจาํนวนเทาไร จาก ๒๘ ลานบาทเศษ  
  นายณัฐสิทธิ ์ เวียงทอง  :  จํานวนทั้งหมด ๕ รายการครับ ๒๘ ลานบาทเศษ 
  ประธาน  :  ไมใช ทีก่ันพิเศษนีท่ั้งหมดทัง้ยอดเลยหรือ 
  นายณัฐสิทธิ ์ เวียงทอง  :  ทั้งยอดครับ 
  ประธาน  :  เปนรายการของอะไร    
  นายประสิทธิ ์ อนนัตวิรุฬห  :  แลวไดนําเรยีนคณะกรรมการนโยบาย 
  ประธาน  :  จาํไมไดแลว  
  นายประสิทธิ ์ อนนัตวิรุฬห  :  สโมสรรัฐสภา ๒๒ ลานบาทครับ ของสารสนเทศ 
อีก ๓ โครงการ ที่ทางคณะกรรมการไดพิจารณาวามันควรจะยุติไดไหม ถามันไมมีกค็วรจะใหมนัตกไป 
จะเปนรายการพวกนั้นครับ  
  ประธาน  :  แลวเขาใหกันไปอีกเวลาเทาไร  

นายประสิทธิ ์ อนนัตวิรุฬห  :  ทีละ ๖ เดือน 
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ประธาน  :  มันจะทัน ไมทนั สโมสรรัฐสภานี้มนัโอเคเปนเนื้อเปนตัวแลวใชไหม  

๒๒ ลานบาทใชไหม นี่อีก ๖ ลานบาทของสํานักสารสนเทศตกลงวาอยางไร ทีละ ๖ เดือน เลิกก็เลกิไป  
เปนหนี้เปนสนิเขาอยู มนัอยูข้ันตอนสุดทายคือตัวไหน ๖ เดือนมันนับจากเมื่อไร จากส้ินปงบประมาณ  
ตอง Clearcut ๓๑ มีนาคม ตองเซ็นสัญญากอนใชไหม แลวหลังจากนัน้ละตองใชใหหมด 
ตองจายเลยอยางนัน้หรือ แลวมันอยูข้ันตอนไหน ซื้อจางหรือยงั อายนี่ ๖ ลานบาทเศษ  
  รอยเอกหญงิ สุวัฒนา  เหลอืงไตรรัตน  :  ขออนุญาตนะคะ คือ ๓ อันนี้ที่ติงบอกวาอาจจะ 
ไปซ้ําซอนกับโครงการบูรณาการ ทีนี้ไมทราบวาผลสืบสวนแลวเปนอยางไรมันซอนกนัหรือเปลา คือชื่อ 
โครงการ ๓ อันมันตางประเทศ บุคลากร แลวก็วงงานนติิบัญญัติ มันซอนกับยอดเดียวกนัหรือเปลา 
ถายอดเดียวกนักน็าจะยุบไป เพราะวาตอนนีก้็ยังอยูในกระบวนการของโครงการบูรณาการ  
  ประธาน  :  ทําอะไรก็ทาํ ไมใชไปยื้อเร่ือย ๆ ผมวาอยาไปทําเลย คืนเงนิเขาไป  
ไมมีปญญาทาํก็อยาทาํ แจงตนสังกัด ลองดูวาไหวก็ไหว ไมไหวก็ไมไหวยอมรับความจริงไปมนัทาํไมไหว  
  นายณัฐสิทธิ ์ เวียงทอง  :  ขออนุญาตรายงานตอนะครบั ในสวนเรื่องตอไป 
คณะอนุกรรมการไดจัดลําดับความสาํคัญในการเสนอของบกลางตามมติของคณะกรรมการนโยบาย 
และแผน ซึ่งจะพจิารณาในระเบียบวาระตอไป เร่ืองตอไปนะครับ คณะอนุกรรมการไดมีการกําหนดแนวทาง 
ในการทบทวนกําหนดเปาหมาย กลยทุธ ผลผลิตกิจกรรมและตัวชี้วัดความสาํเร็จในปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเตรียมการจัดทําคําขอตัง้งบประมาณรายจายประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๓ ทัง้นีโ้ดยเชิญตัวแทน 
จากสํานักงบประมาณเขารวมประชุมดวย เพื่อกําหนดเกี่ยวกับการจดัทําคําขอตั้งงบประมาณป ๒๕๕๓ 
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สวนเรื่องตอไปก็เปนเรื่องเกี่ยวกับการพจิารณาคําชี้แจงในการเสนอขอ 
งบกลางวามีเหตุผลความจาํเปนในการทีจ่ะยืนยันของบกลางเพื่อนําเสนอตอผูบริหารพิจารณาตอไป 
ในสวนเรื่องที่ ๓ คือเร่ืองสืบเนื่องจากที่กลุมงานนโยบายและแผนไดแจงเวยีนปฏทิินงบประมาณใหกับ 
หนวยงานตาง ๆ ภายในสํานกังานไดไปจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ ทางคณะอนุกรรมการก็ไดเหน็ชอบ 
ไดรวมจัดทําโครงการการแปลงแผนกลยทุธไปสูการปฏบัิติ แลวก็การจดัทําคําขอตัง้งบประมาณรายจาย 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ ทัง้นี้ในการดําเนนิงานกจ็ะเปนเกีย่วกับการชี้แจงแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ 
มีการจัดทาํคําขอตั้งงบประมาณ การเขียนโครงการตาง ๆ การพิจารณาประเมินถงึความเสี่ยงในการ 
ดําเนนิการจัดทําโครงการตาง ๆ ซึ่งจะไดนําเสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติในหลักการดําเนนิการตอไป 
ในสวนที ่๔ กคื็อคณะอนุกรรมการไดพิจารณาการจัดซือ้ครุภัณฑเพื่อสนับสนนุโครงการของสํานัก 
ประชาสัมพันธในโครงการที ่๑ คือ โครงการปรับปรุงระบบภายในหองประชุมรัฐสภาในกรณีประชุมลับ 
เพื่อใหการดําเนินงานในหองประชุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทัง้นีท้ั้งนั้นเปนไปตามระเบียบของ 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรนะครับ ทั้งนี้เนื่องจากสํานักประชาสัมพันธแจงมาวาจะใชเงิน 
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งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรรภายในวงเงนิ ๔๕ ลานบาท คณะอนุกรรมการจึงพจิารณาใหตามที่เสนอมา  
ในสวนของโครงการศูนยสงเสริมและพัฒนาเครือขายผูนาํประชาธปิไตยภูมิภาคเปนเงิน ๔ แสนกวาบาท 
ซึ่งทางสาํนกัประชาสัมพนัธแจงวาจะจัดตัง้ศูนยเครือขายพัฒนาจาํนวน ๓ ภูมภิาค ที่จังหวัดอุบลราชธาน ี
จังหวัดเชียงใหม แลวก็จงัหวัดสงขลา ในสวนนี้เองคณะอนุกรรมการมีมติสงเรื่องดงักลาวใหกับสํานัก
ประชาสัมพันธไดพิจารณาทบทวนอกีครั้งเกี่ยวกับเร่ืองรายละเอียดการดําเนนิงาน เกี่ยวกับการจดัซื้อ 
ครุภัณฑตาง ๆ เพื่อใหทราบความชัดเจนของโครงการประกอบการพิจารณาอนุมติัของผูบริหาร 
ของทางสํานักงานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎรตอไป ขออนุญาตนาํเรยีนคราว ๆ ในเบ้ืองตนตรงนีค้รับ  
  ประธาน  :  มีทานกรรมการจะซักถามตรงไหนไหมครับ เชิญเลยครับ เมื่อกี้ ๔๕ ลานบาท 
เขาใหตัดงบจาก ๔๕ ลานบาทของสาํนกัประชาสัมพันธมาดําเนนิการ ๗ แสนบาท ไมมี ผานไปนะครับ  
เชิญตอไปครับ  
  เลขานุการ  :  ลําดับตอไปจะเปนระเบยีบวาระที่ ๔ จะเปนรายงานความกาวหนา 
การดําเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายและแผนการบรหิารราชการ คร้ังที ่๘/๒๕๕๑ จะเปน 
ระเบียบวาระยอย ก็คือขอ ๔.๑ เปนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปใหกับประธาน 
สภาผูแทนราษฎร รองประธานสภาผูแทนราษฎร และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร เร่ืองสืบเนื่องคือวา 
เนื่องจากในคราวประชุมคณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎร คร้ังที่ ๘ เมื่อวนัที ่๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
ที่ประชุมไดมคีวามเห็นวาควรจะจัดสรรงบประมาณใหกับประธานสภาผูแทนราษฎร แลวก็รองประธาน 
สภาผูแทนราษฎร คนทีห่นึง่  รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง พรอมดวยผูนําฝายคาน 
ในสภาผูแทนราษฎรเพื่อเปนคาใชจายในดานกิจการตางประเทศ ซึ่งในการประชมุคณะกรรมการนโยบาย 
และแผนการบริหารราชการ คร้ังที่ ๘/๒๕๕๑ ที่ประชุมเห็นชอบใหนาํเงินงบประมาณในสวนที่เกีย่วของ 
ที่สํานักงบประมาณจัดสรรใหในกจิการรัฐสภาดานตางประเทศ จาํนวน ๖๐ ลานบาทเศษมาจัดสรรให 
ซึ่งในการจัดสรรนั้นไดแบงเงนิออกมาเปน ๓ กอน ก็คือจะเปนสวนของสํานักองคการรัฐสภาระหวางประเทศ 
๓๐ ลานบาท สํานักความสมัพันธระหวางประเทศ ๓๐ ลานบาท แลวก็สํานกัวิชาการประมาณ ๗ แสนบาท  
ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบใหนาํเงินงบประมาณในสวนของสํานักความสมัพันธระหวางประเทศเอามาจัดสรรให 
อันนี้ในสวนของรายละเอียดนั้นจะใหสํานักการคลังชวยอธิบายเพิ่มเติมนะคะ  
  ประธาน  :  ๕.๔๔๔ นีห่รือ ไมใช ๕.๔๔๕ คือรองประธานสภาผูแทนราษฎรกับผูนาํ 
ฝายคานไดเทากันไมใชหรือ  
  นายประสิทธิ ์ อนนัตวิรุฬห  :  เรียนทานเอกสารจะพิมพผิดไปตัวหนึง่ จาก ๕ เปน ๔ ครับ  
เปนไปตามขอตกลง แลวก็ไดนํากราบเรียนทานประธานรัฐสภา ซึง่ทานประธานสภาผูแทนราษฎรไดให 
ความเห็นชอบแลวครับ เปนเอกสารแนบครับ ก็คือของทานประธานสภาผูแทนราษฎรจะ ๕ ลานบาท  



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ  
วันองัคารที ่๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๑                     ดวงใจ ๓/๗ 
 
ของทานรองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ของทานรองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ทานละ 
๔ ลานบาท แลวก็จะเทากับของทานผูนําฝายคาน รวมแลวก็เปน ๑๗ ลานบาท 
  ประธาน  :  อันนีท้านประธานทานเห็นชอบแลวนะครับ เพราะฉะนัน้จะเหลือใหกับ 
สํานักความสมัพนัธระหวางประเทศ ๑๓ ลานบาท เชิญครับ  
  นายสมพล  วณิคพันธุ  :  ขออนุญาตแจงนโยบายและแผน เกี่ยวกับงบประมาณ 
ตางประเทศนีน่ะครับ คือกระผมเรียนวาคอนขางลาํบากใจ งบของเรา ๖๐ ลานบาท เราเรียนทานเลขาธิการ
แลวนี่ ของผูแทนราษฎรจริง ๆ เราใชแค ๑๗ ลานบาท ในขณะเดียวกนังบที่เหลือทัง้หมดนี่เราจัดใหเปนงบ
ของรัฐสภา ในขณะเดียวกนัทางวุฒิสภาเขาก็มงีบของเขาเทาทีท่ราบประมาณ ๓๐ ลานบาทงบตางประเทศ 
พอเราเขยิบจะทําอะไรเกี่ยวกับรัฐสภา อยางยกตัวอยางงบ ๑๗ ลานบาทที่เรากนัไวนี่ ผมก็ถูกทานประธาน 
วุฒิสภาตอวา บอกในเมื่อเปนของรัฐสภาทาํไมไมกันใหวฒุิสภา แลวทาํไมไมใหประธานวุฒิสภา และ 
รองประธานวฒุิสภา เราก็พดูไมออก ก็ชี้แจงวารัฐสภามนัไมมีงบนะครบั เพราะฉะนัน้มันตองขอในนาม 
สภาผูแทนราษฎร ทานบอกคุณทําไมถกูอยางนี้รัฐสภามันก็ตองรวมประธานวุฒิสภาดวย ตอนนัน้ก็ไมไดวา 
อะไร แตตอนนี้ผมวามาพลาดตั้งแตตอนเราของบประมาณ ถาเผื่อปหนาเราใหทางสาํนักงบประมาณ 
ใหเหน็ไดไหมวางบการประชุมกับกลุมมิตรภาพ งบรัฐสภานี่สวนหนึง่วุฒิสภากท็ํา หาเหตุที่จะตั้งงบเพื่อไป 
ประชุม ทั้ง ๆ ที่หนวยงานรองรับไมมี แลวจากสาเหตนุี้จากปที่ผาน ๆ มานีท่ําใหของเรานี้ถกูตัดบางสวน 
โดยเขาอางวาวุฒิสภาก็ต้ังใชไหมครับ จะวาอิจฉาก็ได ตอไปนี้ทําอยางไรใหสํานักงบประมาณเขาใจวา 
งบของรัฐสภามันตองมาอยูสภาผูแทนราษฎร หรือถาเผื่อทางสํานักงบประมาณยงัจะใหวฒุิสภามีงบ
ประชุมระหวางประเทศอยูกใ็หไปเลย และตอไปนี้การทาํงานของเราของใครของมันจะเปนไดไหมครับ  
คือใจผมจะวาผมอิจฉาก็ได แตวามันก็เปนสาเหตหุนึง่ทีท่าํใหเราถูกตัดงบ ๓-๔ ปมานี่โอเคงบเหลอื 
ผมยอมรับ แตมันเหลือไมใชเพราะใชไมเปนแตมันไมมีปญญาที่จะใชเพราะสถานการณการเมือง แลวก็จะ
โดนอยางนี้บอย ๆ ชี้แจงก็ไมฟง แลวของเขา ๓๐ ลานบาท ผมวาใกล ๆ ส้ินปเขาไปปนออกไปใชงบอื่น 
งบอบรมงบอะไรพวกนี้ ทําใหขาราชการเขาไปกันเพลนิเลย คือมันไมมคีวามเขาใจระหวางเจาหนาที่ของ 
๒ สํานักงาน ถาเผื่องบของใครก็ใชของมันเอง โดยใหทางโนนเขาใจ ไปประชุมเรากจ็ัดเจาหนาที่ให 
ในลักษณะทีพ่อสมควรก็ขอเพิ่มแลวจะใชเงินเรา ทั้ง ๆ ที่ในการตั้งของเขาก็ม ีผมวาถาเผื่อเราสามารถ
เคลียรกับสํานกังบประมาณไดต้ังแตตน กโ็อเคถาคุณจะใหทัง้ ๒ สํานกังานก็ตองพจิารณาดูหนอยวา 
เขามหีนวยงานรับผิดชอบไหม ถายังจะใหอีกผมไมรูจะทําอยางไร ก็แยกกนัไปเลยกไ็ด  
  ประธาน  :  ทางสาํนักการคลังคิดอยางไรครับ  
  นายประสิทธิ ์ อนนัตวิรุฬห  :  เรียนทานประธาน ทานคณะกรรมการ คืออยางที ่
ทานรองเลขาธิการสมพลพดูมันก็มีแนวทางทําได ๒ ทาง แตปจจุบันทีเ่ราทําอยูคือต้ังทางเรา แตหลักการ 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ  
วันองัคารที ่๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๑                     ดวงใจ ๓/๘ 
 
ของสํานกังบประมาณที่ใหทั่ว ๆ ไปคือกรมใครกรมมันนะครับ เพราะฉะนัน้ทีท่านรองเลขาธกิารสมพล 
พูดวาทางเรา สผ ตองไปตกลงกับสํานักงบประมาณไปทําความตกลงกับเขานี่ ไปทาํความเขาใจผมคิดวา 
มัน ๒ เสาไมได มันตอง ๓ เสา ทาง สว จะตองมาคุยกนัดวย และงบตรงไหนที่เขาจะตั้ง งบอันไหนที่ต้ัง 
ทางเรามนัจะไมซ้ําซอน และสํานักงบประมาณจะรูวางบที่ต้ังทางเราเขาก็ตองจัดสรร ซึ่งงบที่จัดสรรของเรา 
อาจจะไปเผื่อของทางวฒุิสภาดวยอยางนีค้รับ มันก็ตอง Clearcut กันใหไดวาทาง สว จะตัง้ตรงไหน  
ทางเราจะตัง้ตรงไหน และใหสํานักงบประมาณรับทราบ ให สว รับทราบดวย ทางเรารับทราบดวย 
มันตองเปน ๓ เสาครับ  
  นายสมพล  วณิคพันธุ  :  คือขออนุญาตผมรูวา ๓ เสานีม่ันยาก เขาไมยอมหรอก  
ตอนนี้เอา ๒ เสา แตใหคนทีเ่ขามีอํานาจตดัสินใจใหเขารูขอเท็จจริงเสยีไดไหม จะวาผมเลนบทตัวอิจฉา 
ผมก็ยอมรับวาผมเลน แตวามันเปนสาเหตุนี้จริง ๆ ในชวงกอนหนาทีคุ่ณประสิทธิ์เขามา ผมไดมีโอกาส 
คุยกับสํานกังบประมาณ เขาตัดของเราออกไปเพราะวาของวุฒิสภาก็มี งบประชุมใชไหมครับ ก็เลยบอก 
เขาไมใหหนวยงานเราทําละ ๓ เสาเลยผมวาคงยาก ยกเวนเขาจะไปคิดหาวธิีของบอยางอืน่ที่มนัมีเหตุผล 
ที่จะใหเงนิมา  
  ประธาน  :  ผมเชียรทานรองเลขาธกิาร ผมก็ไมอยากเอาอะไรมาแบกไวเหมือนกนั  
จะไดแยกมาใหรูแลวรูรอดไป เพราะมนัแยกเปนกรมอยูแลว เอาไปเลยไหม คุณไปตั้งเอาเลย 
ฝายตางประเทศคุณไปยกสาํนักขึน้มาก็เปนเรื่องของคุณไป แลวแบงภารกิจ เร่ืองเดียวกนัมนัอาจจะ 
ไปคนละทิศก็ได เร่ืองปญหาเลบานอนวฒุสิภาไปทาง ผูแทนราษฎรไปทางแลวแตนโยบายของหนวย 
แตละหนวยเอาอยางนัน้ไหมละ อยากใหดูในภาพรวมคือผมไมอยากแบกพูดจริง ๆ ถาทาํไดอยางที ่
ทานรองเลขาธิการวาผมก็สนับสนนุ เพียงแตวาตองดูอะไรที่มันเปนเอกภาพของรัฐสภามันจะออกไปจาก
ตรงไหน มันมไีหม ถามนัสามารถดําเนนิการไดอยางการไปประชุมหนวย สมมุติอยางนี้เร่ืองตางประเทศ 
แลวมันสรางเอกภาพไดวาโอเคไปนี่พยกัหนาเหมือนกนั การประชุมอันนี้สายหนาเหมือนกัน ถาอยางนี้ได
มันก็โอเค แตถาไปภายใตรัฐสภาเดียวกนั ผูแทนราษฎรไปทาง วฒุิสภาไปทาง เพราะวามันไมม ี
หนวยกาํกับนโยบายไมเปน Unity มันก็จะเปนปญหาในอนาคต ตอนนี้ยนืยนัไดไหมละวามันจะพยักหนา
เหมือนกนัหรอืสายหนาเหมอืนกนัถาแยกออกไปแลวอยางที่วานี ่ 
  นายสมพล  วณิคพันธุ  :  คือโดยสวนใหญมันไดในลักษณะทีว่าในโครงสรางปจจบัุน 
มันมหีลายอันซึ่งมนัเปนหนวยกาํกับอยูอีกทีในการตัดสนิใจที่จะโหวตอะไร ถาเผื่อมกีารประชุมหนวยได 
แลวก็บอกวาโอเคสงผูแทนราษฎรไป  
  ประธาน  :  อันนี้ไมกํากับโดยหนวย แตถาสมมุติมันเกิด Sprint ออกไปแลวก็มีสํานัก 
องคการเขา สํานักความสัมพันธเขาตรงนี้ แลวมันจะเปนอยางนัน้ไดไหม                                         - ๔/๑  



คณะกรรมการนโยบายและแผน                                                                                       กมลทพิย ๔/๑ 
วันองัคารที ่๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๑ 
 
    นายสมพล วณิคพนัธุ : คือใจผมหนวยนี้มนัยงัตองเอาไวเพื่อความเปนเอกภาพของรัฐสภา
แตพอหนวยมมีติออกไปในการใชงบประมาณแยกออกไปเลย หนวยอาจจะกาํหนดบอกวาในนามของหนวย
สงไป ๘ คนใชไหมครับ โควตากห็นวยกําหนดพอถึงเวลาสมมุติใหวฒุิสภา ๓ ผูแทนราษฎร ๕ คราวนี ้
ต้ังเจาหนาทีห่รือต้ังงบประมาณอะไร ใครจะไปพักอะไร ทีไ่หนก็ตางคนตางไปของใครของมนั ถกูไหมครับหรือ
วาถาเผื่อไมมหีนวยยอมไหมวาใหประธานรัฐสภาเปนคนชี้สมมุติตามกฎหมายมนัไดใจผมคิดนะประธาน
รัฐสภาสัง่ไดทีไ่มมีหนวยก็ยงัทําไดผมวา คือเขาตั้งนี่มีปทีแ่ลวผมไมไดดูนะแตปผาน ๆ มานี้มีไปประชุมทีน่ัน่ 
ไปประชุมที่นีเ่หมือนของเรานี่ไปประชุม IPU ไปประชุม AIPA เวลาไปจรงิ ๆ ใชงบของเราแตปทีแ่ลวผมไม
ยืนยนันะแตผมเชื่อวามนัไมเปลี่ยนหรอกวธิกีารขอแตวาอยางที่ทานเลขาวานีพ่อไปถงึแลวใหเปน  
๑. ใหเปนรัฐสภาไทยซึ่งมนัทาํไดในลักษณะนีก้ห็นวยคุมหรือประธานรัฐสภาคมุ อันนีม้ันเปนเรื่องซึง่ผมยอมรบั 
บางงบประมาณมันใหมามันไมไดบอกวาเปนงบประชมุเทาไรหรืองบอะไรเทาไรนึกออกไหมครับ มันจะออกมา
ตางประเทศ ๖๐ ลานบาท ของเขาตางประเทศ ๓๐ ลานบาทเขาแฝงคือมันแฝงในคําขอนะครับ คือคําขอนี่มนั
ตองมีเหตุผลใชไหมครับเขาเอาการประชุมนี่ไปเปนเหตุผลแตขณะเดียวกันพอถึงเวลาใชเวลาไดมานี่ผมไมได
บอกนะครับ วาสวนประชุม ๑๕ ลานบาท สวนเยือน ๑๕ ลานบาท ขณะเดียวกนัของเราก็ไมมีก็บอกมา ๖๐  
ลานบาทเรากป็ฏิบัติของเรามาเรื่อยกโ็อเคของรัฐสภาเราใหไปเลย ๖๐ ลานบาทเราก็ใหไป ๔๓ ลานบาททุกป 
ใชไหมสวนของเรานี่เราใชแค ๑๗ ลานบาท ขณะเดียวของเขาจะพูดจริง ๆ ก็แค ๓ คน ๓๐ ลานบาท 
มันถงึไดเหลือแบะแลวก็เอาไปก็ไปดูเถอะขาราชการเขาโอโฮใชยกทีมกนัไปเพลิดเพลนิที่ยอมเลนบทขี้อิจฉาคอื
วาบางทีมนัไมอยากจะทนพยายามที่จะไมเขาใจ อยางมาบอกผมวาทาํไมไมกันงบ ๑๗ ลานบาทใหประธานกับ
รองประธานวฒุิสภาผมบอกตรง ๆ ผมไมอยากทนนะครับ คือจะเอาของเราขณะเดียวกนัของเขานี่เขาไมพูด ๓๐ 
ลานบาทนี่เขาไมบอกเขาจะเอาไปทําอะไร ผมบอกแตเขายังบอกเลยวาคุณผิดและคุณทําในนามของรัฐสภา 
คุณก็ตองกันใหประธานวุฒสิภา คืองบของเรานี่เราก็จะบอกวานี่งบสภาผูแทนราษฎรนะปญหาคืองบประมาณ
ไมใหก็เสร็จ ใหไปตัดทางโนนไดยินไหมก็โอเคผม Raise ข้ึนมาเฉย ๆ เพราะวาผมอยากใหชวยกันหาทางแกหนอย  
ขออนุญาตอยางนี้ไดไหมครับบอกวาเปนขอสังเกตวา งบดานตางประเทศรัฐสภาของสภาผูแทนราษฎรไดรับ 
๖๐ ลานบาทแตในทางปฏิบัติงบ ๖๐ ลานบาทไดจัดสรรใหเปนของรัฐสภา ๔๓ ลานบาทสวนอกี ๑๗  
ลานบาทเปนของสภาผูแทนราษฎร 
   ประธาน : ๔๓ ลานบาทเราเอาอยางนีเ้ลยไหม ๔๓ ลานบาท เอาแบงแยกงบประมาณกอน
กระบวนการก็เปนไปตามเดิม ถา ๔๓ ลานบาทเราคิดวาสัดสวนผูแทนวุฒคิวรจะเปนเทาไรเอาตามสัดสวนแลว
แบงกันไปอยางนี้ไดไหม คือใหกรอบเงนิเขาใชเลย คุณมีเงนิเทานี้คุณจะเพิ่ม คุณจะลดคนจะเอาคนนัน้ตามไป 
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ก็ในกรอบของคุณอยางนี้ซึ่งอันนี้มวีิธกีารคดิแตจะเอาหรอืไมเอามันอยูที่ทานประธานรัฐสภา แตถาทานรอง
สมพลอึดอัดผมก็เสนอแนะวธิีการนี้ คือแฟร ๆ สัดสวน ส.ส. เขาเพราะเงนินี้เงนิ ส.ส. ถูกไหมเงิน ส.ส. เงนิประชุม
ของสมาชิกเขา ก็คิดสัดสวนอยางทีว่านั้นนะผูแทนราษฎรสัดสวนตอวุฒิสมาชิกเทาไรแลวเอาเงินกอนนีห้ารดวย 
คิดในตัวเลขอยางนี้ขอหลกัการทานประธานแลวจะไดมีกรอบเลยในปงบประมาณ ๒๕๕๒ ทีก่ําลงัจะเริ่มใหม
เอาอยางนี้ไหม ถาไมเอาจะถอืครองไวก็จะเปนปญหาหนกัใจอยางทีว่านี้ไปเร่ือย ๆ  
   นายสมพล วณิคพันธุ : ใจผมผมเอานะครับ แลวงบถาเผื่อคิดตามสัดสวนจํานวนสมาชกินะครับ
งบสวนของสภาผูแทนราษฎรจะเพิ่มข้ึนอีกมากแยะเลยในสวนของกลุมมิตรภาพ 
   ประธาน : เอาไหมละ 
   นายสมพล วณิคพันธุ : ใจผมผมเอานะครบั 
   ประธาน : ลองคิดดู ถาคิดดูแลว ณ เวลานี้แบงแยกแคงบประมาณกอนเพราะวามีปญหา 
ดานงบประมาณ คืออาจจะไปแกปญหาเฉพาะจุดไมใชภาพรวมแตภาพรวมเหมือนตองตอบคําถาม 
อยางที่ผมถามกอนวาเอกภาพมันมีไหม เร่ืองนัน้คอยแยกอกีทีวาโอเคคุณไปต้ังงบประมาณคุณ  
ผมตั้งงบประมาณผม ณ เวลานี้ตราบเทาทีม่ีอยูกับเราเราแบงสรรงบประมาณอยางนี้เอาไหมก็ตองขอหลักการ
เขาไปกอน ไมรูลองคิดดู ถือวาที่ประชุมรับทราบนะครับการแบงสันปนสวน ๓๐ ลานบาทในสวนของ ประธาน 
รองประธาน และผูนําฝายคาน สวนกระบวนการเรื่องการเงินอยางไรทานลองคิดดู แลวผมก็อยูในวิสัยที่จะเสนอ
ข้ึนมาไดในตนปงบประมาณเพราะวากวาจะใชงบประมาณจริงมันตองเดือนมกราคมไปแลวนะครับ เร่ือง
ตางประเทศ เพราะฉะนัน้ถาคิดอยางไร ไตรตรองอยางไร ไมมั่นใจก็มาปรึกษาหารืออีกทีถามั่นใจ 
แลวจะเดินตอก็เสนอนโยบายทานประธานนะครับ ตอครับ 
   เลขานุการ : ระเบียบวาระที ่๔.๒ เปนเรื่องการของการของบกลาง เพื่อเปนคาใชจาย 
ในรายการทีม่คีวามสาํคัญแลวก็จําเปนเรงดวนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ ไมไดจัดสรรใหนะคะ จะเปนเรื่องสืบเนื่องจากมติ
คณะกรรมการนโยบายและแผนในครั้งที่ผานมาไดมีการพจิารณาการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 
ของสํานกังานแลวนะคะ คราวนี้ในสวนของงบประมาณที่ไมเพียงพอตอการดําเนนิงานตามภารกิจ ที่ประชุม 
มีมติใหสํานักงานเรงดําเนินการของบกลาง โดยใหแบงออกเปน ๒ ระยะ ก็คือวา 
   ในระยะที่ ๑ จะเปนรายการทีม่ีความจรงิ ๆ สําหรับสมาชิก แลวก็เปนรายการที่เปนคาใชจาย 
ที่มีระเบียบรองรับอยูแลว  
   และในระยะที่ ๒ จะเปนรายการที่มีความจาํเปนแตยังไมตองเรงดําเนนิการ แลวก็ขอให 
ไปพิจารณาตามลําดับความสําคัญแตละรายการที่มีความจําเปนตองของบกลางซึง่คณะอนุกรรมการแผนงาน
และงบประมาณในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๘ ไดรวมกันพิจารณารายการที่มคีวามสาํคัญและจําเปนเรงดวน 
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และมีมติเหน็ชอบใหเสนอของบกลางโดยมีรายละเอยีดดังนี้ เดี๋ยวคุณณัฐสิทธิ์ชวยรายงานนิดหนึง่คะ 
   ประธาน : จะใหดูเอกสารหนาไหนมีอยูใบเดียว 
   นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง : กราบเรียนทานประธาน ทานคณะกรรมการทุกทานนะครับ  
ในสวนของมตคิณะอนุกรรมการแผนงานและงบประมาณไดกําหนดโดยหลักการวา ในการเสนอของบกลาง 
เราแบงเปน ๒ ระยะ ระยะเริ่มตนนะครับ 
   ประธาน : อันนี้ตามหลักการที่คุยเอาไวแลวใชไหมโอเคทานลองดนูิดหนึง่นะครับ 
มันมีรายการไหนที่อยูในความรับผิดชอบทานรองแลวยังไมมีอยูตอนที่ตกลงกนัไวนะครับ หรือคิดวา 
มันเปนลําดับที่สําคัญควรจะยกขึ้นมากอนทานลองดูลองพิจารณาดนูะครับ ตอนนี้ม ี๒ สวน สวนหนึ่ง  
คือเร่ืองเรงดวน lot แรกเลยกบัเรงดวน lot ๒ ถาคิดวา lot ๒ จําเปนกวาจะยกขึ้นมาทานกรุณาดูนิดครับ 
   นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง : ขออนุญาตตอนะครับ ในสวนของความสาํคัญลําดับที่ ๑ รายการ 
ที่มีความจาํเปนตองจายตามระเบียบราชการ สัญญาเงื่อนเวลาเพื่อสนับสนุนงานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของสํานกังานนะครับ 
   ขอ ๑.๑ คาใชจายบคุลากรรายการที่ ๑ ขาราชการอัตราใหม ๑๘๔ อัตราเปนวงเงนิทัง้สิ้น 
๘,๗๖๔,๔๐๐ บาท ทัง้นีท้ัง้นัน้เนื่องจากสํานักงานไดรับอนุมัติอัตราใหมจากคณะกรรมการขาราชการ 
ฝายรัฐสภาจํานวน ๕๒๔ อัตรา ซึ่งไดรับจัดสรรงบประมาณแลวจํานวน ๓๔๐ อัตรานะครับ แตยังไมไดรับจัดสรร
งบประมาณเพือ่เปนคาใชจายของขาราชการใหมอีกจํานวน ๑๘๔ อัตรา ทั้งนี้สํานักงานไดขอแปรญัตติเพิ่ม 
แลวเมื่อคร้ังทีข่อแปรญัตติแตไมไดรับการจัดสรรครั้งนี้จึงของบกลางนะครับ  
   รายการที่ ๒ เปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนวงเงินทัง้สิ้น 
๑๐๖,๗๔๒,๑๐๐ บาท เพื่อเปนคาตอบแทนใหกบัผูปฏิบัติงานใหกับสมาชิก ๔๘๐ อัตรา รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารและคําชี้แจงเหตผุลที่แนบนะครับ  
   ในสวนรายการตอไปนะครับเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหคณะกรรมาธกิาร ของบกลาง
ทั้งสิน้ ๒๒,๑๑๕,๕๐๐ บาทเพื่อเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหคณะกรรมาธิการ รายละเอียดคําชี้แจง 
และเหตุผล ความจําเปนปรากฏตามเอกสารแนบ 
   รายการตอไป คาเบี้ยประกนัสุขภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ของบกลางรวมทัง้สิ้น ๑๔ 
ลาน ๔ แสนบาท เพื่อเปนคาใชจายในการดาํเนนิงานตามมติของคณะกรรมการกิจการสภาผูแทนราษฎร 
   ประธาน : ขอโทษระยะที่ ๒ ไมมีหรือ มีไหม ใหทานกรรมการดวยหรือเปลา มีไหมครับระยะที่ ๒ 
   เลขานุการ : ระยะที ่๒ เดีย๋วดจูากเอกสารในวาระที่ ๓.๒ นะคะจะเปนเรื่องเดิม อยูประกอบ 
กับเอกสารวาระที่ ๓.๒ คะ 
   ประธาน : คือตอนนี้อยากใหทานกรรมการดนูิดหนึ่งวาอนัที่ ๑ อันที ่๒ โอเคไหม  
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โอเคอยากจะยก ๒ ข้ึนมาเปน ๑ ไหม อะไรอยางไรไหม เบื้องตนอยางนัน้ ขาราชการใหมเรามีทีน่ั่งใหไหม  
๑๘๔ อัตราถาสมมุติไดมา มันมีรายการที่ ๔ คารับรองตําแหนงรองประธาน คนที่ ๑ รองที่ ๒ ขอตั้งไป ๑ ลานบาท
ไดรับจัดสรร ๗ แสนบาทแลวเราขอไปอีก ๘ แสนบาทดูมันไมคอยลงตัวมนัเปนอยางไร รายการที่ ๔ นะครับ  
คารับรองในตาํแหนงรองประธาน คนที่ ๑ และคนที ่๒  
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห : เรียนทานประธานนะครับ คือตรงนี้เราปรับจดัสรรงบประมาณ
ภายในเราเองแลวจาก ๗ แสนบาทเปน ๑ ลานบาทแลวครับ เพราะฉะนั้นจะขาดอีกแค ๘ แสนบาทครับทานครบั 
   ประธาน : ๗ แสนบาทเปน ๑ ลานบาท 
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห : เราใชการจัดสรรงบประมาณภายในของเราเองตอนที่เราพจิารณา
เร่ืองจัดสรรครับ เราปรับจากตัว ๗ แสนบาทที่ไดรับจากการจัดสรรจากสาํนักงบประมาณเราหางบมาเพิ่มให  
๓ แสนบาทแลวครับ 
   ประธาน : เปาหมายเราคือ ๑ ลานบาทถูกไหม 
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห : ครับผม 
   ประธาน : คือคนละ ๕ แสนบาทแตทนีี้พอบอกเราไดรับจัดสรรแลว ๗ แสนบาท 
กลับมาขออีก ๘ แสนบาทเปน ๑ ลาน ๕ แสนบาทมนัเลยงง ๆ วาเราอยากไดเทาไร คือผมคิดเลข 
แบบธรรมดา ๆ ก็เลยงงตวัเลข 
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห : คือเรียนไดของทานประธาน ๑ ลานบาทเลยครับทานครับ 
   ประธาน : ไม ของรองประธาน ลําดับ ๔ (๔)  
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห : เรียนทานนะครบั คือตอนที่เราคํานวณคาใชจายของทานไว 
ของทานประธานจะไดรับจัดสรร ๑ ลานบาทครับ ของทานรอง คนที ่๑ กับคนที ่๒ คนละ ๔ แสนบาทครับ 
เพราะฉะนัน้จะตองไดรับจัดสรรทั้งหมด ๑ ลาน ๘ แสนบาทครับ ทีนี้ในสวนที่เขียนวาไดรับจัดสรร ๗ แสนบาท
ตัวนี้เปนขอมูลที่เราไดรับจัดสรรจากสํานักงบประมาณ ๗ แสนบาทครับ แตตอนที่เรามาจัดสรรงบประมาณ 
ลงรายการ เราไดมีการปรับหาเงนิมาเพิม่ใหจาก ๗ แสนบาทเปน ๑ ลานบาทแลวครับทานครับ 
   นายสมพล วณิคพันธุ : ขออนุญาตผมกง็งเหมือนกันนะครับ คือเราเขียนไวคําขอตั้งนี ่ 
๑ ลานบาทแตไดรับ ๗ แสนบาทมนัก็ตองขาดอกี ๓ แสนบาท 
   ประธาน : คือคารับรองตําแหนงประธาน รองประธาน คนที ่๑ รองคนที่ ๒ ถา ๓ คนนี่พอเขาใจ
ขอไป ๑ ลานบาทได ๗ แสนบาท เพราะฉะนัน้ก็ขาดอีก ๘ แสนบาทของรองประธาน ๒ คนคนละ ๔ แสนบาท 
ไมเปนไรเราพอใจที่ประธานได ๗ แสนบาทมากกวา ๑ ลานบาทอยางนั้นหรือเปลา เราขอตัวประธานไปเทาไร
แยกขอไปตางหากหรือเปลา ไมใชคือคารับรองตําแหนงรองประธานเราไมไดขอตั้งไปขอไหมแปรก็ไมไดแปร  
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แปรไหมขอแปรไปก็ไมไดรับจัดสรรแลวขออีก ๘๐๐,๐๐๐ บาทคือถาคิดตัวเลขแบบเด็ก ๆ คุณขอไป ๑ ลานบาท 
แลวคุณไดมา ๗ แสนบาทก็ขาดอีก ๓ แสนบาทมนักน็าจะจบถูกไหมครับ 
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห : ออครับผม 
   ประธาน : แลวคุณมาขอทําไมตั้ง ๘ แสนบาท คุณอยาไปคิดลึกซึ้งผมคิดเลขเด็ก ๆ เลยนี ่
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห : ผมขอปรับแกตัวเลขครับทานครับ  
   ประธาน : ตองแกตัวอักษรดวยไมอยางนัน้เดี๋ยวเลอะคุณตองบอกเลยคารับรองตําแหนง
ประธาน รองประธาน คนที่ ๑ คนที ่๒ ๑ ลาน ๘ แสนบาทไดรับ ๑ ลานบาท ก็ขออีก ๘ แสนบาท 
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห : เรียนทานประธานอยางนี้ครับ คือรายการตัวนี้เราปรับเปน  
๒ รายการนะครับ รายการของทานประธานแยกไปตางหากเลย เพราะฉะนั้นรายการที่ ๔ คารับรองในตําแหนง
รองประธานสภา 
   ประธาน : ก็ตองถือวา 
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห : ไมไดรับจัดสรร 
   ประธาน : ตองถือวาคุณขอตั้ง ๘ แสนบาทแลวไมไดรับจัดสรรคุณถึงขอ ๘ แสนบาทไปอีก 
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห : ใชครับ 
   ประธาน : มันตองอยางนัน้สไิมไดตรง ๆ  
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห : ใชครับ 
   ประธาน : นี่เฉพาะรายการเดียวนะนี ่ในเรงดวนมกีี่รายการนะครับ ความตองการลําดับ ๑  
มีกี่รายการนะครับ ๒๐ รายการ 
   นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง : มีทั้งหมด ๒๐ รายการครับ 
   ประธาน : มนัมีเงนิคาตอบแทนพิเศษขาราชการไหมหรือวาเรามีเงนิไหลเพียงพอแลว 
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห : เราขอกันเงินป ๒๕๕๑ เอาไว 
   ประธาน : เพียงพอทั้งปแลว 
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห : แลวก็ไดรับการกันเงนิมาเรียบรอยแลวครับ มี ๑๒๔ ลานบาทพอ
ครับทานครับ 
   ประธาน : ทั้งป 
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห : ทั้งปเลยครับทานครับ 
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   นายสมพล วณิคพันธุ : ขออนุญาตนะครับไมติดใจอะไร พอพูดถงึตรงนีม้าอันที่ ๕ ทีแรกเห็น
ยังตกใจเพราะวาปนี้ไดโบนัสทั้งหมด ๒ ลานบาท อันนีถ้าเผื่อขอไวมันจะเปนขอซ้ําหรือเปลาครับ 
ถาเผื่อเราไดรับกันแลว 
   ประธาน : ลําดบัเทาไรครับ 
   นายสมพล วณิคพันธุ : ขอ ๕ คาใชจายสาํหรับโครงการประเมินผลปฏบัิติงาน หนา ๘  
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห : อันนี้เปนคาจาง 
   นายสมพล วณิคพันธุ : ผมก็คิดอยางนัน้นะครับแตผมกลัววาพอเราไดรับคําตอบวาเรามีแลว 
๑๐๐ กวาลานบาทนี่กลวัเขาจะไมใหนะครับ 
   ประธาน : ยืนยนัวาไดนะทานรองกลัวไมได ไดแนนะ 
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห : ขอกราบเรียนวาทานรองอกีนดิหนึง่นะครับ คือตัวที่ทานประธาน
พูด คือตัวเงินคาตอบแทนพิเศษ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ที่เราไดรับรายเดือนครับ แตตรงที่ทานพูดนี่ก็คือ 
การประเมนิผลซึ่งจะไดโบนสัตัว ๒.๓ ลานบาทเปนคาใชจายในการจางที่ปรึกษาอยางที่เราจางทาง ก.พ.ร.  
ที่ทานรองพรพมิลนี่นะครับทานครับ เพราะฉะนัน้คนละตวัครับทานครับ 
   นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม : เร่ืองโบนัสขาราชการตั้งไปเพราะมันเปนงบประมาณ 
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห : มีเงนิกนัป ๒๕๕๑ ไวแลวครับทานครับ ผมกันเงนิไวเรียบรอยแลว
เราก็กลวัวาไมมีเราก็กนัเงินไวแลวครับ 
   ประธาน : ทานรองมีอะไรจะเพิ่มเติมจะสลบัเร่ืองดวนที่ ๒ มาเรื่องดวนที่ ๑ อะไรไหมครบั 
ทานรองไมเอาโครงการดําเนนิงานตามขอบังคับนโยบายถายทอด มนัลําดับ ๒ โครงการลําดับ ๒ ไมใชหรือ 
ลําดับ ๒ นี่คือ หนา ๑๑ นีน่ะ 
   นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม : ๑๔๙ ลานบาทอยูในงบของทานลําดับที่ ๒  
   ประธาน : แลวมันจะครบ ๒๐ ไดอยางไร ความสําคัญลําดบัที่ ๑ คือรายการที่มีความจาํเปน 
ที่ตอจายตามระเบียบ ระยะที ่๑ กับความสําคัญลําดับที่ ๑ อันเดียวกันหรอืเปลาหรือวาอยางไร นั่นส ิ
อยูในระยะที ่๑ นีห้รือเปลาระยะที ่๑ มีกี่ความสําคัญ  
   นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง : มี ๒ ลําดับ 
   ประธาน : มี ๒ ลําดับโอโหซอยตัวเลขกนัที่ประชุมเหน็เปนอยางอืน่ไหมครับ หรือยังดูไมชัด
ดูกอนก็ไดครับไมเรงรอน คุณจุไรมีโครงการที่มันจะเปนรายการที่คิดวาจาํเปนก็จะไดหยิบยกขึน้มาเสยีกอน 
โครงการลาํดับที่ ๒ ทานไดดูแลวไหมครบัในเลมที่แจกไปตามระเบยีบวาระ ถาเขาจะใหมานี่ก็คือตามรายการนีน้ัน่ 
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หมายความวาในสวนของกรรมาธิการถามันไดเพิ่มข้ึนมาเราก็ตองไปเปนตัวหารในแตละกรรมาธกิาร ๓๕ คณะ
อีกใชไหมครับ ไมไดรีบเรงอะไรนะครับแตถาทานดูเรียบรอยแลวไมติดใจอะไรกรุณาพยกัหนานิดหนึ่งนะครับจะ
ไดตอเลย ปกซายเรียบรอยนะครับ ปกขวาเรยีบรอยไหมครบั พยกัหนานะครับ ทานรองมีอะไรไหมครับ 
เรียบรอยนะครบั โอเคครับถาไมมีอะไรก็ถือวาที่ประชุมเหน็ชอบนะครับ งบกลาง 
ระยะที ่๑ และระยะที ่๒ ที่ขอไปนะครับ ตอไปครับ 
  
 

- ๕/๑ 
      
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ  
วันองัคารที ่๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๑                     ดวงใจ ๕/๑  
 
  ประธาน  :  คุณตองมีหมายเลข ๑ รัฐธรรมนูญ ๑  ๒  ๓ จะไดรู โอเคครับ ถาไมมีอะไร 
ก็ถือวาที่ประชมุเหน็ชอบนะครับ งบกลางระยะที ่๑ และระยะที ่๒ ที่ขอไปนะครับ ตอไปครับ  
  เลขานุการ  :  ตอไปเปนเรื่องเพื่อพิจารณานะคะ จะเปนวาระที่ ๕ นะคะ ๕.๑ เปนเรื่อง 
พิจารณาแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงป ๒๕๕๖ ก็จะเปนเรื่อง 
สืบเนื่องจากมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนครั้งที่ผานมา ไดมีขอสังเกตเกี่ยวกับเร่ือง 
ชื่อยุทธศาสตร เร่ืองของ Road map หรือแผนที่กลยุทธ แลวก็ในเรื่องของการที่จะใหนําไปแจงเวียนใหกบั 
รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาอีกครั้งกอนนาํเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน 
ในคราวตอไป ซึ่งกลุมงานนโยบายและแผนไดนําเรื่องดังกลาวเขาสูที่ประชุมคณะอนกุรรมการบูรณาการ 
ยุทธศาสตรสํานักงานในครั้งที่ ๓ เมื่อวนัศกุรที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ แลวกไ็ดดําเนินการ 
ตามมติที่ประชุม ขออนุญาตใหทางเจาหนาที่ไดรายงานเพิม่เติมคะ  
  นายณัฐสิทธิ ์ เวียงทอง  :   กราบเรียนทานประธานและคณะกรรมการทุกทาน  
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบรูณาการทีม่ทีานรองเลขาธิการสมพลเปนประธาน ไดมีการประชุมสืบเนื่อง
จากที่วาเราไดรับมติจากคณะกรรมการนโยบายและแผนใหไปทบทวนแลวก็ไปสอบทานรายชื่อประเด็น 
ยุทธศาสตร จากยทุธศาสตรที่ใชถอยคาํวา สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมุงสู 
ความเปนมืออาชีพควบคูกบัหลักคุณธรรม ในชัน้ของคณะกรรมการบูรณาการไดพิจารณาดูแลว 
ตามขอสังเกตของที่ประชุมวาใหไปพิจารณาถึงเปาหมายสุดทายหรือผลบ้ันปลายสุดทายของ 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของ ก.ร. ทีก่ําหนดมา ในชั้นของคณะกรรมการจึงไดกําหนด 
แลวก็ไดรวบรวมรายชื่อเปนดังนี้วา พัฒนาระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคลและสมรรถนะของบุคลากร 
เพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานควบคูกับหลกัคุณธรรม ทัง้นี้ทัง้นัน้เราไดนํากรอบยุทธศาสตร 
ตามที่คณะกรรมการนโยบายและแผนมีมติไปเมื่อคราวที่แลว ไดแจงเวียนไปยังรองเลขาธิการ 
สภาผูแทนราษฎรแตละทานเพื่อรวมกับสํานักที่รับผิดชอบในการสอบทาน เร่ิมต้ังแตวิสัยทัศน พันธกิจ 
ประเด็นยทุธศาสตร เปาประสงคหลัก ตัวชีว้ัดความสาํเรจ็ กลยทุธการดําเนนิงานและโครงการหลกั 
รายละเอียดปรากฏตามแผนเอกสารแผนใหญแผนนีน้ะครับ  
   ในกรอบของประเด็นยทุธศาสตรทั้งหมดนะครับ คณะกรรมการระดับรองเลขาธกิาร 
สภาผูแทนราษฎรทั้ง ๗ ทานไมมีทานใดแกไขมานะครับ รวมทั้งประเดน็ยทุธศาสตรที่คณะกรรมการ 
บูรณาการไดกาํหนดขึ้นใหมดวย ก็ไมมีการปรับปรุงแกไขแตประการใด แตในสวนของรายละเอียด 
ในสวนรายละเอียดการกาํหนดตัวชี้วัดเอง กลยทุธการดําเนนิงานเอง โครงการหลกัเองนัน้ไดมี 
ทานรองเลขาธิการไดเสนอเพิ่มเติมเขามา ซึ่งกลุมงานนโยบายและแผนก็จะไดมีการปรับปรุงแกไข 
ตามทีท่านรองเลขาธกิารมดํีาริลงมา ทัง้นี้ทัง้นัน้กรอบยุทธศาสตรทั้งหมดนีถ้าเกิดวาในสิ่งทีท่างกลุมงาน 
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นโยบายและแผนโดยคณะกรรมการบูรณาการไดนําเสนอตอที่ประชุมแลว ถาหากทีป่ระชุมเหน็ชอบ 
ในสิ่งทั้งหมด กลุมงานนโยบายและแผนก็จะนาํไปจัดสมัมนาเพื่อชี้แจงทาํความเขาใจใหกับขาราชการ 
ภายในสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดทราบ แลวก็จัดทาํคําขอตั้งงบประมาณ เปนกรอบการ
จัดทําคําขอตัง้งบประมาณรายจายประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๓ ตอไปนะครับ 
  และมีอีกประเด็นหนึ่งครับทีว่าคางคาจากการประชุมคร้ังที่แลว ถาเกิดเห็นชอบตามนี ้
มีมติคณะรัฐมนตรีอยูเร่ืองหนึ่งวาสวนราชการตาง ๆ ในการดําเนินงานตามแผนจะตองมีการดําเนินการ 
ตามหลกัของ Part คือหลักการดําเนนิการใชจายงบประมาณของภาครัฐ จะตองนําแผนดังกลาวไปรับฟง 
ความคิดเหน็จากสวนราชการภายนอกที่เกีย่วของ เพราะฉะนัน้ในตัวนี้เองกลุมงานนโยบายและแผน 
มีแนวคิดอยู ๒ แนวอยางนีค้รับวาจะนํารางแผนดงักลาวแจงเวียนไปเพื่อใหกับหนวยงานภายนอก  
ทั้งหนวยงานที่เกีย่วของไดรับทราบ แลวก็มีความคิดเห็นมาวาหนวยงานทั้งหลายเหลานั้นมีความคิดเห็น 
ตอแผนกลยุทธนี้อยางไร แลวก็ประเดน็ที ่๒ ก็คือวาใหหนวยงานภายนอกไดรับทราบแนวทางการพัฒนา  
ของสํานกังานเราดวยวาสาํนักงานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎรนัน้มกีรอบการพัฒนาอยางไร มีกรอบ 
แนวทางการพฒันาองคกรภายใน ๔ ปนี้ดําเนนิการในทศิทางเชนไร ในสวนที ่๓ ก็คือผลพลอยได ถาเกิดวา 
หนวยงานภายนอกที่เปนภาคีเมื่อเหน็ยทุธศาสตรเหลานี้ถาเกิดวามีเจตจํานงเขารวมพฒันาองคกรของ 
สํานักงานก็สามารถทีจ่ะประสานหรือวาสามารถทีจ่ะมีภาคีรวมกนัที่จะพัฒนาใหไปสูเปาหมายที่เรากําหนด
ไวไดนะครับ ในสวนตรงนีก้อ็ยากจะใหทีป่ระชุมคณะกรรมการแหงนีไ้ดพิจารณากรอบทั้งหมดวาจะเหน็ชอบ
ประการใด แลวก็รวมถึงประเด็นที่จะตองพจิารณาทัง้ ๒ ประเด็นดังกลาวขางตนดวย ขออนุญาตนาํเรียน 
ที่ประชุมกรอบกวาง ๆ ดังนีค้รับ  
  ประธาน  :  เมื่อกี้เสนอมติบอกวาวันนี้เราเห็นชอบป ๒๕๕๓ ถงึป ๒๕๕๖ ใชไหม  

นายณัฐสิทธิ ์ เวียงทอง  :  ครับ  
ประธาน  :  การมีสวนรวมทีว่าจะไปสัมมนานี่เราลองคุยใหฟงหนอยไดไหมวาเราคดิจะทํา 

ใหเขามีสวนรวมในสวนไหนอยางไรหรือวาทั้งหมดเลย แลวก็มนัมีตัวชีว้ัดความสาํเรจ็คือรายป  
จากป ๒๕๕๓ ถึงป ๒๕๕๖ เรามองไปขางหนาป ๒๕๕๓ ทาํอะไร ป ๒๕๕๔ จะไดอะไร แลวตอยอด 
ป ๒๕๕๔ ไปป ๒๕๔๕ แลวป ๒๕๕๕ ไปป ๒๕๕๖ อยางไร มนัทาํเปนรูปธรรมขนาดนั้นไดเลยไหม 
คือใหเปนรูปธรรมจริง ๆ คืออันนี้เปนเพียงความเห็นเฉย ๆ และเขียนความรวม ๆ วาป ๒๕๕๓ ถึงป ๒๕๕๖ 
เราจะเดินไปอยางนี้ เพราะวาตอนนีเ้ราพูดถึงตัวชีว้ัดอะไรดวยใชไหมทีเ่ราทําอยู ณ ปจจุบัน ก็เลยอยากทําด ู
ผมไมรูทําได ไมไดแคไหน ฝากนิดหนึ่งวามันจะไดมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนวาแตละป คือยทุธศาสตรของเรา 
เดินไปถึงไหนแลว มนัจะเหมือนกนัเปาหมายเราคืออะไร มันมีเขียนคลาย ๆ กันไมตางกนั อันนีม้นัเดิน 
จะถึงแลวหรือไมอยางไร มนัจะกําหนดไวตรงไหนอยางไรไดบางเปนขอถามเรื่องหนึ่ง ขอฝากเรื่องหนึ่ง  



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ  
วันองัคารที ่๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๑                     ดวงใจ ๕/๓ 
 
  นายณัฐสิทธิ ์ เวียงทอง  :  ขออนุญาตนาํเรียนทานประธานนะครับ ประเด็นแรกคือ
ประเด็นทีว่าจะใหคนในสํานกังานมีสวนรวมในการนําแผนกลยทุธฉบับนี้ไปปฏิบัติ กค็งจะเริ่มต้ังแตกรอบ
ทั้งหมดวาตั้งแตระดับผูบริหาร ระดับผูปฏิบัติงานเองจะไดทราบทิศทางถาเกิดวาจัดสัมมนาในครั้งนี ้
ระดับตนคือวาผูบริหารและผูปฏิบัติงานจะไดรับทราบทศิทางการพัฒนาขององคกรรวมกันวาทิศทาง 
การพัฒนาของสํานักงานนัน้มุงไปสูจุดใด เปาประสงคหลักในแตละดานในแตละยุทธศาสตรเรากําหนด 
ไววาอยางไรบาง แลวดูตัวชีว้ัดระดับความสําเร็จรายปซึง่จะตองทาํความเขาใจกนัปตอป แลวก็เปาหมาย 
สุดทายใน (๖) ที่เรามุงหวงัทีจ่ะใหเกิดวาเปาหมายใน (๖) เราอยากจะใหเกิดอะไร กลยุทธดําเนนิงานเอง 
โครงการหลักเอง ในสวนนีห้นวยงานผูรับผิดชอบจะไดมีสวนรวม อยางทีท่านรองเลขาธิการพรพิมล 
ไดเสนอแนะทีผ่านมาวาโครงการสวนใหญของสํานกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเปนโครงการในระดับ 
แนวดิ่ง คือแยกเฉพาะของแตละสํานกัใครสํานักมัน เพราะฉะนั้นโครงการหลกั Project  Idea ตาง ๆ เหลานี ้
ที่เกิดขึ้นมานี้ในการประชมุสัมมนานัน้จะมสีวนราชการแลวก็จะมีหนวยงานหลาย ๆ หนวยงานเขามา 
รวมรับผิดชอบดวยกนัในลกัษณะแนวราบ มารวมกนัทาํงานเพื่อองคกรหรือเพื่อตัวชี้วัดขององคกร 
ไดอยางเต็มที่ อยางสมมุติ เชน โครงการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ในหลายหนวย 
จะไดมามีสวนรวมในการดําเนินการ เพราะวาในการพัฒนาองคกรตรงนี้ทกุหนวยงานจะตองเขามา 
มีสวนรวม แมกระทัง่ยทุธศาสตรที่ ๒ เอง โครงการศูนยขอมูลนิติบัญญัติหรือวาโครงการรัฐสภา
อิเล็กทรอนกิส หลาย ๆ หนวยงานที่เขารวมสัมมนาจะไดมีสวนรวม รวมกนัคิด รวมกันทํา รวมกนักําหนด 
เปาหมายในโครงการในการดําเนนิงานวาใครเปนผูรับผิดชอบหลัก ใครเปนผูรับผิดชอบรอง หรือวาจะ
รวมกันเปนภาคีรวมกันพัฒนาอยางไร ในสวนของลกัษณะโครงการเอง โครงการของยทุธศาสตรไมวา 
จะเปนดานสภาตางประเทศ ไมวาจะเปนประชาชนเขามามีสวนรวม อยางเรื่องประชาธิปไตยเอง 
เกี่ยวกับเร่ืองการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเอง โครงการทัง้หมดเปนโครงการหลกัซึ่งหนวยงานผูรับผิดชอบเอง 
จะตองหาภาคีเขามามีสวนรวม เพราะลาํพังสาํนกัเอง ลําพงัเพยีงแตหนวยเดียวนั้นไมสามารถดาํเนินการ  
ใหบรรลุผลสําเร็จได ทั้งนี้ทัง้นั้นในกรอบทีจ่ะนาํไปสูการปฏบัิตินั้นในชัน้ที่จะนาํโครงการหรือวาจะใหบรรลุ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จก็จะมีคณะกรรมการในแตละดานเปนผูพิจารณากลั่นกรอง  ในชัน้การขอตั้งงบประมาณ 
ก็จะมีคณะอนกุรรมการเปนผูที่นาํกรอบตวันี้มาเปนกรอบในการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ การจัดสรร 
งบประมาณกจ็ะยึดตามโครงการหลักที่วานี้กอน เพราะวาในแนวนโยบายของคณะอนุกรรมการแผนงาน 
งบประมาณโดยทานรองเลขาธิการศุภมาสเองก็ใหความสําคัญในการนําแผนตัวนี้ไปเปนแผนนํา 
ในการจัดทําคาํขอตั้งงบประมาณ ซึง่ในการทําคําขอตั้งงบประมาณนีจ้ะตอบกับสาธารณะแลวก็ตอบกับ 
บุคคลที่สนใจไดรับทราบวาทิศทางตั้งแตแผน ต้ังแตการจัดทํางบประมาณ ต้ังแตการประเมินผลนี่เพื่ออะไร 
ไปจุดไหน  
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   ในสวนของประเด็นที่ ๒ ทีว่าระดับตัวชี้วัดความสาํเร็จ ทางกลุมงานนโยบายและแผนเอง 
ก็มีความกงัวลเชนเดียวกนัวาในแตละรายปที่จะเดินทางไปนัน้มนัจะสามารถสูเปาหมายระยะยาว  
เมื่อส้ินสุดแผนป ๒๕๕๖ ไดหรือไม เพราะฉะนัน้เองในสิ่งที่จะรับประกันในสิง่ที่จะปองกนัความเสี่ยงตัวนี้ได 
ก็จะมีระดบัความสาํเร็จหลกั ๆ ตัวชีว้ัดความสําเร็จหลัก ๆ เปนฐาน โดยสิ่งตาง ๆ พวกนีพ้อจัดทาํคําขอ 
ต้ังงบประมาณเองหรือวาจดัทําบนัทกึขอตกลงเอง ระดบัความสาํเร็จพวกนี้บางสวนจะหยิบยกไปจัดทํา 
เปนบนัทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการเพือ่ใหหนวยงานตาง ๆ ไดมีสวนรวมแลวก็ผลักดันใหตัวชีว้ัด 
ความสาํเร็จตัวนี้บรรลุไปไดในแตละป พอสุดทายแลวนัน้จะมุงไปสู (๖) วาทายที่สุดแลวเราจะตองได 
เปาหมายไมตํ่ากวาทีเ่รากาํหนดไว แตทั้งนี้ทัง้นัน้เองเนือ่งจากวาแผนเราเปนแผน Rolling plan ในแตละป 
แนนอนวาในแตละปเมื่อสถานการณเปลีย่นไปหรือมีการเปลี่ยนแปลงนี่ จาํเปนที่กลุมงานนโยบายและแผน 
จะตองเสนอคณะกรรมการแหงนี้พิจารณาทบทวนเปนรายปเชนเดยีวกนั แลวก็เพื่อใหผูบริหารไดรับทราบ 
แลวก็ไดพิจารณารวมกนั ขออนุญาตนาํเรยีนชี้แจงตอบเบื้องตนตรงนีก้อนครับ  
  ประธาน  :  ผมกลัวจะสื่อไมเขาใจ คือแผนที่กําลงัจะหมดไปเราก็พูดถงึ e-Parliament  
เอางาย ๆ วัตถุประสงคหลกัศูนยขอมูล กอ็ยากใหแกะถอยหลังไป ถอยไปจนถงึเริ่มตนความเปนศูนยขอมูล 
คือไมใชส่ิงที่พดูงาย ๆ แตนัน่หมายความวามนันาจะพออธิบายใหเปนรูปธรรมไดวา กาวที่ ๑ กาวที ่๒ 
กาวที่ ๓  กาวที่ ๔  กาวที่ ๕ หรือกาวที่เทาไรก็แลวแตที่มันกาวไปสูความเปนมนัคืออะไรบาง ประกอบดวย
ปจจัยอะไรบางที่จะเรียกวาไปสูความเปน แลวป ๑ เราจะทําเงื่อนไขที่ ๑ แลว ปที ่๒ ทําเงื่อนไขที ่๒ แลว 
ปที่ ๓ ทาํเงื่อนไขที่ ๓ แลว บรรยายความอยางนี้มนัเขียนไดทุกปละ แตมันไมเหน็หรือวาแตละปมนัคืออะไร 
ที่โตขึ้น อะไรทีเ่ปลี่ยนแปลง มันไมเปนรูปธรรม ที่พูดคืออยางทีว่านั่น คือเขียนก็เขียนทุกปเหมือน ๆ กัน 
อยางนี้ ผมวาไมมีความตางอะไรก็พัฒนาไปสูตรงนั้นแตมนัพูดไมได เหมือนเราจะเดินทางไปศรียาน 
สมมุติอยางนี ้ออกประตูไปเลี้ยวซาย เลีย้วซายอีกทีส่ีแยกแลววิง่ตรงไหน ผานสี่แยกพิชัยเลีย้วซายอะไร 
อยางนี้ คือถามันพูดอะไรใหมันเห็นกาวเดนิของมนัไดอะไรอยางนีม้ันจะเกิดความชัดเจนกับผูปฏิบัติ 
อยางจรงิจังมากกวา อันนี้พดูเฉย ๆ คือพยายามจะอธิบายแลวสรางความเขาใจวาเราเดินทางถงึไหนแลว  
ผมก็พูดไมไดเต็มปาก เพราะวามันกําหนดมาไมใชกําหนดปแรก e-Parliament หรืออะไร นี่เปนอนัเดียว 
ที่ยกตวัอยางเปาหมายของเรา ป ๒๕๕๒ ก็จะหมดไปแลว ถามวา e-Parliament ทีเ่ราเดินมาอยางนี ้
ถึงไหนแลว กาวทีเ่ทาไรแลว แลวนี่เราตอไปอีกป ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ถามวาอีกกี่กาวหรือ ๑๐ กาว หรืออีกกี่กาว 
อะไรอยางนี้ อันนี้เปนตัวอยางเดียวทีพ่ยายามจะอธิบาย ถงึอยากใหมันเปนรูปธรรม  
  นายสมพล  วณิคพันธุ  :  ขออนุญาตครับ คือตอนทาํบูรณาการยทุธศาสตรอันนี ้ตอนที ่
สุมหัวกันทําในรายสาํนกัสมุหัวกันทําเรามีออกมานะครับวา สมมุติวาเอาตัวอยางของพี่เลย  
e-Parliament นี่ ป ๒๕๕๓ ผมจํา Exactly ไมไดแลว ป ๒๕๕๓ นี่ e-Document ป ๒๕๕๔ e-Office 
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อะไรอยางนี้ จนกระทั่งถึงป ๒๕๕๖ คือ e-Parliament มันมีครับ แตพอทําไปถงึอันนี้แลวกย็อมรับวา 
หาไมเจอแตวามันมีครับ  
  นายณัฐสิทธิ ์ เวียงทอง  :  ขออนุญาตเรียนชี้แจงนิดหนึง่นะครับ ในสวนของกรอบ 
ก็คงจะเปนในลักษณะนีน้ะครับ แตในลักษณะลงลึกลงไปรายละเอียดวาแตละปแตอะไรก็ตาม คือจริง ๆ  
แลวกลุมงานนโยบายและแผนเองก็มีอยูในสวนทีว่าจะเดินทางไปสูตรงนัน้ เพียงแตวาความชัดเจน 
จะตองรวมกับผูปฏิบัติงานเปนผูกาํหนดดวย สมมุติอยางทีท่านรองเลขาธิการวาแตละป อยางสมมุติ 
เร่ิมต้ังแตมีการทบทวนสิง่ทีผ่านมา จะมี Milestone กําหนดมาวาเริ่มตนก็คือมีการทบทวนวา 
ผลการดําเนินงานหรือการดําเนนิงานที่ผานมานัน้มันเปนเชนไร แต ๒. ก็ตองกาํหนดแผน มีการตั้ง 
คณะกรรมการขึ้นมารับผิดชอบวาแผนที่จะเปนศนูยขอมูลนิติบัญญัติหรือ Parliament จะตองมีรูปราง 
หนาตารูปแบบอยางไร จากนั้นถึงนําแผนตาง ๆ ไปปฏิบัติตามขั้นตอนที่คณะกรรมการหรือวาแผนนัน้
กําหนด แลวจากนัน้ก็คือประเมินผล ประเมินผลในแตละปวาดาํเนนิการกิจกรรมตามที่รูปแบบทัง้หมด 
มันคลาย ๆ กบัพิมพเขียวทีก่ําหนดไววาพมิพเขียวที่เปนรัฐสภาอิเล็กทรอนิกสมันจะตองประกอบไปดวย 
อะไรบาง เหมอืนกับการสรางตึกสรางโครงสรางอะไรพวกนี้วาจะตองสรางหองอะไรบางในแตละสวน  
ซึ่งมีความจาํเปนนะครับวาจริง ๆ แลวกลุมงานนโยบายและแผนตองเขาไปประสานกับหนวยงานนี ้
ผูรับผิดชอบทั้งหมดซึง่จะตองรวมกนักาํหนดมา แลวจะตองปรากฏในแผนตาง ๆ ใหมันเกิดความชดัเจน  
ซึ่งในสวนนี้กลุมงานนโยบายและแผนก็จะรับไปเพื่อที่จะทาํใหเกิดความชัดเจนยิง่ขึ้น เชนเดียวกับ 
เกี่ยวกับเร่ืองการพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพตามหลกัสมรรถนะอะไรก็ตาม ทางนี้เองเขาก็จะม ี
การจัดทาํแผน มีคณะกรรมการผูรับผิดชอบ มีกาํหนดสายงานตาง ๆ ทีจ่ะนาํไปสูความเปนมืออาชีพ
เพื่อที่จะนาํไปสูความเปนมอือาชพีแตละดาน ๆ เมื่อส้ินสุดแผน ทัง้นีท้ัง้นัน้สวนในรายละเอียดก็คงจะตอง
ดําเนนิการกําหนดไวในแผนแลวก็กาวเดนิไปปตอป แตโดยกรอบกวาง ๆ ที่เปนกรอบที่จะตองใหหนวยงาน
ไปคิดตอ ก็มีดังที่ปรากฏตามเอกสารพวกนี้ครับ ขออนญุาตนําเรยีนเพิ่มเติมครับ   
  ประธาน  :  แลวคนอื่นเขาจะรูไดอยางไร ผมนั่งประชุมแลวรูทุกเรื่องผมยังอธิบายไมไดเลย 
แลวคุณจะหวงัใหผูมีสวนทีต่องเปนคนผลักดันเขาเขาใจอยางที่คุณวานี ่มันไมปรากฏที่ไหนเลยแลวเขาจะ 
เขาใจไดอยางไร  
  นายณัฐสิทธิ ์ เวียงทอง  :  ก็คือในสวนตวันี้เดี๋ยวเวลาในสวนที่เปนแผนรูปเลมออกมา 
เราก็จะกําหนดในรายละเอยีดคํานิยามอะไรตาง ๆ ไวในแผนตรงนั้นใหมันชัดเจนขึน้  
  ประธาน  :  เมือ่กี้พูดเรื่อง Competency เหมือนกัน เอา Competency มากําหนดกนัวา 
สมรรถนะของคน ผูบริหารตองมี Competency อยางนี ้ขีดความสามารถของคนที่เปนผูบริหารจะตองเปน 
อยางนี้ ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  ๙  ๑๐ ของผูปฏิบัติก็ตองมีอยางนี ้๑  ๒  ๓  ๔   ๕  ๖  ๗  ๘  ๙  ๑๐ 
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แลวก็พยายามฟูมฟกคนเพือ่ใหมีลักษณะที่ตองการดังกลาวเหลานั้น เพื่อจะเพิ่มสมรรถนะของคนใชไหม 
อันนี้คําอธิบาย แต Competency มันไมใชเปาหมายสุดทายถกูไหมครับ เปาหมายสุดทายคือความเปนมืออาชีพ 
อยางนี้เปนตน มันจะเหน็ทางกาวเดินของมันวาเรากําหนดกรอบ ผูนําที่ดีอยางนี้คุณสมบัติอยางนี้  
นักปฏิบัติที่ดีคุณสมบัติอยางนี้ใชไหม สมมุติ ๒ ตัวอยาง โอเคตอไปอยางไร มกีรอบที่จะใหคนเปนคนที่ม ี
สมรรถนะแลวเราเดินตอไป เอามาพิจารณาสมรรถนะรายบุคคล ทุกคนจะตองมีประวัติและมีสมรรถนะ 
ที่เขาเกณฑขอนี้อยางไร เปนผูบริหารก็เขา ๑๐ เกณฑนี้อยางไร เปนผูปฏิบัติเขา ๑๐ เกณฑนี้อยางไร 
และทายที่สุด เอาสั้น ๆ นัน่คอืความเปนมอือาชีพ โดยจะประกาศวานีคื่อความเปนมืออาชีพ อันนี้มันเหน็
ทางกาวเดนิของกระบวนการในการพฒันา แตอันนี้มันมองไมเหน็  
  นางสุภารัตน  วสะภาคย  :  อยางทีท่านเลขาธิการพูดเมือ่กี้จะตองชัดเจน เพราะวา 
ผูประเมินภายนอกเขาก็จะวดัในลักษณะนีเ้หมือนกนั เมือ่กี้นี้เขาก็ยงัพดูติงขึ้นมาที่บอกวามันมีบางโครงการ 
ที่ ๓ ปกท็ําแบบนี้ ทีนีว้ิธีการวัดมีประเด็นทีเ่ขาพูดบอกวามันจะวัดดานคุณภาพเพิ่มข้ึนใชไหมคะ  
ตัวอยางเชน การมีสวนรวมของประชาชน เขาอาจจะไมไดวัดเหมือนปนี้แลวเขาอาจจะไปวัด วธิีการวัด 
ของเขาวามีสวนรวมดานไหนบางอยางไร มันจะลงลึกแลวในรายละเอียด แตวาในแผนปฏิบัติการของเรา
มันจะเหมอืนเกา และโครงการก็เชนเดิมเหมือนเดิม เพราะวาตรงนี้มนัจะเปนฐานใชไหมสําหรับ
คณะกรรมการกําหนดกรอบจะเอาไปดูเร่ืองตัวชี้วัด ถาแบบนี้มันจะเหมือนเกานะคะ มันเหมือนไมไดพัฒนา  
  ประธาน  :  ทานกรรมการเห็นอยางไรครับ คืออันนีพ้ยายามดูมาหลายป อันนี้จะหมดไป
อีกฉบับหนึ่งแลว มนัอานแลวคลับคลายคลับคลา ก็เลยวามนัเปลี่ยนแปลงอะไรอยางไร เชิญครับ  
  นายสมพล  วณิคพันธุ  :  ขออนุญาตอยางนี้ไดไหม ก็ยอมรับวามนักอ็ยางนี้ ดูแลวก็งง 
แตวาดูจากแผนงานที่จะทํากันตอไปคือจะเชิญผูมีสวนเกี่ยวของมาดู มาชี้แจง มาทาํความเขาใจ อันนี ้
ขอเสนอแนะวธิีปฏิบัติ ผมเหน็วามันจําเปน Stakeholder ชุดแรกที่ตองเชิญนี่คือขาราชการภายในของเรา 
ขาราชการของเราตองมานะครับ คือขอนั้นคืออยาเชิญทั้งสาํนกั พลกิมาแตละยทุธศาสตร นโยบาย 
และแผนลองวเิคราะหนิดหนึง่วายทุธศาสตรนี้สํานกัไหนเกี่ยวของ แลวก็เอาแค ๓-๔ สํานักมาใหเวลาเขา  
๒ วนัหรือ ๓ วนัก็ไดใหเขามานัง่ดูวาตอไปนี้คุณจะตองของบประมาณโดยเอายทุธศาสตรอันนี้เปนตัวตั้ง 
แลวคุณก็หาโครงการ หาแผนงาน หาอะไร Whatever ตามยทุธศาสตรนี้เพื่อใหบรรลุ คือถาลงรายละเอียด 
จริง ๆ ผมยืนยนัวาป ๒๕๕๓ มันมีเปาอยูทกุอัน และตอนนี้คือทุกครั้งที่เรามาประชุมกนันี่มนัจะถูกเรง 
ดวย ๒ จุด คือ ๑. เร่ืองเยอะ  ๒. คนเยอะ แลวมันก็แตก ตอนนี้ผมขอวาใชเวลานิดหนึ่งเอาเรื่องเดียว 
แลวเอาเฉพาะคนที่เกี่ยวของกับเร่ืองนัน้ใหเขามาสมุหัวกนัทําความเขาใจยุทธศาสตรอันนี้ ถือวายุทธศาสตรนี ้
เราถูกผูกมัดพอสมควรแลว มันผานมาเยอะแลว แลวก็ไปคิดรายละเอยีดดูอีกทีวาคณุมีโครงการอะไร  
คุณอยากทาํโครงการอะไรจะทําอะไรใหบรรลุยุทธศาสตรตัวนี้ในแตละปทีละ Step แลวก็พอครบ 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ  
วันองัคารที ่๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๑                     ดวงใจ ๕/๗ 
 
๕ ยทุธศาสตรมันจะมีบางสาํนักซึ่งจะตองรับผิดชอบ ๓ ยุทธศาสตร เขาเอา ๓ ยทุธศาสตรมาเปน
ตัวกําหนดของบประมาณอะไรของเขาไป ผมวามนัอาจจะเหน็ภาพขึ้น แลวถาลงจริง ๆ ยนืยนัวามี 
แตละปนี่วาเปาแตละอันนี้อะไร แตดูในนี้ไมเหน็ ผมก็พยายามดูอยู  
  ประธาน  :  คือถามนัระดมความคิดเหน็ไปแลว แลวมีอยูแลวอยางทีท่านรองเลขาธิการวา 
ผมวามนัจะตองเปนเหมือนเอกสารแนบเพื่อเปนแนวทางและอธิบายกับใครก็แลวแตที่เราจะตองอธิบาย 
กับเขาเพื่อใหรู Step กาวเดนิของมนัอยางชัดเจนอยางทีว่า โอเค ก็ฝากขอกังวลใจแลวก็ขอที่อยากเหน็ 
เพราะผมเชื่อวาเราอยากเห็นเหมือนกนัแลวอธิบายได ไมอยางนัน้พูดไมถูกวาอันนีม้ันจะสนับสนนุอะไร 
อยางไร อยางดีเราก็อางยุทธศาสตร แตยุทธศาสตรไปโยงถงึเปาหมายของเราคืออะไรมันพูดแทบไมไดเลย  
เชิญครับ  
  นางอุมาสวี  สอาดเอี่ยม  :  เวลาเราฟงพิจารณายทุธศาสตรมันจะแบงเปนกลุมภารกิจ 
ดานประชาสมัพันธก็ดูแตดานตัวเอง ดานตางประเทศกดู็แตดานตัวเอง มนัก็เหมือนจะเปนยุทธศาสตร 
ที่ไมใชองคกร เปนยทุธศาสตรตามหัวหนากลุมภารกิจ ถาใครประชาสัมพันธมีโครงการเยอะหลายรอยลาน
ก็จะมีเยอะ บางหนวยงาน สํานักกรรมาธกิารหรือสํานักประชุมก็จะไมมีโครงการอะไร จะมีแตพนัธกิจที่จะมี
หนาที่จัดประชุมสภาผูแทนราษฎร จัดประชุมคณะกรรมาธิการบริการอาหาร บริการเบี้ยประชุม
คณะกรรมาธกิารตามภารกจิเทานัน้เอง ถาเปนยุทธศาสตรองคกรบางทีถามาคุยรวมกันอาจจะไดทราบวา 
ที่จะพัฒนาบคุลากร สํานักกรรมาธิการหรือสํานักประชมุอยากจะใหพัฒนาไปดานใด อาจจะไดมาคุยกนั
กับสํานักพฒันาบุคลากรกจ็ะคิดในสวน ๓ สํานัก คือยทุธศาสตรเรายังไมใชภาพรวม แลวอยางดูบางทีก็งง 
เชนบอกวาอยางดานพัฒนาบุคลากร บอกบุคลากรของสาํนักงานไดรับการพัฒนาตามหลักสมรรถนะ 
จนเปนระดับมืออาชีพครบทุกดาน ดานละอยางนอย ๕ คน ตรง ๕ คนก็ไมทราบกาํหนดอยางไรในทกุดาน 
แลวก็ที่บอกวาผูกระทาํผิดทางคุณธรรมจริยธรรมไมเกนิรอยละ ๑ ถามีอยางนี้รอยละ ๑ มนัก็ ๑๐ คนตอป 
ก็จะเยอะไปทีว่า เราอาจไปกําหนดตัวเลขอยางนี้  
  นายสมพล  วณิคพันธุ  :  ขออนุญาตชี้แจง คือบังเอิญเปนผูบูรณาการ คือผมเรียนวา 
อยางทีพ่ี่อุมาสีวพดู คือเมื่อกอนนี่จริง แตตอนนี้เราพยายามอยางยิ่งทีแ่ตละยุทธศาสตรเราจะไมผูกกับ 
กลุมภารกิจ กลุมภาระของสาํนักงาน ยกตวัอยางงาย ๆ ที่ประชาสมัพนัธโดนผมรังแกมากเลยตอนนั้น 
คือโครงการเผยแพรประชาธปิไตย ผมบอกเลยบอกวาผมอยากเหน็สํานกักรรมาธกิาร อยากเหน็สํานกั
ประชุมเขามามีสวนรวมในโครงการนี ้เขามามีสวนรวมอยางเปนกิจจะลักษณะ ซึ่งในยทุธศาสตรที่เราสุมหัว 
กันทํามนัออกมาอยางนี้ครับ มันจะมหีลายสํานักเลยที่จะมารับผิดชอบยุทธศาสตรประชาธิปไตย 
สูประชาชน มนัจะไมใชสํานกัประชาสัมพนัธอยางเดยีวแลว แตบังเอญิผมไมเห็น ถงึไดเรียนวาขอใหไป 
ลอง Work แตละยุทธศาสตร 
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วันองัคารที ่๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๑                     ดวงใจ ๕/๘ 
 
  ประธาน  : อันนี้ยงัพอเห็น ตอบปญหารัฐสภา อันนั้นคือการมีสวนรวมแทบจะทกุสํานัก
องคกรมาเกี่ยวของกนั อันนัน้พอเหน็ ก็เลยไมใชเปน Raise ข้ึนมาเพื่อจะเปนปญหา แตที่มาเห็นการ 
กาวเดินและการมีสวนรวมอยางทีว่ามนัพออธิบายไดถูกไหมครับ อายตอบปญหามาทัง้หมด สํานกัวิชาการ 
สํานักกฎหมาย สํานักการประชุมอะไรทั้งหลายแหลมาหมดมนัมีอยู ทีนี้อันอื่น ๆ ทีม่ันขาดหายจะเติมเขามา 
อยางไรอยางที่ทานรองเลขาธิการวานี่ก็ลองพิจารณาดู  
  นายณัฐสิทธิ ์ เวียงทอง  :  ในสวนที่เสนอตรงนี้ก็คือจะใหดูกรอบ ในสวนรายละเอียด 
ของแผนที่เปนรายละเอียดจริง ๆ จะไดนาํเสนอถาเกิดวาอยากเหน็ตัวนีจ้ริง ๆ ก็จะนาํเสนออีกครั้งหนึ่ง 
เพราะวาสวนตรงนี้คือยึดเอาเฉพาะกรอบมันออกมาเทานั้นเองวากรอบทั้งหมดรูปรางหนาตามนัออกมา 
เปนอยางนี้ แตสวนรายละเอียดวาในแตละปเปาหมายแตละปกําหนดไวอยางไร ใครเปนผูรับผิดชอบ 
มีสวนรวมบาง ก็อยูในรายละเอียดของแผนตัวนั้น และในสวนทีท่านเลขาธิการบอกวาที่จะใหแนบเกี่ยวกับ
เร่ืองไมวาจะเปนเรื่องอะไรกต็าม กระบวนการขั้นตอนหรอืคํานิยามอะไรก็ตามนัน้เราก็จะแนบในสวนที ่
เกี่ยวกับเร่ืองรายละเอยีดทัง้หมดไวในแผนใหทุกสวนไดรับรูรับทราบรวมกัน  
 
           - ๖/๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการนโยบายและแผน               กมลทิพย  ๖/๑ 
วันองัคารที ่ ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ 
 
  ประธาน  :  คือตอนที่ไปบูรณาการผมวาเขาก็ระดมสมองไปแลวสิ่งทีน่ําเสนอ 
ในคณะกรรมการแผน ผมกไ็มติดใจมันก็เปนแผนก็คือแผน แตส่ิงที่นาํเสนอตอไปสําหรับผูที่ตองนาํไป 
ปฏิบัติมันไมใชอันนี้แลวถูกไหมครับ จะตองไปแตกจากนีใ้หเปนแนวปฏบัิติวาเขาจะตองทาํอะไร 
และทําอนันัน้เพื่ออะไร คนเราถาสกัแตวาทาํไปโดยที่ไมรูจะเดนิไปไหนหรือความสาํเร็จคืออะไรมนัก็ทาํไมถกู 
เพราะฉะนัน้มนัตองประกอบกันทั้ง ๒ สวน ตรงนี้มนัตองรูทั้งหมดวาทีเ่ขียนอยางนี้ความหมายคือ  
แตกเปน ๑๐ โครงการนี ้๑๐ กิจกรรมนี ้เราจะไดมาดูวา ๑๐ กิจกรรมนีม้ัน Serve ไหมและเดินไปสูตรงนี ้
ไดไหมถูกไหม นี่คือกรรมการนโยบายและแผนที่จะชี้ใหเห็นแตพอลงปฏิบัติเวลาสัมมนาแลวนีถ่าเอาอันนี้ไป
นี่ไมไดเร่ืองหรอก อานกนัไปแกกับ แก แต ตอ และ เติมฉัน เติมนี่ เตมิแก เติมโนนเขาไปไมไดอะไรขึ้นมาเลย
แลวเขาก็ไมไดรูข้ึนมาเลยวาเขาตองทาํอะไร ที่พูดคือประเด็นนีว้าคนเมือ่จะลงไปสัมมนาถงึถามกอนเลยวา
จากนี้แลวจะไปทําอะไรตอไป ตรงนัน้คุณจะตองลงจรงิ ๆ วายกหัวขอมาสักหัวขอหนึ่งเรื่องนี้เราจะเดิน 
ไปสูตรงนี้นะ ณ เวลานี้เราอยูตรงนี้คร่ึงทางแลวสิ่งที่จะตองทาํตอไปคือ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ นี่ของสํานักนี้ทาํ  
๒ สํานักนี้ทาํ ๓ สํานักนี้ทาํ ๔ นีท้ําแลวมนัก็จะเหน็ภาพรวมทั้งหมดตอจิ๊กซอวไดวาใคร ไปชาตรงไหน
อยางไรทาํใหไมกาวไปสูตรงนั้น นี่คือคําอธบิายวาอยากจะใหมนัเกิดผลอยางนี้มากกวาเปนคาํบรรยาย
ความแลวตางคนก็ตางตีความกนัไป แตทนีี้กระบวนการในการสัมมนาผมก็แลวแตวาผูเชี่ยวชาญจะจัด  
คือมันมีหลายดานแลวจริง ๆ แลวเรากท็ําทุกดานถกูไหมครับแตละรอง แตละทานก็คุมแตละดาน ๆ  
ทานก็ไปพัฒนางานของทาน เปาหมายสดุทายทีเ่รามีกาํหนดมาอยางทีว่าแผนที่กาํหนดไวก็กาํลงัจะหมดแลว 
ก็คือเปาหมายหลัก วัตถุประสงค พนัธกิจทัง้หลายแหลมนัชัดเจนวามันคืออะไรอยางไรเพียงแตวา 
คนปฏิบัติของเรานอง ๆ เราไมรูวามนัอยูตรงไหนแลวจะทาํงานไปสูความสําเร็จไดอยางไร เพราะฉะนัน้ 
เวลาสัมมนาจะแบงอยางไรแลวก็กําหนดใหมันเหน็อยางที่วาผูปฏิบัติ คือเรามีคนหลายระดับชั้น ระดับ
ผูอํานวยการ ระดับอะไรลงไปนี่ใครมีหนาที่อะไรอยางไรเราก็มอบหมายภารกิจใหมนัเหมือน ๆ กนั 
ไมใชผูอํานวยการก็มาคุยกบัพิมพดีดอนันี้มันก็พมิพ อายนี่ไมไดพมิพมันก็ไมฟงแตถาบอกผูอํานวยการ 
กลุมงานมีงานทีย่กระดับข้ึนมาหนอยคณุตองทําอยางนีน้ะอาจจะไมเหมือนหรืออาจจะเหมือน เพยีงแต 
ตองรูวาขางลางตองทําอะไรแลวเขาจะรบัลูกขึ้นมาเพือ่จะตอยอดอยางไรใหสูงขึน้ไปอีกระดับหนึง่ 
มันตองจาํแนกงานใหออกมาไดอยานีม้ันจึงเปนการวางแผน เชิญครับทานรอง 
   นายจเร พนัธุเปร่ือง : คือเรามีการสัมมนา ๒ คร้ังเพยีงแตที่ผานมาเราระดมความเหน็ 
ในความตองการของแตละสํานักวาเขาตองการอะไรแลวก็มาประมวลเปนแผนพอมาประมวลเปนอยางนี้  
ทีนี้มนัคงยังมขีอที่ขาดตกบกพรองอยูบาง ผมคิดอยางนีท้ีแรกผมคิดวาเวลาสงใหผมนี่ผมจะประชุม 
ทีละสํานักแลวก็ใหวิจารณวาเราจะเขาไปมีสวนรวมเพราะวาผมเขาใจวาเขาชวงนีย้ังใหมอยู ๔ ๕ มาตรการ 
 



คณะกรรมการนโยบายและแผน               กมลทิพย  ๖/๒ 
วันองัคารที ่ ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ 
  
กลยุทธทัง้หลายทีเ่ขาแสดงความเห็นมาแลวมันมาปรากฏอยางนี้ เขาคงยังจาํไดอยูวาเขาคิดวาเขา 
จะทาํอะไร พอมาถงึตรงนีถ้าเผื่อแตละสํานักมาดูเขากน็าที่จะอธิบายไดวาตัวเขาเองจะเขาไปมีสวนรวม 
ในโครงการอะไรบาง ผมคิดวาผมจะถามเขาตอในแตละสาํนกัวาไมใชวาคุณเขาไปในทุกกลยทุธคุณสามารถ
เขาไปไดทุกกลยุทธ ในบทบาทไหนสามารถที่จะสมัพนัธหรือวาไปเกี่ยวกับสํานักไหนอะไรอยางไร แลวก็
อาจจะไมถงึขนาดเปนโครงการ เปนประเด็นมาวาอนันี้เขาจะทาํอะไร ๆ ในแตละสํานักถาเกิดทําอยางนี ้
มาเหมือนกันแลวก็เอามาดอีูกทหีนึง่ก็อาจจะตั้งทมีงานเพื่อเขียนโครงการรองรับแผนอันนี้อีกทีหนึง่ แลวก ็
จะกําหนดเปาไดวาแตละปมนัจะเดนิไปตรงไหน โครงการนี้จะทาํปนี้หรือวาอยาง e-Parliament อาจจะ
โครงการ ๔ ป ป ๑ จะไปถงึไหน ป ๒ จะไปถึงไหน ป ๓ จะไปถึงไหน แลวก็สํานักไหนที่จะเกีย่วกนั 
หรือจะจับกลุมกัน แลวก็ในขณะเดียวกนับางโครงการ อยางเชน โครงการเผยแพรประชาสัมพันธบางครั้ง
เวลาหลาย ๆ สํานักเขามารวมในการเผยแพรประชาสัมพันธผลดีที่ได คือการที่ไดคุย ไดถกเถยีง ไดอธิบาย 
ไดความรูจากอันนัน้ไปอาจจะตองมีการวางวาอาจจะมกีรอบวา ถาเกดิเขามาประชมุเขาจะไดคาอบรม 
วันหนึง่ ๓ ชั่วโมงอาจจะเกีย่วไปยังอนันัน้ดวยอาจจะเอามาพิจารณารวมกัน อยางเมื่อคร้ังที่แลว 
ก็หารือกนัในคณะออกคําถามเหมือนกนัวาเราจะเกี่ยวกนัประมาณ ๔ สํานัก ๕ สํานกัที่เขามา แลวก ็
จะบอกวาโอเคมาออกคําถามตางคนตางไปออกคําถามแลวมาถกกนันี ่ก็ถือวาเปนการแลกเปลีย่นความรู  
ถือวาเปนชุมชนแหงการเรียนรูเหมือนกนั แลวก็ผลที่ไดมาอาจจะเปนคําถามที่ดีแลว รวมแลวพอแขงขัน
ตอบปญหาเสร็จก็อาจจะมารวมเปนเลมแลวก็ขายใหคนที่เขาจะมาสอบใหสวัสดิการอะไรอยางนี้ครับ  
มันก็อาจจะมปีระโยชนอยางอื่นตอไป ทีนีผ้มยังนึกวาทแีรกผมคิดวาผมจะประชุมของผมกอนแตทีนี ้
มันไมมีเวลา เดอืนหนามนัจะปดสมัยประชุม ผมวาถาเกิดวาใหแตละสํานักดวูาตวัเองจะเขาไปเกีย่วได
อยางไรในแตละอัน แลวก็หลาย ๆ สํานักมันจะเกี่ยวกนัไดแลวก็มันจะมีประเด็นแลวก็แผนก็อาจจะ 
รวมสํานักนี้เร่ืองนี้มารวมกัน อยางเชน การสนับสนนุกระบวนการนิติบัญญัติมันก็ต้ังแตสํานกักฎหมาย 
สํานักวิชาการ สํานักประชุม สํานักกรรมาธิการ หรืออีกหลาย ๆ สํานกัเกือบทกุสํานักในสาํนักงาน 
มันจะเกี่ยวกนัไดหมดเลย ตัวนีน้ะครับที่ดูวาจะนัน่อยางไร 
   ประธาน : มีทานอืน่อีกไหมครับ มีไหมแหมมมีอะไรหรือเปลา 
   นางสุภารัตน วสะภาคย : ขออนุญาตทานเลขาธิการ อยางที่ทานเลขาธิการพูดนี่นะคะ 
ตกลงจะใหแตละสํานกัเปนคนวางแผนงานของตัวเองใชไหมคะวา ปหนาจะกาวไปถึงจุดไหน อยางเชน  
การเปนมืออาชีพจะใหแตละสํานกัที่รับผิดชอบในแตละยุทธศาสตรเปนผูกาํหนดเองใชไหมคะ ไมใช
คณะกรรมการบูรณาการยทุธศาสตร คือใหเขากาํหนดมาแลวก็บูรณาการยทุธศาสตรมาดูแลวก็เสนอ
กรรมการนโยบายและแผนอยางนัน้ใชไหมคะ 
    ประธาน : คือมันตองรวมกนั คืออันนี้เปนนโยบายที่สํานักงานรับเปนนโยบาย 



คณะกรรมการนโยบายและแผน               กมลทิพย  ๖/๓ 
วันองัคารที ่ ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ 
 
ของสํานักงาน ถาเราเห็นพองตองกันวานี่คือนโยบายมันก็ตองไมปดกั้นความคิดเห็น เขาคิดอยากจะทําอะไร
แลวมาตอยอดตรงนี้อยางไร ทานรองหรือทานผูกาํกับดูแลในแตละสวนก็ตองไปดูวางานนีม้ันจะ Serve ไหม
อยางที่วาเปาหมายทีท่านรบัผิดชอบทานตองดูแล ลักษณะทั้ง ๒ ทางทั้งขางลางอยากทําอะไร ขางบน 
อยากทําอะไรแลวก็มาเจอกัน อาจจะเห็นตรงกัน อาจจะเห็นตางกนัและก็ผสมผสานใหมันออกมา 
ก็เปนลักษณะนั้น คือไมไดวาตองทําที่ใดทีห่นึ่งทิศทางเดียว เพียงแตวาตองมีผูตัดสิน กรรมการนั่นกคื็อ
กรรมการตัดสิน แตทีนี้เราบอกแลวเห็นแลวเปาหมายวิธกีารดําเนินการมาอยางนี้ มนับรรยายความ 
แตอยากใหเกิดความชัดเจนวา ณ เวลานี้เราอยูตรงไหนถาจะเริ่มแผนใหมเราอยูตรงไหน เราเอาจริง ๆ จัง ๆ 
วาใหมันเดินไปจริง ๆ เพื่อใหเกิดความชัดเจนกับผูปฏิบัติอยางนอยทีสุ่ดการทําความเขาใจตองเกิดขึ้นกอน 
   นายณัฐสิทธิ์ เวียงทอง : กราบเรียนทานประธานครับ ในสวนของตัวชี้วัดความสําเร็จ 
หรือเปาประสงคอะไรก็ตาม คือกลุมงานนโยบายและแผนมีแนวคิดวา เพื่อใหแตละยุทธศาสตรสามารถ
ขับเคลื่อนไปไดเปนไปไดไหมครับวาจําเปนจะตองมีคณะกรรมการขึ้นมารับผิดชอบนะครับวา ถาเกิดจะให
หวังผลเปนเลิศจริง ๆ ในแตละยุทธศาสตรเองควรจะตองมีคณะกรรมการอะไรเขามาดูแล หรือเขามากํากับ
เพื่อที่จะเปนกลไกผลักดันตามที่คณะกรรมการชุดนั้น ๆ ไดกําหนดไวนะครับ เพราะวาในสวนของทั้งหมด 
๕ ยุทธศาสตรถาเกิดวาอยากไดตรงนั้น อยากไดตรงที่วาหวังผลเปนเลิศเห็นควรวาจําเปนจะตองมี
คณะกรรมการขึ้นมากํากับดูแลโดยเฉพาะ เพราะมิเชนนัน้แลวในอํานาจการตัดสินใจอะไรก็ตาม 
หรือการที่จะดึงผูมามีสวนรวมทํางานรวมกนันั้นเขาใจวาในระดับของกลุมงานนโยบายและแผนเองก็คง 
จะเปนแคเจาหนาทีเสนอแนะนะครับ แตในสวนลงลึกรายละเอียดนั้นมันจําเปนจะตองประกอบไปดวย
หนวยงานที่เกีย่วของเขามารวมกันทํางานตรงนี้ใหบรรลุผลสําเร็จนะครับ ขออนุญาตนําเรียน 
   ประธาน : คือกรรมการผมก็เอือมเต็มทีไมรูกี่ชุดตอกี่ชุดจนไมมีเวลาจะประชุมอยูแลว ผมวา
ผูกํากับดูแลในแตละสวนงานยุทธศาสตรมันแบงเปนดาน ๆ อยูแลวใครดูแลดานไหนอยางไร เขาไปทํา
การบานแลวเสนอมาคุยขางบน คุยขางลางในสวนทีท่านรับผิดชอบแลวเสนอมา คิดวาอันนีม้ันจะสนอง
ยุทธศาสตรตรงนี้ได ทานก็เสนอกรรมการตรงนี้แหละแลวมาชวยกันถกตรงนี้ ฉะนั้นงานไมใชประชุมเดือนละ
หนสองหนก็อาจจะตองประชุมถี่หนอย ผมวามันจะมาจากตนตอจริง ๆ นี่ผมวามัน Work กวาที่จะไปตั้ง
กรรมการซึ่งก็ตองมาเลาเรื่องกันใหม คนทีม่าใหมที่ไมใชงานโดยตรงทําอยางนี้กวาจะเถียงรูเร่ืองกัน 
โอยเสียเวลาไปอีกไมทันกินหรอก สูผูปฏิบัติเขาไปคิดวาทําอยางไร จะมีกลยุทธอยางไรที่จะประสาน 
ความคิดเห็นระหวางระดับสูง ระดับลาง ระดับปฏิบัติมาเชื่อมโยงเขามา ผมวาไมพนวิสัยทานรองทั้งหลาย
ทานที่กํากับดูแลในฟลดตาง ๆ ตามยุทธศาสตรเพียงแตกลุมงานนโยบายและแผนอาจจะตองเปนตัวเชื่อม
คุณตองไปรูกับเขาตอนที่เขาประชุม คุณจะไดมาชวยเขาอธิบาย ชวยเขาชี้แจงในกรรมการชุดนี้  
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เพราะไหน ๆ มันตองทําแผนรวมภาพรวมของสํานักงานทั้งหมดอยูแลว ยิ่งลงลึกไดเทาไรคุณจะเปนตัวแทน 
ในการชี้แจงใหทุกหนวยงานไดเลยก็อาจจะเหนื่อยหนอยก็เขาไปแจมกับเขา ฉะนั้นทานรองทานจะมีแผน 
กลยุทธในการเรียกประชุมอยางไรก็ประสานกับทางผูอํานวยการกลุมงาน เพื่อจัดคนเขาไปมีสวนรวมดวย
ต้ังแตตน นาจะเอาอยางนี้ไดไหม เชิญครับ 
   นายจเร พันธุเปร่ือง : การสัมมนา ๒ คร้ังที่ผานมาถาเกิดสามารถสรุป มันมีสรุปประเด็น 
การสัมมนาใชไหมครับ ถาเกิดเอาอันนั้นมาเปนฐานในการที่จะใหเขาพิจารณาตอไปวา อันนั้นเปนตัวอธิบาย
แผนอันนี้ไดวามันมทีี่มาที่ไปอยางไร แลวเขาก็จะคิดออก อยากจะตอโครงการ จะตอไดวาเขาจะเขาไปสูตรงไหน 
   ประธาน : เห็นพองตองกันนะครับ ที่คุยมาทั้งหมดในเรื่องนี้จริง ๆ แลวไมไดมีอะไรหรอก 
มันนาจะจบตั้งแต ๑๕.๐๐ นาฬิกาแลว เพียงแตวาอยากจะใหมันมีผลจริง ๆ ในการมาเขียนแผน ไมอยางนั้น
เขียนแลวอายตัวเองอยู ๆ มาไมรูกี่แผนแลวนี่ เปาหมายเดิม ๆ มันก็ยังไมเห็นไปไหนแลวก็ไมรูอธิบายใครเขา
ไมไดดวยวาตอนนี้อยูตรงไหนแลว กาวที่เทาไรของแผนอะไรมันมองไมเห็นบางเรื่องก็มีบางเรื่องก็ไมใชแต
เร่ืองที่มันเปนสิ่งที่คนเขาตองการแลวพูดกันแมกระทั่งในกรรมการงบประมาณ e-Parliament ก็เลยยกมา 
เปนตัวอยาง คนเขาสอบถามเชียรนะ ควรจะเปน ควรจะมี ควรจะอยางนั้นอยางนี้แตอายไปเลยตอบคําถาม
เขาตอนนี้ไปอยูตรงไหนแลวตอบไมถูก เพราะฉะนั้นเลยเอามาเปนตัวอยางในการยกเพื่อเอาไปใหผลักดัน 
ใหเกิดความชัดเจนขึ้น ในสวนของแผนที่เขียนมาบรรยายความก็โอเค ถารูวาคิดเหมือนกันที่จะกาวไปสู
ทิศทางเดียวกนัขอเพียงไปกําหนดรายละเอียดในการปฏิบัติใหชัดเจนขึ้นเพื่อจะบอกเขาไดวาเราอยูตรงไหน
อยางไร แลวอีกเทาไรจะถึง พอเปนคราว ๆ ไมใชเขียนไวก็ลอยไป ๑๐ ปก็เขียนอยางนี้แลวมันก็บอกไมถูก 
ทานกรรมการเห็นพองตองกนันะครับก็ถาแตละทานรองรับไปในสวนที่ทานรับผิดชอบอยูก็ลองให 
กลุมงานนโยบายและแผนเขาไปเปนฝายเลขานุการเพื่อทํามาเสนอกรรมการตรงนี้นะครับ จะไดดูวา 
เมื่อปฏิบัติจริง ๆ แลวมันสามารถทําไดแตละทานอาจจะมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอยางไรจะไดชวยกันดู 
ชวยกันทํางานของสํานักงาน ถือวาที่ประชุมไดเห็นชอบแผนยุทธศาสตรเพียงแตกระบวนการตอไป คือไปสัมมนา
ซึ่งอยูในกระบวนการสัมมนาที่จะทํานี่มันทาํอยางไรใหมันเกิดผล ไดปรารภสิ่งที่อยากจะใหเห็นใหมนัเกิด 
แลวหลาย ๆ ทานในกรรมการก็ฝากไปแลวก็ชวยดูทิศทางนี้ดวยนะครับ ๕.๒ เชิญครับ 
   เลขานุการ : ลําดับตอไปนะคะจะเปนพิจารณาแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ป ๒๕๕๒ จะเปนเรื่องที่วาคณะอนุกรรมการงบประมาณไดจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําป ๒๕๕๒ ใหกับหนวยงานภายในสํานักงานรับทราบแลว แลวก็เพื่อใหสามารถเรงรัดกํากับ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณที่เปนไปตามแผนและสามารถเบิกจาย
งบประมาณไดทันปงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ กลุมงานนโยบายและแผนจึงไดยกรางแผนปฏิบัติการ
ประจําปของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับจัดสรรขึ้น โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตรของ 



คณะกรรมการนโยบายและแผน               กมลทิพย  ๖/๕ 
วันองัคารที ่ ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ 
 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรป ๒๕๕๓ ถึง ๒๕๕๖ ที่ทบทวนมาใชเปนแนวทางในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการคะ 
   ประธาน : อันนี้คือการตัดทอนในแผนใหญพับ ๆ เมื่อสักครูลงมาเหลือป ๒๕๕๒ เราตั้งเปา
ไวอยางนี้อยางนั้นหรือครับ 
   นายณัฐสิทธิ์ เวียงทอง : ในสวนของการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๒  
ซึ่งจากการประชุมคร้ังที่แลวใหนํากรอบยุทธศาสตรของป ๒๕๕๓ ถึง ๒๕๕๖ใชเปนกรอบในป ๒๕๕๒  
ซึ่งเปนปนํารองหรือวาโครงการนํารองที่จะดําเนินการไปสูเปาหมายที่กาํหนดไว เมื่อพิจารณาโครงการ 
และงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปจะเห็นไดวาโครงการที่ไดรับจัดสรรในสวนของปนี ้
ป ๒๕๕๒ เองนั้นเนื่องจากวาในการขอแปรญัตตินั้นทางสํานักงานเราไมไดรับการจัดสรร เพราะฉะนั้น
โครงการทั้งหมดที่ไดรับการจัดสรรนั้นเปนโครงการในเบื้องตนโครงการที่ดําเนินการตอเนื่องมาซ้ํา ๆ กัน 
แตละปที่เราไดดําเนินการไปและสํานักงบประมาณก็อนุมัติใหตามนัน้ อยางเชนวา โครงการตามยุทธศาสตร
ที่ ๑ เร่ืองเปนการศึกษาดูงานตางประเทศ ก.ร. การวิจัยพฒันา โครงการกอสรางรัฐสภาแหงใหมก็ตาม 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศซึ่งปนี้เองเราไดรับงบประมาณจํานวน ๒๘ ลานบาท สวนของดาน
ตางประเทศเองก็จะไดรับงบประมาณในสวนของพันธกจิประจําที่เขาดําเนินการอยู แลวก็ในสวนของ
ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานเผยแพรประชาธิปไตยก็จะไดรับงบประมาณภายใตกรอบวงเงิน ๔๕ ลานบาทก็ตาม
กิจกรรมและงานเดิม ๆ ที่ดําเนินการตอเนื่องมา แลวก็ในสวนของยุทธศาสตรสุดทายก็คือยุทธศาสตรพัฒนา
บุคลากร ไดรับการจัดสรรงบประมาณมาภายใตกรอบที่จัดสรรให ทั้งนีท้ั้งนัน้นะครับ ในสวนของแผนปฏิบัติการ
ประจําปตัวนี้เมื่อเราไดพิจารณาดูแลวก็จะเห็นวาแทจริงแลวในแตละปคือในสวนของกลุมงานนโยบายและ
แผนเองก็คงกําหนดกรอบไวแตการที่เราจะหยิบหยกเอาไปจัดทําบันทึกขอตกลงอะไรก็ตามก็คงจะตอง
พิจารณาในแตละประเด็นในแตละระดับตัวชี้วัดวาตัวชีว้ัดที่กําหนดไวนั้นเราจะลงลึกนําไปปฏิบัติ 
ในรายละเอียดนั้นเปนขอตกลงการปฏิบัติราชการที่จะตองใหหนวยงานทั้งหมดเขามารับผิดชอบ เนื่องจากวา
บันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการเรามิติ พันธกิจแลวก็ยทุธศาสตรนี้เปนมิติที่ ๑ ก็อยูที่ที่ประชุมนะครับวา
ความสําคัญเกี่ยวกับนําตัวชี้วัดความสําเร็จตัวนี้เอาไปช้ีวัดเพื่อใหเหน็ความชัดเจน เพื่อใหเห็นแนวทางปฏิบัติ
ชัดเจนยิ่งขึ้นจะไดนําไปจัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการตอไป ในสวนของยุทธศาสตรที่ ๑ เปนตน
อยางนี้นะครับเกี่ยวกับเร่ืองระดับความสําเร็จในการปรับปรุงอํานาจหนาที่ปฏิบัติภารกิจและอํานาจหนาที่
อัตรากําลังของหนวยงานตาง ๆ อาจจะลงลึกในรายละเอียดปนี้หรือวานําไปใชชี้วัดในปนี้นะครับ ก็อยางทีว่า
นะครับจะตองกําหนด Milestone ข้ึนมารองรับโดยหนวยงานผูรับผิดชอบจะตองมารวมกันวากําหนดทางเดิน 
ในยางกาวที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ไปจนถึงระดับ ๕ เราจะตองดําเนินการอยางไรบาง อยางศูนยขอมูลนิติบัญญัติเอง
หรือรัฐสภาอิเล็กทรอนิกสเองก็อาจจะใชเวทีนีน้ะครับในป ๒๕๕๒ กําหนดทางเดิน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ใหเกิดความ 
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ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อที่จะใหตัวชี้วัดบรรลุความสําเร็จตามที่เรากําหนดไวจริง ๆ หรือวายุทธศาสตรที่ ๓ ไมวาจะ
เปนระดับความสําเร็จในการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานดานตางประเทศก็จะไดลงลึกลงไป ถาเกิดวา
หยิบยกไปเปนตัวชี้วัดนะครับ ก็จะหยิบยกหรือวาจะไดศึกษารายละเอียดลงไปวาจริง ๆ แลวมาตรฐานตาง ๆ 
ของดานตางประเทศจะตองพัฒนาดานใดบางกําหนดเปาหมายใหชัดเจน ใครเปนผูรับผิดชอบ 
ที่จะนําไปปฏิบัติบาง ในสวนของยุทธศาสตรที่ ๔ ก็เชนเดียวกันนะครับซึ่งที่ผานมาก็ไดหยิบยกนาํไปชี้วัด  
ไมวาจะเปนระดับความสําเร็จในการเสริมสรางพัฒนาเครือขายประชาธิปไตย ซึ่งใน Milestone ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  
ก็จะระบุไวชัดวาทางเดนินัน้เปนไปอยางไร ในสวนของยทุศาสตรที ่๕ กเ็ชนเดียวกนันะครับ ระดับความสาํเร็จ 
ในการพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ ก็จะไดกําหนด Milestone ลงไปวาในการที่จะพัฒนาตัวนี ้
ไปสูความเปนมืออาชีพวาจะสามารถทําไดระดับไหน แคไหน แลวก็ระยะสั้น ระยะยาวควรจะตองดําเนินการ
เร่ิมตนอยางไรซึ่งทั้งหมดทัง้ปวงหนวยงานผูรับผิดชอบเองจะตองมารวมกัน แตทั้งนีท้ัง้นั้นในกรอบที่จะนําไป
ชี้วัดในสํานักงานในปนี้ก็ตองเปนขอตกลงรวมกันระดับผูบริหารวาทานเห็นควรที่จะกําหนดอยางไร ทั้งนี้
ทั้งนัน้ก็โดยคําเสนอแนะและคําแนะนําของทานรองพรพิมลที่ไดใหคําแนะนําไวนั้นมาเปนขอควรพิจารณา
ดวย ขออนุญาตนําเรียนที่ประชุมเบื้องตนเทานีก้อนครับ 
   ประธาน : ตอนนี้ผมกําลังดตูารางพับ ๆ นี่นะครับอันเดิมที่เราเพิ่งพิจารณาจบไปกับลอง
เทียบเคียงใหแผนป ๒๕๕๒ ที่กําลังพิจารณาอยูนี่นะครับ มันมีอยูวาขอ ๑ ถึงขอ ๕ คือความสําเร็จรายปนี่คือ
มันจะไปจบตรงเปาประสงคหลักที่ความมนัเหมือนกันเลยนะครับ แตทีนี้ในขอตัวชี้วัดก็ดี รายปก็ดี ตัวชี้วัด 
เมื่อส้ินสุดแผนก็ดี ผมกําลังยกตัวอยางดูนดิวาเรากําลังพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๒ อยูนะครับ แตทีนี้พอเราไปดูในตารางเดิมในขอ ๖ ตัวชี้วัดความสําเร็จระยะยาวสิ้นสุดแผนในป 
๒๕๕๖ ในชองที่ ๓ จํานวนเรื่องที่สํานักงานไดเสนอแนวคิดมาตรการดานตางประเทศผานไปทางรัฐสภา 
คณะผูแทนรัฐสภาสูเวทีออกไปไมนอยก็ ๑๐ เร่ืองตอปสมมุติอยางนี้นะครับ ๑๐ เร่ืองตอปเราเอาไปใสไว
ตัวชี้วัดระยะยาวในแผนป ๒๕๕๖ ซึ่ง ๑๐ เร่ืองตอปมันคือปตอปถูกไหมครับตรงนี้มันควรจะอยูในแผน 
ปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๒ ๑๐ ปหรือเปลาเพราะวามันเปนอะไร ๑๐ เร่ือง ๆ จนถึงปอยางนี้มนัก็มาอยู
เปนความสําเร็จของป ๒๕๕๖ นั่นหมายความวาตั้งตนแผนป ๒๕๕๓ จนถึงป ๒๕๕๖ คุณทําแค ๑๐ เร่ืองก็
คือบรรลุเปาหมายที่วานี้คือตัวชี้วัดแลว ซึ่งมันก็ไมใชถูกไหมเพราะมันทํามากกวานัน้ในแตละปอยางนี้เปนตน 
กําลังยกตัวอยางถึงวามันมีความไมสอดคลองกันหรือไมมีความตอเนื่องกันอันนีย้กตัวอยางอันหนึง่ ดูตอไป
ในแผนป ๒๕๕๒ โครงการดานตางประเทศปรากฏไมมีโครงการเลย แลวหมายความวาอยางไรนี่ 
   นายณัฐสิทธิ์ เวียงทอง : ขออนุญาตนําเรียนนะครับ จริง ๆ แลวโครงการที่ของบประมาณ
ทางดานตางประเทศในการดําเนินงานของบประมาณสวนมากจะเปนการขอในลักษณะของงานประจํา 
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เกี่ยวกับการประชุมมิตรภาพอะไรก็ตาม เพราะวาในสวนตัวนี้เองไมไดหมายความวาโครงการของ
ตางประเทศที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณจะไมมีนะครับ ในสวนของโครงการที่เขาไมไดใชงบประมาณ 
เขาก็มีดําเนินการของเขาอยู เชน ในสวนของการบูรณาการฐานขอมูลดานตางประเทศอะไรพวกนี้ เขาเอง 
เขาก็มีโครงการภายในของเขาอยูซึ่งไมไดรับงบประมาณ เพราะฉะนั้นเองในสวนตัวนี้เราก็จะกําหนดไว
เพียงแตวาโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณเทานั้น งบประมาณที่ระบุอยูเปนผูที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณแตในสวนที่สะทอนออกมาก็เปนประเด็นที่ตองพิจารณาเหมือนกันวาในระดับตอไปหรือวา 
ส่ิงที่จะบรรลุตัวชี้วัดตาง ๆ ไดผูรับผิดชอบเองจะตองจัดทํางานโครงการใหเกิดความชัดเจนเพื่อสนับสนุน
ผลักดันตัวนี้ไปสูความสําเร็จใหได เพราะวาปจจุบันที่ผาน ๆ มาก็จะมใีนกรณีอยางนี้วาบางโครงการ  
บางยุทธศาสตรก็จะไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ แลวก็ผูรับผิดชอบเองอะไรเองตาง ๆ พวกนี้ก็ไมสามารถ
ที่จะเสนอโครงการสนับสนุนยุทธศาสตรตัวนี้ดําเนินการไปได แตละปหนวยงานตาง ๆ ก็จะของบประมาณ
แบบเดิม ๆ แบบวารายเดิม ๆ ไมไดมารวมกันคิด ไมไดรวมกันทําเหมือนที่เราจะกําหนดในป ๒๕๕๓ นี ้
เปนตนไปนะครับ เพราะฉะนัน้งบประมาณที่ปรากฏออกมาเลยปรากฏออกมาดังเอกสารที่ปรากฏตวันีน้ะครับ 
   ประธาน : มีงานแตไมมโีครงการเปนงานงบประจําไป เชญิครับทานคณะกรรมการ 
   นายสมพล วณิคพนัธุ : คือผมดูแลวผมงงนะครับ คือแผนดาํเนนิงานป ๒๕๕๒ ระเบยีบวาระ
สุดทายของเรานี่ เราจะมาองิยุทธศาสตรป ๒๕๕๓ ถงึป ๒๕๕๖ ไดอยางไรครับนกึออกไหมครับซึ่งปนี ้
ป ๒๕๕๒ มนัตององิยทุธศาสตร 
   ประธาน : ปตอป 
   นายสมพล วณิคพนัธุ : ยุทธศาสตรปจจุบันใชไหมครับ 
   ประธาน : แตมันเหมือนกนัยุทธศาสตรที่ผานมาเหมือนกนัหมดกี่ป ๆ เหมือนกนัหมดเลยครับ 
   รอยเอกหญงิ สุวัฒนา เหลืองไตรรัตน : ขออนุญาตมีขอสังเกตเกีย่วกับยทุธศาสตรที ่๒ 
ตัวชี้วัดเมื่อส้ินสุดแผนที่มีความวิตกนิดหนึง่ ก็คือตรงตวัชีว้ัดตนทนุการใหบริการและการปฏิบัติงานของ
สํานกังานลดลง ในชองแผนพับของตวัชี้วดัยุทธศาสตรใหญป ๒๕๕๓ ถงึป ๒๕๕๖ คือถาเราตั้งประเด็นไววา
จะตองลดลงไมนอยกวารอยละ ๒๐ หมายถึงวาตั้งแตป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ เราตองมกีาร
วัดตนทนุตัวนี้ไวตลอดนะคะ ตองมีการเก็บตัวเลขซึ่งตรงนัน้มนัจะเปนเรื่องใหญหรือเปลา ตรงนี้เปนความกงัวลนะคะ 
คือไมใชไมเหน็ดวยแตกังวลวาถาเราใสอันนี้เปนตวัชี้วัดดวยมนัจะไปทาํใหเรา Discredit ตอนคะแนนอะไร 
หรือเปลาตรงนีน้ะคะมีความกงัวล พอมาดูรายปนี่รายปก็ไมไดต้ังประเด็นไวนะคะแสดงวาแตละปกจ็ะ 
ไมมีการวัดตนทนุถกูไหมคะ พอถึงตวัป ๒๕๕๖ ปุบ 
   นายณฐัสิทธิ ์เวียงทอง : ในสิง่ตวันีเ้องคือจริง ๆ แลวการกาํหนดเกณฑ การกาํหนดตวัชีว้ัด
อะไรก็ตามคือที่กาํหนดเกณฑไวอยางนี ้อยางนอย ๆ การกําหนดตวัชีว้ดัอะไรกต็ามตองมเีกณฑ 
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ที่เทียบเคยีงไดหรือวาจาํนวนที่สามารถเทยีบเคียงได แนนอนครับในสวนของตนทนุตัวนี้มนัจะปรากฏวา
ทายที่สุดแลวตนทนุงบประมาณมนัลดลงเทาไรแตโดยลกัษณะการทาํงาน ณ ปจจุบันนี้ไมวาจะเปนเกีย่วกับ
การวัดระดับความสาํเร็จ การที่จะนาํเทคโนโลยมีาใช หรือวาการเปนรัฐสภาอเิล็กทรอนิกส แมกระทัง่วา  
ณ ปจจุบันนี้มตัีวชี้วัดเกีย่วกบัเร่ืองการปฏิรูปองคกรเกีย่วกับเร่ืองตนทนุผลผลิตมนัก็จะมาเสริมตนทนุผลผลิต
ที่เราดาํเนนิการอยูทกุป มนักจ็ะมาเสรมิใหการทาํงานเราไดทราบตนทนุแตละปที่คํานวณมานัน้ 
มันลดลงเทาไร เพราะวาในลกัษณะตวันีม้นัไปอยูในตวัชี้วดัเกีย่วกับเร่ืองการดําเนนิงานตามการบรหิารจัดการ
บานเมืองที่ดีทีเ่รากาํหนดแตอยางไรก็ตาม ในสวนนี้เองนะครับทางนโยบายและแผนจะไปเพิม่ในสวนที่วา 
ในสัดสวนแตละปนีม่นัจะลดลงเปนจาํนวนสัดสวนที่มนัจะตองผกผนัอยู ทีจ่ะใหเหน็ระดับการพฒันา 
มันอยูที่ระดับใด โดยทัง้นีท้ัง้นัน้จะรวมกบัหนวยงานผูรับผิดชอบเปนผูกําหนดนะครบั 
   ประธาน : มันอาจจะเปนอยางนีก้็ไดนะครบั ชวยทางณฐัสิทธิ์คือถาไปดแูผนที่เรากาํลงั
พิจารณาป ๒๕๕๒ กลับถอยหลงัไปแผนทีเ่ราเพิง่พิจารณามาในหวัขอเร่ืองของตนทนุการใหบริการมนัเปน
ความสิน้สุดของแผนป ๒๕๕๖ ซึง่การประเมนิแผนรายปไมมพีูดไว มนัเหมือนเปนของใหมทีเ่กิดขึน้ในแผน 
ป ๒๕๕๓ ถงึป ๒๕๕๖ ถาดูในแงของการอธิบายเพราะมนัยงัไมไดเกิดขึน้ แตเราจะไปกําหนดในแผนหนาวา
ตัวชี้วัดรายปเขาไมพูดถงึ แตเราไปวัดสุดทายเลยความสําเร็จเมื่อแผนป ๒๕๕๖ คือตนทนุการใหบริการ 
และการปฏิบัติงานตรงนัน้ลดลงไมนอยกวารอยละ ๒๐ แตนั่นเองมนัก็ตองมีจดุเริ่มตนวารอยละ ๒๐ ต้ังตน
จากอะไร ถาแผนป ๒๕๕๓ ถึงป ๒๕๕๖ เร่ิมกําหนดขึ้นมาแลววาจะตองมกีาํหนดตนทนุที่ลดลง  
๒๐ เปอรเซน็ตนัน่หมายความวาตลอด ๔ ปคิดงาย ๆ ก็ลดลง ๕ เปอรเซน็ตคิดตัวเลขหยาบ ๆ นะ ๕ เปอรเซน็ต
จากป ๒๕๕๓ ถูกไหม เพราะฉะนัน้ป ๒๕๕๒ ก็ดีป ๒๕๕๑ ก็ดีมนัจะตองมฐีานของตนทนุการใหบริการ 
และการปฏิบัติงานเพื่อเปนฐานการคิดในป ๒๕๕๓ ตอ เพยีงแตวาคุณไมไดพูดถงึแผนที่ผานมาแผนปจจุบัน
อยูถกูไหมครับ แตมนัก็ตองมทีี่มาอนันี้ชวยทางฝายแผนเขาอธบิายหนอย แลวสิง่ที่ผมถามไปตกลงจะไปปรบั
ในใบเดมิหรืออยางไรเพราะวาที่ผมกาํหนดวาไมนอยกวา ๑๐ เร่ืองตอปมันควรจะอยูที่ไหน ควรจะอยูใน
เปาหมายสดุทายของป ๒๕๕๖ นีห้รืออยูที่ไหนอยางไร 
   นายณฐัสิทธิ ์เวียงทอง  : อยางทีท่านประธานวานะครับจะตองมีฐานคิดตั้งแตปเร่ิมตน 
วาจะลดลงเทาไรและภาพรวมทัง้หมดปสุดทายจะตองเปนเทาไร     
   ประธาน : แตอันนีก้็คือความสําเร็จของการทาํงานของปตอปดวย แตอันนี้ในแผนปตอป 
๒๕๕๒ อันนี้มนัก็ไมมีกาํหนดไวมนัเปนตวัชี้วัดหนึง่หรือเปลาในแผนป ๒๕๕๒ ทีก่ําลงัจะใหอนุมัตินี ่
   นายณฐัสิทธิ ์เวียงทอง : ใชครับ รวมดวยครบั เพราะวาในสวนตัวนี้ก็คือเปนฐานเริ่มตนตั้งแต
ปนี้คือวาเปนฐานทีเ่ราจะตองไปกาํหนดเปนตัวชี้วัดตามบนัทึกขอตกลง ก็คืออยากจะยอนถาเกิดวาจะ
ดําเนนิการเพราะวาแผนที่เราดําเนนิการเริ่มต้ังแตป ๒๕๕๓ แตเมื่อที่ประชุมงวดที่แลวเมื่อคิดวากรอบ 



คณะกรรมการนโยบายและแผน               กมลทิพย  ๖/๙ 
วันองัคารที ่ ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ 
 
ป ๒๕๕๓ ทีเ่ราทบทวนมาเขาใจวาทีป่ระชมุเหน็วามกีารทบทวนมาระดบัหนึง่แลวกจ็ะนํากรอบป ๒๕๕๓  
มาเปนแนวของป ๒๕๕๒ ดวยเพื่อที่จะดําเนนิการเริ่มต้ังแตป ๒๕๕๒ นี้เปนตนไปเพือ่กาวไปสูป ๒๕๕๖  
ที่เรากาํหนดไว 
   
 
 

- ๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารราชการ  
วันองัคารที ่๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๑        ดวงใจ ๗/๑  
 
  ประธาน  :  ไมใช อันนี้เพิ่งป ๒๕๕๑ เราพูดป ๒๕๕๑ หรือป ๒๕๕๒  
  นายณัฐสิทธิ ์ เวียงทอง  :  ป ๒๕๕๒ ครับ 
  ประธาน  :  เหมือนเริ่มตนวาโอเคเราพิจารณาป ๒๕๕๓ ไป เพราะฉะนัน้ตองถอยมาดูเลย 
ที่จะเปนตัวชีว้ดั ๒๐ เปอรเซน็ต  ๘๐ เปอรเซ็นตนี ่คุณเอาปนี้เปนปฐานเพื่อจะทาํป ๒๕๕๓ ถงึป ๒๕๕๖  
ใหมันกาวสูยทุธศาสตร แตตองอธิบายใหเขาใจ ตกลงฝายแผนจะไปทาํอะไร แผนป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๖  
โอเคถือวาที่ประชุมรับทราบ ก็ไปเขากระบวนการตอไปวาการมีสวนรวม แตทีนีเ้ปาหมายที่ชัดเจนขึ้น 
สําหรับผูปฏิบัติ จริง ๆ กับแผนนี่จะไปเสนอผูมีสวนรวมอยางไร ขอใหเสนอแผนเขามากอนไดไหม 
ในการทํางาน ทําอยางไรเขาจะรูจริง ๆ วาเขาจะตองทําอะไรและมีสวนผลักดันอยางไร ไมใชอาน 
อันเดียวกับทีแ่ผนอาน ซึ่งกต็างคนตางมองแลวก็ไมเหมอืนกนั สวนป ๒๕๕๒ ทานกรรมการเปนอยางไร 
ทานจะตองไปปฏิบัติ นี่สด ๆ รอน ๆ เลย งบประมาณแลว มันเกีย่วเนื่องกับงบประมาณแลว เพราะฉะนัน้ 
การจัดสรรแลวมันจะเปนฐานในการคิดป ๒๕๕๓ ตอไปอยางไร มนัคงตองควบคูกันไปดวยเมื่อเวลาทานจะ
ประชุมลูกนองทานเพื่อกาํหนดแผนป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๖ มาใหมเปนลกัษณะของแผนปฏิบัติการจริง ๆ  
กาว ๑  กาว ๒  กาว ๓  กาว ๔ ในแตละปไป มันก็จะตองเอาตรงนี้ปนี้เปนปฐานนะครับ ไมรูจะพูดอะไรแลวละ  
  นายสมพล  วณิคพันธุ  :  ตอนิดหนึ่งไดไหมครับ ป ๒๕๕๒ ของผมนีน่ะครับ มนัมีโครงการ 
ซึ่งทาํอยูที่นองเขาพูดที่ไมใชเงินบูรณาการขอมูลใสไปไวใหดวย เพราะพวกผมจะเริ่มทํากนัแลว เพราะ
ตัวชี้วัดเสร็จแลว ใสไปดวยจะไดทําตอ  
  ประธาน  :  คือเนนเฉพาะงบประมาณนี ่พอมีงบก็ทาํโครงการทีม่ีงบประมาณ นี่ขนาด 
นั่งประชมุแลวยังงง ๆ อยูเลย คณะกรรมการมีอะไรเพิ่มเติมใหฝายกลุมงานนโยบายและแผนไปปฏิบัติไหม 
แตฝากหนอยนะครับผมเปนหวงจรงิ ๆ คืองานแผนตองอธิบายใหเกิดความชัดเจนได ไมใชคิดแตแผน 
วางหรูแตมันจบัเอาเขาไมไดสักเรื่อง ตองอธิบายได เชิญครับ  
  นางอุมาสวี  สอาดเอี่ยม  :  นาจะมีรายละเอียดและมีพฒันาการในแตละปใหเหน็ 
วาป ๒๕๕๓  ป ๒๕๕๔  ป ๒๔๕๕  ป ๒๕๕๖ มนัมีความแตกตางกนั นี่มนักรอบกวาง ๆ ทุกปกท็ําอยางนี ้
มันก็ไมรูวาจุดหมายป ๒๕๕๖ มนัมีความแตกตางกนัอยางไร   
  ประธาน  :  จริง ๆ ผมอยากใหฝากสาํนักการคลังไวนิดหนึ่ง คือตอนนี้เรามียุทธศาสตร 
๔-๕ ยุทธศาสตรอยูชัดเจนแลวในดานอื่น พัฒนาบุคลากรเอย พัฒนาโครงสรางเอย พัฒนาอาคารสถานที ่
อะไรมันมีตัวชีว้ัดที่เปนทีม่าที่ไปคอนขางอธิบายไดงาย แตวาคอมพวิเตอรมันเปนเรือ่งเครื่อง แลวก็ 
e-Parliament มาอธิบายกนั พูดกันไมรูเร่ือง สํานักการคลังลองรวบรวมหนวยไดไหมครบัวาเมื่อเรามีจดุตั้งตน
จาก e-Parliament มา งบประมาณที่เราใชเพื่อการไปสู e-Parliament สมมุติวาเราจาํแนกเงนิได อะไรที่มัน
ตอ ๆ กันมาแผนจะตองชวยนดิหนึง่ เพราะมนัเกีย่วพันถึงงบประมาณดวย จากทีเ่ราคุยวาจะมี e-Parliament 



คณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารราชการ  
วันองัคารที ่๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๑        ดวงใจ ๗/๒ 
 
จะแผนไหนกสุ็ดแทแต มันมีโครงการที่ ๑  ๒  ๓  ๔  ๕ ที่เปนงบประมาณไปแลวในโครงการอะไร ๆ  
ข้ึนมาบางจนถึง ณ ปจจุบัน เพื่อเปนฐานในการตอข้ึนไปสูป ๒๕๕๖ ทีเ่ราผานไปแลว นี่ผสมผเสในเรื่อง 
งบประมาณดวยนอกเหนือจากกาวเดนิ จากบันไดที่ใหคนเหน็ ใหบอกดวยวาปที ่๑ บันไดขั้นที ่๑ เราจาย 
ไปแลว ๑๐๐ ลานบาท บันไดขั้นที่ ๒ เมื่อป ๒๕๔๖  ป ๒๕๔๗ อะไรนี่ ๕๐ ลานบาทแตละตัว อันนี้เปน 
โครงการยวุชน ตรงนี้เปนโครงการเครือขาย  ตรงนี้เปน MIS ตรงนีเ้ปนอะไรอยางนีใ้หมันมีทางกาวเดนิ 
ในแงของงบประมาณที่เราใชมาทัง้หมดดวย เพื่อจะเปนฐานในการคิดแลวกาวเดินตอไปในป ๒๕๕๓ 
เพราะวาถาเราคุยกนัวาป ๒๕๕๒ ทีเ่อาปปจจุบันมนัจะเปนฐานในการลดเปอรเซ็นตลง ๕๐ เปอรเซ็นต 
๒๐ เปอรเซน็ต ๑ เปอรเซน็ตอะไรที่คุย ๆ มา ไมใชดูวาจากอะไร มนัมีเร่ืองของตนทนุ เร่ืองของการ
ปฏิบัติงานที่จะตองมีสวนลดและเพิ่มความขยายวงออกไปเปนเปอรเซน็ต มนัจะไดมฐีานตวัเลขที่คิด 
ไดถูกตองวาคอือะไรอยางไร อันนี้แผนก็ตองชวยดวยมนัจะไดจับได อันนีก้ลองนี้ IT มาเรื่อย ๆ อยางนี ้
ลองไปไลเรียงดูเงินหมดไปเทาไรแลว มนัมีความคุมคามากนอยแคไหนอยางไร พอนะครับ ก็โอเคครับ 
ไมมีอะไรฝากแลวนะครับ ขอบคุณครับ ขอปดประชุมครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๕ นาฬิกา 
 
กลุมงานชวเลข ๔ 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  
 
 
 
 
 


